
เบรก‘โควิด’ประจําถ่ิน

ชงโรคติดตอเฝาระวัง

ชัชชาติฟตเพิ่ม300นโยบาย!

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดเดินทางเขาทํางานที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เสาชิงชา เปนวันแรก โดยพบปะขาราชการ พรอมเปดตัว   

ทีมงานบริหาร  กทม.

แจกโควตากมธ.‘ศท.-พรรคเล็ก’/ตูรับผิดชอบเอง
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นนทบุรี • ไทยเบรกประกาศโควิดเปนโรค

ประจําถิ่น “อนุทิน” ชี้ตองรอทาที WHO 

กอน เล็งชง คกก.โรคติดตอแหงชาติปรับ

เปนโรคติดตอเฝาระวัง พรอมสั่งการจังหวัด

เกาะติดสถานการณหลังไฟเขียวเปดผับบาร 

2-3 สัปดาห ดานบิ๊กตูฮึ่ม! ขีดเสนหามมี

คลัสเตอรใหมเด็ดขาด 

เม� อวันพุธ ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงาน

สถานการณการแพรระบาดในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 4,563 ราย เปนการ

ติดเชื้อในประเทศ 4,552 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 4,542 ราย, มา

จากการคนหาเชิงรุก 10 ราย, มาจากเรือน

จําหรือสถานที่ตองขัง 11 ราย หายปวยเพิ่ม

ขึ้น 5,125 ราย อยูระหวางรักษา 39,271 

ราย อาการหนัก 850 ราย ใสทอชวยหายใจ 

414 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 28 ราย เปนชาย 

13 ราย หญิง 15 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 

60 ปขึ้นไป 21 ราย มีโรคเรื้อรัง 6 ราย ไมมี

โรคเรื้อรัง 1 ราย

ทั้งนี้ มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้ง                                                             

แตป 2563 จํานวน 4,455,020 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,385,702 ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต                                                            

ป 2563 จํานวน 30,047 ราย 

กรุงเทพฯ • กกต.มอบประกาศรับรองให

ผูวาฯ กทม.คนใหมกับ-45 ส.ก.แลว  “ชัช

ชาติ” เขาศาลาวาการ กทม.วันแรก ประ 

กาศลั่นตอหนาขาราชการ จะไมทนตอการ

ทุจริตคอรรัปชัน หากมีใครแอบอางขอให

รูไววานั่นไมใชผม แนะอานนโยบาย 214 

ขอ อาจเพิ่มเปน 300 ขอ  เปดรองผูวาฯ-ที่

ปรึกษา นักวิชาการพรึ่บ!  “นิพัทธ ทองเล็ก” 

ติดโผมาดวย 

เม� อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจํา

กรุงเทพมหานคร ไดจัดพิธีมอบประกาศคณะ

กรรมการการเลือกต้ัง เร� องผลการเลือกต้ัง                                              

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผูวาราช 

การกรุงเทพมหานคร (ส.ถ./ผ.ถ.6/1) โดย

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เปน

ตัวแทนมอบ 

เลขาธิการ กกต.กลาวตอนหนึ่งวา 

ขอแสดงความยินดีกับทานที่ไดรับเลือกเปน

ผูวาฯ กทม. และ ส.ก. ที่ไดรับเสียงมหาชน 

โดยขอใหไดทําหนาที่สําเร็จตามที่เสนอไว 

และตามท่ีประชาชนคาดหวังไว และขอขอบ 

คุณทานและผูสมัครทุกคน ท่ีไดรวมกับสํานัก 

งาน กกต.และ กทม. ในการทําใหการเลือก

ตั้งครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย ตั้งแต

การเริ่มสมัคร การหาเสียง จนถึงการประ 

กาศผล ซึ่งการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้ง

นี้ ถือไดวาเปนไปดวยความสรางสรรค มีรูป

แบบที่แตกตางออกไปจากการเลือกตั้งครั้ง

ที่ผานๆ มา ทําใหการเลือกตั้งเปนที่สนใจ 

และจนถึงวันนี้ก็ถือวาการเลือกตั้งเปนไป

ดวยความเรียบรอย

“ขอพูดในนามสํานักงาน กกต. วา 

กกต.ตั้งขึ้นมาใหทําหนาที่ตามกฎหมาย ไม

ไดตั้งขึ้นมาเพ� อทําตามความตองการของผู                                                          

ใด สิ่งที่เราทําทุกอยาง ตองเปนเร� องที่ถูก

ตองตามกฎหมาย เราทราบความรูสึกหรือ

กระแสของสังคมทุกการเลือกตั้ง แตความ

รูสึกหรือกระแสที่เกิดขึ้นไมไดทําใหเราตอง

ละเลยความถูกตองตามกฎหมาย เพราะ

ความถูกตองไมวาเม� อวาน วันน้ี หรืออนาคต 

ก็ยังจะเปนความถูกตอง ไมวาผูแพหรือผู

ชนะก็ตองการความถูกตอง เราทํางานโดย

ไมไดหวั่นไหวหรือนอยใจกับการทํางานแต

อยางใด ก็อยากใหทราบวา กกต.ทํางานทุก

อยางเปนไปตามกฎหมาย” เลขาธิการ กกต.

กลาว

จากนั้นจึงเขาสูพิธีการมอบประกาศ

รับรอง โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาฯ

กทม. ขึ้นรับประกาศรับรองเปนลําดับแรก  

จากนั้นจึงตามดวยบรรดา ส.ก. 

‘ซาก’ จากจํานําขาว

ไทยโพสต • มติศาลรัฐธรรมนูญ 8 ตอ 

1 ชี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินใหอํานาจนายกฯ ออก       

ขอกําหนดหามชุมนุมมั่วสุม ไมขัดหรือแยง                                                           

รธน. คกก.วินิจฉัยขอมูลขาวสารฯ ส่ัง “บช.น.” 

เปดยอดกําลังพล-แกสน้ําตา-กระสุนยาง ที่

ใชคุมม็อบตั้งเเตป 63 ถึงปจจุบัน 

เม� อวันที่ 1 มิถุนายน ศาลรัฐธรรม 

นูญประชุมปรึกษาคดีท่ีสําคัญ กรณีศาลแขวง

ดุสิตสงคําโตแยงของจําเลย (นายปยรัฐ 

จงเทพ  หรือโตโต) ในคดีหมายเลขดําที่         

อ 1762/2563 เพ� อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 

212 วาพระราชกําหนด

ไทยโพสต • “ประยุทธ” พอใจภาพรวม

ชี้แจงราง พ.ร.บ.งบประมาณป 2566 “พท.”  

ซัดเปนฉบับขูดรีด ปชช. บอกลดเงินกูเลี่ยง

วิจารณ “บิ๊กตู” ควันออกหูถามรีดใคร  ยัน

รับผิดชอบทุกอยาง เหน็บ “กาวไกล” ใช

เวลาพิจารณางบหาเสียงผิดเวที “พิธา” สวน

ติอยางเดียว โดนหาเลนการเมือง  “หมอ

ชลน�าน” ฝากถึงคนเขียนโพยคําตอบนายกฯ                                                            

อยาใสอารมณมาดวย “กาวไกล” ชงตัดงบ

ศาล รธน. 100% อางไมเขาใจคําวา “ปฏิ 

รูป-ลมลาง” สะพัด! โหวตวาระแรกผานฉลุย                          

หลังกลุมพรรคเล็กเสียงแตก กวนธรรมนัส

ลดทาทีแข็งกราว เพ� อไทยคุมเสียงไมไดหมด 

กางโควตาจัดสรร กมธ.งบฯ ลงตัว          

เม� อวันที่ 1 มิ.ย. มีการประชุมสภา

ผูแทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจํา

ปครั้งที่หนึ่ง) เปนพิเศษ เพ� อพิจารณาราง                                                        

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประ 

มาณ พ.ศ.2566 ในวาระรับหลักการตอเปน

วันที่สอง

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กลาวถึงภาพ

รวมการอภิปรายราง พ.ร.บ.งบประมาณราย

จายประจําป 2566 วันแรกวา ก็ดี ไมมี

อะไร ชี้แจงกันไดดีก็โอเค

จากนั้นเวลา 09.00 น. ไดเริ่มการ

อภิปรายราง พ.ร.บ.งบประมาณป 2566 

เปนวันที่สอง มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประ                                                           

ธานสภาฯ คนที่สอง เปนประธานการประ 

ชุม โดย น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.รอยเอ็ด 

พรรคเพ� อไทย อภิปรายเปนคนแรก ระบุ

วา งบป 66 เปนฉบับขูดรีดประชาชน ตาม 

พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

วิทยุ • กกร.คงเปาจีดีพีปนี้โต 2.5-4%  

หวังภาคการทองเที่ยว-สงออกยังหนุน หลัง

เปดประเทศเต็มรูปแบบ เรงรัฐประกาศโค

วิดโรคประจําถิ่น หนุนประชาชนออกมาทํา

กิจกรรมสังคม 

เม� อวันที่ 1 มิถุนายน นายสนั่น อัง

อุบลกุล ประธานสภาหอการคาแหงประ 

เทศไทย และหอการคาไทย เปดเผยภาย

หลังการประชุมคณะกรรมการรวม 3 สถา 

บัน (กกร.) ประกอบดวย สภาหอการคา

แหงประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแหงประ 

เทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย 

ประจําเดือน มิ.ย.วา เศรษฐกิจไทยชวงครึ่ง

ปหลังยังตองเผชิญกับความเสี่ยงรอบดาน 

ทั้งจากปญหาความขัดแยงรัสเซีย-ยูเครนที่

ยืดเยื้อ ราคาพลังงานที่ยังปรับตัวสูงขึ้น สง

ผลใหอัตราเงินเฟอสูงขึ้นทั่วโลก

แต กกร.ยังคงประมาณการขยายตัว

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 

ขยายตัวในกรอบ 2.5-4% การสงออกขยาย

ตัว 3-5% อัตราเงินเฟอขยายตัว 3.5-5% 

เน� องจากการทองเที่ยวและการสงออกของ

ไทยยังขยายตัว ซึ่งเปนแรงสงเศรษฐกิจใน

ชวงที่เหลือของปนี้ โดยเฉพาะภาคการทอง

เที่ยว ที่คาดวาจะฟนตัวหลังจากการเปด

ประเทศเต็มรูปแบบ คาดวาจะมีนักทองเท่ียว

เดินทางเขามาไดตามเปาหมายที่วางไว 6-8 

ลานคน

ท้ังน้ี ภาคเอกชนจึงตองการใหรัฐบาล

เรงประกาศให โรคโควิด-19 เปนโรคประจํา

ถิ่นใหเร็วที่สุด จากเดิมที่รัฐบาล 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพฤหัสบดีที่  2  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  3  ค่ํา  เดือน  7  ปขาล

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16 อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9332

อิสรภาพแหงความคิด

กกร.คงเปาจีดีพี

ปน้ียังโต2.5-4%

พ่ึงทองเท่ียวฟน

นายกไมขัดรธน.

ใช‘พรก.ฉุกเฉิน’

ส่ังหามชุมนุมได
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ศุลกากรจับ 3 ราย
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โหวตงบ66ผานฉลุย
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2 ในประเทศ

บรายจ่ายของ กทม.ประจำาปีงบประมาณ 2565 จะเหลือ 

ไว้ให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติได้ใช้ทำางานตามนโยบายที่หาเสียง

ไว้ได้มากน้อยแค่ไหน? ถ้าเหลือน้อย จะทำาอย่างไร?

1.งบ กทม. ปี 2565 มีเท่าไหร่?

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2565 ของ กทม.มี

ทั้งหมด 78,979,446,500 บาท ประกอบด้วยงบ 11 ประเภท เช่น

- งบบุคลากร ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กำาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหาร

งานบุคคล

- งบดำาเนินงาน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กำาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหาร

งานประจำา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า

วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

- งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กำาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ 

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- งบเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กำาหนดให้จ่ายเป็นค่าบำารุง

หรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำาเนินงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

หรือองค์กรอื่นใดที่ขอรับเงินอุดหนุน และ

- งบกลาง ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นรายจ่ายของ

ส่วนกลาง มิได้กำาหนดให้เป็นของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดโดย

เฉพาะ เป็นต้น

2.งบประเภทไหนมากที่สุด?

จากงบทั้ง 11 ประเภท พบว่างบบุคลากรสูงที่สุดคือ 

21,071,439,960 บาท คิดเป็น 26.68% ตามด้วยงบโครงการ

ต่อเนื่อง 14,997,130,849 บาท คิดเป็น 18.99% และงบกลาง 

14,417,767,187 บาท คิดเป็น 18.26%

3.งบลงทุนมีเท่าไหร่?

จากงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ทั้ง 11 ประเภท พบว่ามีงบที่

สามารถใช้ในการลงทุนได้รวมทั้งหมด 14,222,239,849 บาท คิดเป็น 

18.01% โดยรวมมาจากงบ 4 ประเภท ดังนี้

ริงอย่างที่ “สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหาสารคาม พรรค

เพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ระบุเอาไว้ใน

วันแรกของการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ 2566 ที่ว่ามีคนคิดตรงกับฝ่ายค้านในเรื่องแนวทางการ

ยกมือคว่ำากฎหมายงบประมาณฉบับนี้ในวาระแรก เพียงแต่จะกล้า

หรือไม่เท่านั้น 

“สำาหรับเสียงฝ่ายค้านยืนยันไม่มีบกพร่อง ส่วนจะมีมาเพิ่มหรือ

เปล่า ผมไม่อยากคาดหวัง แต่รู้ว่ามีคนคิดตรงกัน แต่เขาจะกล้ามา

ยกมือให้กับเรามั้ย” 

“ไม่อยากคาดหวัง” และ “กล้าหรือไม่” มันพอจะเดาผลกันได้

แต่วันแรกของการพิจารณาด้วยซ้ำาว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้

จะผ่านวาระไปได้ไม่ยาก 

ไม่เช่นนั้นประธานวิปฝ่ายค้านคงไม่ต้องถึงขั้นท้าทาย เอา

เรื่อง “ความกล้า-ไม่กล้า” มากระตุกบรรดาหอกข้างแคร่ของรัฐบาล                 

ขณะที่ตลอดการประชุม 2 วันที่ผ่านมา แม้บรรยากาศในห้อง

ประชุมจะดุเดือด มีการตอบโต้กันไปมาของฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้าน แต่

ไม่ถือเป็นตัวชี้วัดว่า กฎหมายงบประมาณฉบับนี้จะถูกคว่ำาได้ เพราะ

การปะทะฝีปากกันเป็นเรื่องปกติของสภา  

หากแต่เป็นบรรยากาศนอกห้องประชุมสภาต่างหากที่พอจะ

อ่านสัญญาณได้ ซึ่งตลอด 2 วันไม่มีความผิดปกติใด ต่างจากการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้ว ที่บรรยากาศภายนอกห้องประชุมค่อน

ข้างฉุกละหุก มีความเคลื่อนไหวของแกนนำา และ ส.ส.ที่ผิดสังเกต

อย่างเห็นได้ชัด 

ครั้งนี้ ส.ส.ทำางานกันตามปกติ ไม่มีการเดินเช็กเสียง หรือ

ล็อบบี้กันเหมือนศึกซักฟอก เช่นเดียวกับแกนนำารัฐบาล โดยเฉพาะ

พวกรัฐมนตรีที่ค่อนข้างผ่อนคลาย ไม่มีนัยว่ากำาลังจะเกิดเหตุการณ์

ใหญ่ทางการเมือง 

ส่วนท่าทีของพรรคเศรษฐกิจไทยภายใต้การนำาของ             

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา แม้ ร.อ.ธรรมนัสจะไม่พูดเต็ม

ปากว่า จะยกมือหนุนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณหรือไม่ แต่กลับมีการ

พูดถึงเรื่องการทำางานในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญแล้ว

ว่า หากเรื่องใดเป็นประโยชน์กับประชาชนก็พร้อมสนับสนุน แต่

หากไม่เกิดประโยชน์ จะต้องมานั่งพูดคุยกัน พร้อมกับกั๊กว่า จะนั่ง

เป็น กมธ.เองหรือไม่  

ส่วนก่อนหน้านั้นคนสนิทของ ร.อ.ธรรมนัส อย่างนายบุญสิงห์ 

วรินทร์รักษ์ ส.ส.พะเยา รักษาการนายทะเบียนพรรคเศรษฐกิจไทย ได้

ออกมาแสดงความชัดเจนว่า จะรับหลักการในวาระแรกไปก่อน  

ส่วนพรรคเล็กเองเหมือนจะสงบลงแล้ว หลังนายพีระ

วิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรัก

ธรรม สมาชิกกลุ่ม 16 ออกมาเปิดเผยว่า ตนเอง นายพิเชษฐ สถิร

ชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ประธานกลุ่ม 16 และ

นายดำารง พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เข้า

พบ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ในช่วงเที่ยงวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา หารือกันราวครึ่งชั่วโมง 

โดยนายพีระวิทย์อ้างว่า “บิ๊กตู่ตอบรับข้อเรียกร้องของกลุ่ม

พรรคเล็กว่าจะให้ โควตา กมธ.วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณ 

ส่วนก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน นายพีระวิทย์ยังออกมาพูดว่า   

ร.อ.ธรรมนัสบอกกับกลุ่ม 16 ว่า อย่าขวางการจัดสรรงบประมาณ 

แม้เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 1 มิ.ย. ร.อ.ธรรมนัสจะหารือกับพรรค

เล็กในนามกลุ่ม 16 โดยพยายามระบุว่า ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะ

โหวตอย่างไร โดยย้ำาหลายคนว่า เสียงแตกในกลุ่ม 16 ซึ่งจะตกผลึก

กันในช่วงเย็นวันที่ 2 มิ.ย. แต่ก็ถูกมองว่าเป็นการแก้เกมไม่ให้มองว่า

เป็นของตาย เพื่อให้รัฐบาลไม่ลืมสัญญาหรือสิ่งที่รับปากไว้ 

ในส่วนของแกนนำาพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้แสดงความกังวล 

โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ได้มีการตรวจสอบเสียง

ล่าสุดแล้วมั่นใจว่าเสียงรัฐบาลมีพอ ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 

ที่บอกให้ไปเล่นการเมืองกันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแทน เพราะ

กฎหมายงบประมาณสำาคัญต่อประเทศ 

จากท่าทีองคาพยพของรัฐบาล วาระแรกจึงน่าจะผ่านไปได้ 

เพียงแต่คะแนนจะออกมาเท่าไหร่ และใครโหวตอย่างไรบ้าง ถือว่ามี

นัยสำาคัญที่จะต้องจับตาในวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป  

ขณะเดียวกัน ดูเหมือนฝ่ายค้านเองจะมองข้ามช็อตไปถึงศึก

ซักฟอกแล้ว หลังแกนนำาพรรคเพื่อไทยหลายคนเริ่มปฏิบัติการขย่ม

รัฐมนตรีในรัฐบาล ออกมาเปิดข้อมูลความไม่ชอบมาพากลบางเรื่องใน

แต่ละกระทรวง 

นั่นหมายความว่า ฝ่ายค้านเองก็ไม่คิดว่าหอกข้างแคร่ของ

รัฐบาลจะมาร่วมสมทบโค่นรัฐบาลตั้งแต่วาระแรกเลย และอาจจะไม่

ร่วมคว่ำาในวาระ 2 และ 3 ด้วย 

และหากถามใจพรรคเพื่อไทยจริงๆ ย่อมไม่อยากให้เกิดการ

คว่ำากฎหมายงบประมาณในตอนนี้ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว 

เท่ากับว่ากฎหมายลูก 2 ฉบับที่สำาคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งคือ ร่าง 

พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

ส่อแท้งทันที และประเทศอาจเจอเดดล็อก 

ทุกวันนี้พรรคเพื่อไทยโฟกัสไปที่กฎหมายลูก 2 ฉบับ ที่ตัวเอง

จะได้เปรียบในสนามเลือกตั้ง ฉะนั้นหากเกิดอะไรขึ้นก่อนกฎหมายจะ

มีผลบังคับใช้ ก็จะไม่เป็นผลดีกับตัวเองด้วยประการทั้งปวง 

แต่ที่ต้องโหมโรงประหนึ่งจะน็อกรัฐบาลได้ มันเป็นเพียงฟอร์ม

ที่ต้องเล่นใหญ่ในฐานะที่สวมหมวกฝ่ายค้านอยู่เท่านั้น

เพียงแต่ท่าทีของพรรคเล็กในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณครั้งนี้ที่พยายามปั่นป่วนรัฐบาล ถึงขั้นทำาให้แกนนำาในรัฐบาล

ต้องออกโรงเคลียร์-ต่อรอง มันทำาให้พอมองเห็นว่า ศึกอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาลน่าจะเหนื่อยกว่านี้หลายเท่าตัวแน่

แค่เกมของ ร.อ.ธรรมนัส และพรรคเล็ก ก็ปวดสมองแล้ว.

- ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) 

1,392,845,085 บาท

- โครงการต่อเนื่อง (เฉพาะงบลงทุน) ประกอบด้วย งบ กทม. 

8,815,786,377 บาท และเงินอุดหนุนรัฐบาล 989,667,000 บาท

- งบกลาง (เฉพาะที่ใช้ลงทุน) 2,760,113,387 บาท

- นโยบายผู้บริหาร + โครงการใหม่ (เฉพาะที่ใช้ลงทุน) 

263,828,000 บาท

4.เหลืองบลงทุนให้ผู้ว่าฯ ชัชชาติใช้เท่าไหร่?

จากงบประมาณสำาหรับการลงทุนทั้งหมด 14,222,239,849 

บาท พบว่ามีเหลือให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติใช้ในปีงบประมาณ 2565 แค่

เพียง 94 ล้านบาทเท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565) ซึ่ง

เป็นเงินจากงบกลาง ดังนี้

- เงินสำารองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น ประมาณ 67 

ล้านบาท

- เงินสำารองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพฯ 

ประมาณ 27 ล้านบาท

5.สรุป

งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ที่ท่านผู้ว่าฯ ชัช

ชาติสามารถใช้ดำาเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงเหลือเพียง 94 

ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีเงิน

เหลือจ่ายจากงบประเภทอื่น ซึ่งสามารถโอนมาเป็นงบกลางเพื่อใช้ใน

การลงทุนได้ แต่คงเหลือไม่มาก

ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ 2565 ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติคงไม่

สามารถนำานโยบายที่ใช้หาเสียงมาทำาให้เกิดเป็นรูปธรรมได้มาก แต่

ในปีงบประมาณ 2566 ขณะนี้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 

กำาลังรอให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติพิจารณา ซึ่งท่านสามารถปรับแก้ให้

สอดคล้องกับนโยบายที่ใช้หาเสียงได้ ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 คาดว่าท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติจะ

สามารถดำาเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงไว้ได้อย่างเต็มที่

ทั้งหมดนี้ขอเป็นกำาลังใจให้ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติสามารถแปลง

นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สำาเร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อความสุขของ

ชาวกรุงเทพฯ ทุกคนครับ.

เรื่อง/ภาพ : ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ 

www.facebook.com/Dr.Samart

พ.ร.บ.งบขรุขระแต่เข็นผ่าน 
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เหลือให้ผู้ว่าฯ ชัชชาติใช้เท่าไหร่?

ง

จ

หวังเศรษฐกิจฟื้นตัว

ปัจจัยด้านอื่นต้องหนุน

ายหลังจากที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคาร

ไทย ประชุมร่วมกัน และประเมินเศรษฐกิจไทยช่วง

ครึ่งปีหลังต้องเผชิญกับความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งจากปัญหา

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ราคาพลังงานที่ยังปรับ

ตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นทั่วโลก แต่ก็เชื่อว่า

ประมาณการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ

จีดีพี จะขยายตัวในกรอบ 2.5-4% การส่งออกขยายตัว 3-5% 

อัตราเงินเฟ้อขยายตัว 3.5-5% เนื่องจากการท่องเที่ยวและ

การส่งออกของไทยยังขยายตัว ซึ่งเป็นแรงส่งเศรษฐกิจใน

ช่วงที่เหลือของปีนี้กระเตื้องขึ้น 

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะฟื้นตัว หลังจาก

การเปิดประเทศเต็มรูปแบบ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทาง

เข้ามาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 6-8 ล้านคน ซึ่งภาคเอกชนจึง

ต้องการให้รัฐบาลเร่งประกาศให้ โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำา

ถิ่นให้เร็วที่สุด จากเดิมที่รัฐบาลจะประกาศวันที่ 1 ก.ค.65 

เนื่องจากเป็นผลทางจิตวิทยา หากประกาศเร็วที่สุด ประชาชน

จะกล้าออกจากบ้านมาจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งการรับมือโรค   

โควิด-19 ของไทยทำาได้ดี และความรุนแรงโรคไม่ค่อยมี เหมือน

เป็นโรคไข้หวัดทั่วไปที่ใช้เวลารักษาไม่นาน

องค์กรดังกล่าวอยากให้รัฐบาลดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มี

ศักยภาพสูง เช่น ซาอุดิอาระเบีย ที่มีรายได้สูงจากราคาน้ำามัน

ที่ปรับสูงขึ้น เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเมิน

ว่ามีค่าใช้จ่ายต่อหัว 1 แสนบาทต่อทริปต่อคน จากนักท่อง

เที่ยวปกติมีค่าใช้จ่าย 50,000 บาทต่อทริปต่อคน คาดว่าจะ

ทำาให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยถึง 10 ล้านคนก็ได้ ขณะที่นัก

ท่องเที่ยวไทยก็มีสัญญาณที่ดี เริ่มฟื้นตัวได้แล้วประมาณ 80% 

สูงกว่าที่คาดการณ์ ไว้ 70% ส่วนหนึ่งมาจากการขยายสิทธิ์

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

แม้ราคาน้ำามันดีเซลที่ปรับขึ้น 33 บาทต่อลิตร ซึ่งถือ

เป็นต้นทุนสำาคัญในภาคการผลิต แต่ยังอยู่ ในระดับที่ภาค

เอกชนยังรับได้ เพราะไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร หากเทียบเคียง

กับประเทศในกลุ่มอาเซียนถือว่าไทยยังราคาถูกกว่า ส่วน

ประเด็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผล

บังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย.65 แม้ว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ภาคเอกชนมี

ความกังวลกับแนวทางปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะบทลงโทษ 

ต้องการให้ภาครัฐทบทวนบทลงโทษจนกว่ากฎหมายลำาดับรอง 

20 ฉบับมีผลบังคับใช้ เพราะอาจเกิดความไม่ชัดเจน และไม่

ได้จงใจกระทำาผิด จนทำาให้ถูกลงโทษ จะสร้างความเสียหาย

ให้กับเอกชน

ขณะที่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปี 2567 ซึ่งเชื่อว่าจะผ่านการพิจารณาของที่ประชุม

สภาผู้แทนราษฎร แม้การตั้งงบลงทุนที่น้อย แต่ก็เชื่อว่าไม่น่า

จะกระทบ หากโครงการใดที่ชะลอได้ก็ชะลอไปก่อน เมื่อถึง

โอกาสก็เดินหน้าต่อได้ เพราะขณะนี้ประเทศไทยเป็นที่สนใจ

ของต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน เช่น บริษัทด้านเทคโนโลยีของ

สหรัฐอเมริกา สนใจที่จะเข้ามาตั้งฐานเป็นสำานักงานการให้

บริการด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นอีกความหวังว่าจะส่ง

ผลด้านบวกกับไทย 

สำาหรับภาคของการเมือง หลังจากที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินหน้าไปได้ โดยไม่ติดขัด 

ก็เชื่อว่าจะลดอุณหภูมิความขัดแย้งลงไปได้ส่วนหนึ่ง ไปรอ

ลุ้นอีกครั้งหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เชื่อว่าจะสร้างแรง

กระเพื่อมทางเมืองอีกครั้ง แต่ก็เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นจะเป็นไปตามครรลอง ไม่ส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้า 

และรัฐบาลจะบริหารประเทศไปตามวาระเพื่อเดินหน้าสู่การ

เลือกตั้งใหม่ อันเป็นสัญญาณบวกให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปตาม

ที่คาดการณ์. 

ภ

นายแสวง บุญมี 

เลขาธิการ กกต. 

ขอพูดในนามสำานักงาน กกต.ว่า กกต.ตั้งขึ้นมาให้ทำา

หน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำาตามความต้องการ

ของผู้ ใด สิ่งที่เราทำาทุกอย่าง ต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย เราทราบความรู้สึก หรือกระแสของสังคมทุกการ

เลือกตั้ง แต่ความรู้สึก หรือกระแสที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำาให้เราต้อง

ละเลยความถูกต้องตามกฎหมาย เพราะความถูกต้องไม่ว่าเมื่อ

วาน วันนี้ หรืออนาคตก็ยังจะเป็นความถูกต้อง ไม่ว่าผู้แพ้หรือ

ผู้ชนะก็ต้องการความถูกต้อง. 



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

3บทความ-ในประเทศ

นน้ีถือเป็นวันสุดท้ายท่ีท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร

จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยในช่วงเย็นๆ ค่ำาๆ ก็ต้อง

รอลุ้นว่าผลการลงมติจะออกมาเป็นอย่างไร จะรับหรือไม่รับหลัก

การร่างกฎหมายน้ี

สำ�หรับบรรย�ก�ศภ�พรวมของเวทีสภ�ออกจะแปลกๆ ไป

จ�กปีก่อนหน้� เพร�ะรอบน้ีแต่ละพรรคก�รเมืองออกแนววิจ�รณ์

ก�รจัดงบไปด้วย โฆษณ�แฝงไปด้วย ท้ังยกพรรคตัวเองเปรียบ

เทียบ บอกว่�ถ้�ได้อยู่น�นแบบรัฐบ�ลชุดปัจจุบัน เศรษฐกิจไทย

จะเลิศกว่�น้ีแน่นอน บ�งพรรคก็

นำ�เสนอก�รจัดทำ�งบในเวอร์ชันท่ี

เชื่อว่�ของตัวเองดีกว่�ของรัฐบ�ล

ส่วนพรรคพลังประชา

รัฐ พรรคแกนนำ�จัดต้ังรัฐบ�ล ท่ี

ตอนน้ีโดนล้อเรื่องห�เสียงไว้แต่ทำ�

ไม่ได้ ก็เล่ียงท่ีจะพูดถึงผลง�นของ

ตัวเอง และเลือกอวยก�รจัดงบร�ย

จ่�ยปี 66 ว่�เป็นก�รจัดท่ียอดเย่ียม

ท้ังยังยกให้เป็น “สายฝน

พร่างพรม โปรยปรายท่ัวท้ังแผ่นดิน 

อำานวยความสดช่ืนช่ืนฉ่ำาให้ชีวิต

ชีวากับประชาชนท้ังแผ่นดิน”!!!  

สำ�หรับพรรคร่วมรัฐบ�ลก็แอบโหมผลง�นรัฐมนตรีของ

พรรคตัวเอง อย่�ง “ประช�ธิปัตย์” ทำ�ส่งออกเข้�เป้� สร้�ง

ร�ยได้ให้ประเทศ ส่วน “ภูมิใจไทย” ส่ง ศรีนวล บุญลือ 

ส.ส.เชียงใหม่ อภิปร�ยเป็นคำ�เมืองต๊ะต่อนยอน บอกว่� “ผลงาน

ของภูมิใจไทยจับต้องได้ ถนนดี น้ำาไหล ไฟสว่าง พูดแล้วก็ทำา ส่ิง

ท่ีประทับใจท่ีสุด คือกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีอนุทิน ชาญ

วีรกูล รมว.สาธารณสุข ทำางานได้สุดยอด และดีเย่ียม ฟอกไตฟรี 

มะเร็งรักษาฟรี ส่งเสริม อสม. ท่านอนุทินเล็งเห็นความสำาคัญของ 

อสม. ดูแล อสม. ต้ังแต่ 18-50 ปี ให้เรียนฟรี พอจบก็ให้ไปเป็นผู้

ช่วยพยาบาล”

ข้อเสียของรัฐบ�ลชุดน้ี ฝ�กว่�ทำ�คว�มดีท่ีสุดแล้ว แต่ข�ด

ประช�สัมพันธ์ต�มช่องท�งต่�งๆ เงียบท้ังหมด ไม่ได้ประช�สัมพันธ์

ให้พ่ีน้องประช�ชนฟังบ้�งว่�ได้ทำ�ดีอะไรบ้�ง ต้องออกม�

ประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชนได้รับทร�บ

นอกจ�กน้ี ยังประก�ศจุดยืนในก�รลงมติรับร่�ง พ.ร.บ.งบฯ 

ในว�ระรับหลักก�ร ก่อนปิดท้�ยว่� “ภูมิใจไทย ใส่ใจดูแลประชาชน

ทุกคน เดินหน้าพร้อมทุกคน และเราจะเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.น้ี 

ประชาชนเดือดร้อนท่ีใด เราภูมิใจไทย เข้าใจ เข้าถึง พูดแล้วทำา

ตลอด และจะทำาตลอดไป”

งืม แม่เล้ียงศรีนวลอภิปร�ยเป็นภ�ษ�ถ่ินแบบน้ี ระวัง 

ส.ส.ภ�คอื่นเลียนแบบนะ เวทีสภ�จะกล�ยเป็นเวที 4 ภ�คนะ

เจ้� หุหุ.

มินน่ีเม้าธ์

พูดแล้วทำา

วั

‘พปชร.’เปิดแคมเปญยกระดับชีวิตคนไทย

ด้วยยินดี ‘ผู้ว่าฯ ชัชชาติ’

ศรีนวล บุญลือ

นน้ี “ไม่คุย” เรื่องสภา

คุยเรื่อง “ชัชช�ติ สิทธิพันธ์ุ” ผู้ว่�ฯ กทม.คนใหม่ดีกว่� 

เมื่อว�น (๑ มิ.ย.๖๕) เข้� “ศ�ล�ว่�ก�รกรุงเทพมห�นคร” ปุ๊บ 

ท่�นก็ “ลุยง�น” ป๊ับ 

คำ�ส่ังแรกในน�ม “ผูู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร” คือ....

แต่งต้ังทีมง�น “ครบกระบวนทัพ” แสดงว่� “พร้อมจับศึก” ง�น 

กทม.ท่ีมีคนกว่� ๑๐ ล้�น แออัดกันอยู่เวล�น้ี

-รองผู้ว่�ฯ กทม. ๔ ท่�น

๑.น�ยจักกพันธ์ุ ผิวง�ม ๒.รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล ดูแลผังเมือง

และก�รโยธ�ฯ และโครงสร้�งต่�งๆ ๓.น.ส.ทวิด� กมลเวชช ดูแล

เรื่องภัยพิบัติ กลยุทธ์ต่�งๆ และ ๔.น�ยศ�นนท์ หวังสร้�งบุญ ดูแล

ง�นชุมชน NGO และส่ิงแวดล้อม

-ท่ีปรึกษ� ๙ ท่�น

๑.น�ยต่อศักด์ิ โชติมงคล ประธ�นท่ีปรึกษ� ๒.น�งเกษร� ธัญ

ลักษณ์ภ�คย์ ๓.พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ๔.พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ 

๕.พล.ต.อ.อดิศร์ ง�มจิตสุขศรี ๖.น�งวิล�วัลย์ ธรรมช�ติ  ๗.น�ย

อรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ๘.น�ยภ�ณุม�ศ สุขอัมพร และ ๙.น�ยพร

พรหม วิกิตเศรษฐ์ 

-เลข�ฯ ผู้ว่�ฯ กทม. ๑ ท่�น

น�ยภิมุข สิมะโรจน์ เลข�ฯ ผู้ว่�ฯ กทม.

-ผู้ช่วยเลข�ฯ ๔ ท่�น

๑.น�ยเอกวรัญญู อัมระป�ล ๒.น�งส�วศนิ จิวจินด� ๓.น�ย 

จิรัฏฐ์ ม้�ไว ๔.น�ยสิทธิชัย อรัณยก�นนท์ และ

-โฆษก กทม. ๑ ท่�น คือ น�ยเอกวรัญญู อัมระป�ล 

เห็นบรรด�ขุนศึก-น�ยกองของท่�นผู้ว่�ฯ ชัชช�ติแล้ว เป็นไป

ต�มปรัชญ�ก�รศึกของ “ซุนวู” เป๊ียบ ท่ีว่�

“ภ�ยใต้ธงรบแม่ทัพ” ผู้แข็งแกร่งในปฐพี “ย่อมไม่มีทห�รเลว

ปะปน”

มันเป็นเช่นน้ันจริงๆ!

ผู้ว่�ฯ ชัชช�ติพูดหล�ยคร้ังว่� ท่�น “เป็นผู้ว่�ฯ กทม.ของคน

กรุงเทพฯ ทุกคน”

ผู้ว่�ฯ เท่�กับ “พ่อเมือง”

ดังน้ัน ผม..ในฐ�นะ “ลูกเมือง” คนหน่ึง ขอต้อนรับท่�นและ

คณะด้วยยินดีย่ิงครับ

ผมสังเกตว่� ทันทีท่ี กทม.ได้คุณชัชช�ติเป็นผู้ว่�ฯ  บ�รมีท่�น 

“เปล่ียนกรุงเทพฯ” เห็นผลทันต�เลย!

คือ อะไรท่ีไม่ดี..ไม่ใช่..ใน กทม.กล�ยเป็นดี..เป็นใช่ แม้ไม่ดี-ไม่ใช่ 

ก็พร้อมเข้�ใจได้ ให้อภัยได้ และรอคอยได้ ไปทุกเรื่อง

ก�รก่อกวน-วุ่นว�ย ชนิด “พังประเทศ-ข�ยเมือง” จ�งคล�ยไป

รุ่นใหม่-รุ่นเก่� กล�ยเป็น “พวกเร�กันเอง” ห้อมหน้� ล้อมหลัง

ผู้ว่�ฯ คนใหม่ ท่ีเคยตื่นส�ย ก็ตื่นแต่ตี ๔ ตี ๕ คว้�รองเท้�ใส่ ก็รีบไป

ร่วมทีม ว่ิง..ว่ิง..ว่ิง, ทำ�ง�น..ทำ�ง�น..ทำ�ง�น กับท่�นผู้ว่�ฯ

อะไรท่ีว่� แก้ไม่ได้..ทำ�ไม่ได้ แค่ผู้ว่�ฯ ชัชช�ติบอก แก้ได้ ทำ�ได้ 

มันก็กล�ยเป็นง่�ยไปแทบทุกเรื่อง 

ปฏิปักษ์ต่อก�รเป็นผู้ว่�ฯ ของคุณชัชช�ติ

เลือกต่้ังจบ ก็ต้องจบ

ไม่ควรมีอ�รมณ์ค้�ง ไปกระแนะ-กระแหน พลิกตะเข็บ ห�ช่อง

ร่องรู เพื่อจับผิด-จับถูก โดยต่้ังแง่ ท่�นเป็นฝ่�ยโน้น-ฝ่�ยน้ี เป็นเหตุให้กิน

แหนงแคลงใจในหมู่คนไทยด้วยกันไปไม่รู้จบ

“ช่ัว-ดี” อยู่ท่ีแต่ละตัวบุคคลทำ� 

ต้นไม้มีร�ก คนทุกคน มีท่ีม�-ท่ีไป “ปัจจุบันเป็นผลม�จ�กอดีต” ก็

จริง แต่น่ัน เป็นส่ิงผ่�นไปแล้ว

ท่ีสำ�คัญคือ.......

“ปัจจุบันเป็นตัวบ่งบอกอน�คต”

ตรงน้ีตะห�ก ท่ีเร�ทุกคนควรใช้เป็นทัศนคติในก�รมองก�รทำ�ง�น

ของคุณชัชช�ติ และเร�เรียกทัศนคติน้ีว่�

“ก�รให้โอก�ส”!

ทุกคน-ทุกฝ่�ย ต้องให้โอก�สผู้ว่�ฯ ชัชช�ติและทีมง�นได้ทำ�ง�น

ก่อน อย่�ไปเพ่งเอ�ร้อยเรื่อง-พันประเด็น ตอนห�เสียงม�เค้นคอเข�เป็น

ร�ยข้อไปเลย

แบบน้ัน มิใช่ก�รตรวจสอบเย่ียงคนมีประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น 

ห�กแต่มันเป็นก�ร “จ้องจับผิด” ด้วยริษย� หวังเข่นฆ่�กันม�กกว่� 

คว�มเป็นจริง “เท่�ท่ีเป็นไปได้” ภ�ยใต้เหตุปัจจัยในก�รทำ�ง�น

จริงใจ น่ันคือ “คว�มพอดี” ท่ีเร�จะห�ได้ในสังคมง�นจริง

ถ้�เร� “ไม่ให้ใจ” ใครก่อน แล้วใครล่ะจะม� “ให้ใจ” กับเร� น่้ีเป็น 

๑ ในวิถีมรรค ๘ ท่ีว่�ด้วยสัมม�ทิฐิ คือแนวคิดท่ีถูกต้อง

ช่วงคุณชัชช�ติรอก�รรับรองผลจ�ก กกต.มีเรื่องกล่�วข�นกัน

ม�กอยู่เรื่อง คือที่ตอบคำ�ถ�ม “รุ้ง-ปนัสย�” ที่สวนครูองุ่น คุณชัชช�ติ 

ตอบว่�....

“ผมก็อดทนมา ๘ ปี ต้ังแต่วันท่ีปฏิวัติ แต่เราต้องมียุทธศาสตร์

ในการเดิน การแก้แค้นท่ีดีท่ีสุด ตอนท่ีมันเย็นแล้ว และเวลาอยู่ข้างเรา 

ในนาทีน้ี การยกเลิกมาตรา ๑๑๒ ไม่ง่าย แต่ขออย่าเอามาเป็น

เครื่องมือทางการเมืองพูดประเด็นน้ีก่อนดีไหม แล้วเด๋ียวก็มีข้ันตอนต่อ

ไป” น่ันน่ะ

ผมไม่ติดใจคำ�ตอบคุณชัชช�ติ

แต่ติดใจ ด้วยหลงเสน่ห์ “คมคิด-คมเขียน” ของผู้ใช้น�มว่� “Padi-

pon Apinyankul” ผมก๊อปป้ีโพสต์ท่�นเก็บไว้หล�ยวันแล้ว วันน้ีขออนุญ�ต

นำ�ม�แชร์นะครับ 

.............................

Padipon Apinyankul

ลักษณะก�รตอบคำ�ถ�มของคุณชัชช�ติ ..

กล่�วได้ว่� .. เป็นแบบฉบับ .. ของ

“บัวไม่ให้ช้ำ� น้ำ�ไม่ให้ขุ่น

ทุ่นไม่ให้จม ขยะไม่ให้ลอย”

คุณชัชช�ติ มีคว�มเป็นลีล� “นักก�รเมือง” เต็มตัว 

ส่วนวลีท่ีคุณชัชช�ติ กล่�วเอ�ใจกลุ่มคะแนนของตนเองว่� 

 •️ “ก�รแก้แค้นท่ีดีท่ีสุด ควรทำ�ตอนท่ีเย็นแล้ว”

มันเป็นสำ�นวนหน่ึงในเรื่อง เดอะก็อดฟ�เธอร์ .. 

ท่ี ดอน วีโต คอร์เลโอเน ได้พูดข้ึนหลังจ�กปัญห�ต่�งๆ ของ

คนในตระกูลถูกรุมเร้�

แต่สำ�นวนน้ี .. ไม่ได้เร่ิมต้นม�จ�ก ปล�ยป�กก�ของ ม�ริโอ พู

โซ (ผู้เขียน เดอะก็อดฟ�เธอร์)

แต่ม�จ�กนักก�รทูตฝร่ังเศส ท่ีกล่�วไว้ว่� ..

“La vengeance est un plat qui se mange froid.”

แล้วถูกแปลเป็นภ�ษ�อังกฤษอีกทีว่�

“Revenge is a dish best served cold”

ม�ริโอ พูโซ .. จึงนำ�ม�เขียนในเดอะก็อดฟ�เธอร์

ฟร�นซิส ฟอร์ด คอปโปล� .. ผู้กำ�กับภ�พยนตร์เรื่อง  The 

Godfather .. จึงนำ�ม�ให้ตัวละครพูด

คว�มหม�ยของ ก�รแก้แค้นควรทำ� (เสิร์ฟ) ตอนท่ีมันเย็นแล้ว ..

มิได้มีคว�มหม�ยเดียว อันหม�ยถึงจะมุ่งทำ�ล�ยอีกฝ่�ยหน่ึง 

ให้ย่อยยับ

ถ้�อ่�นหนังสือนวนิย�ย .. จะเห็นคว�มคิดของ ดอน  คอร์

เลโอเน .. ว่�

ก�รแก้แค้น แน่นอนบ�งคร้ังมันหม�ยถึงก�รทำ�ล�ยล้�ง ..

แต่ส่วนใหญ่ ดอนฯ จะใช้ก�รแก้ปัญห�แบบสันติ 

ดอนฯ จะใช้ยึดถือในมิตรภ�พ ม�กกว่�อ�วุธปืน. / ดอนฯ หลีก

เล่ียงก�รทำ�ผิดกฎหม�ยร้�ยแรง .. โดยเฉพ�ะ ก�รค้�ย�เสพติด  ก�ร

ต้ังแก๊งกลุ่มมือปืนรับจ้�ง ก�รประท้วงทำ�ล�ยชุมชนส�ธ�รณะ

ส่ิงท่ี ดอนฯ ทำ�ผิดกฎหม�ยในเวล�น้ัน .. ก็คือ ก�รค้�เหล้� ก�ร

พนัน บ่อนก�สิโน ..

ก�รแก้แค้นท่ี ดอนฯ ทำ� ..คือก�รสร้�งอ�ณ�จักรของตนเองให้

ถูกกฎหม�ย ด้วยก�รผลักดันนโยบ�ยท�งก�รเมือง 

ดอน คอร์เลโอเน ต้องก�รให้ครอบครัวของตนอยู่ร่วมในสังคม

แบบมีเกียรติ .. 

น้ันคือ ก�รแก้แค้นท่ีควรเสิร์ฟ เมื่อมันเย็นลงแล้ว

แต่กระน้ัน .. 

ห�กจะนำ�ประโยคน้ี .. ไปใช้ตีคว�มในแง่ ก�รแก้แค้นท�งก�ร

เมือง ก�รแก้แค้นส่วนตัว .. ก็ย่อมได้ 

ทบทวนอีกคร้ัง

•️ ก�รแก้แค้นท่ีดีท่ีสุด ควรทำ�มันตอนท่ีเย็นแล้ว 

น้ันคือประโยค วลี ของฝร่ัง ..

อน่ึง : ประโยค วลี .. เหมือนมีดท่ีมีคว�มคมกริบท้ัง 2 ด้�น .. 

ข้ึนอยู่กับผู้ท่ีจับถือใช้มัน 

.. ถือมันดีๆ อย่�ได้พล�ดบ�ดตัวเองเข้�

เพร�ะมีประโยค วลี ..ของจีน ท่ีเตือนใจไว้ ว่�

•️  ถ้�คุณต้องก�รแก้แค้น ..

คุณจงขุด หลุมศพสองหลุม เอ�ไว้ •️

................................

ครับ....

เป็น “คมเขียน-คมคิด” ท่ีขอบอกว่�

“น้อย” แต่ “มาก” จริงๆ!

ท่ีไม่ได้รับคว�มร่วมมือ-ร่วมใจม�ก่อน.........

ไปเขตไหน ถ่ินไหน มีแต่คนกุลี-กุจอ ร่วมมือ-ร่วมใจ “ผู้ว่�ฯ ใหม่” 

เปล่ียนกรุงเทพฯ ไปได้ถึงขน�ดน้ัน

ขน�ดยังไม่ได้รับง�นนะ.......

แล้วน่ี เป็นผู้ว่�ฯ เต็มตัวแล้ว รับง�นแล้ว ทีมง�นพร้อมแล้ว สต�ร์ท

พร่ึบ ต้ังแต่ ๑ มิถุน�ยน ๒๕๖๕ กรุงเทพฯ จะฟ้�อมรขน�ดไหน?

อ�นิสงส์ชัชช�ติ ส่งผลถึงน�ยกฯ ประยุทธ์ด้วย!

จ�กท่ีข้ีไม่ออก-เย่ียวไม่ออกใน กทม.ก็โทษ ก็ด่� ว่�เพร�ะน�ยกฯ 

เฮงซวย เพร�ะรัฐบ�ลเฮงซวย 

ตอนน้ี แยกแยะได้ ว่�เป็นหน้�ท่ีรับผิดชอบใคร? 

บกพร่อง-ผิดพล�ด ฝนตกน้ำ�ท่วม ก็ไม่เป็นไร เพร�ะผู้ว่�ฯ ของเร� 

เพ่ิงเข้�ม�รับง�นใหม่ ต้องให้โอก�สท่�น

เห็นม้ัย ผู้ว่�ฯ คนใหม่ ท่�นมีรัศมีส�มัคคี-สม�นใจคนกรุงได้เห็น

ผลทันต�จริงๆ 

ท่�นพูดถึงง�นท่ีต้องลุยเฉพ�ะหน้� ๓-๔ เรื่อง ก็ไม่หนี น้ำ�ท่วม รถ

ติด แต่ท่ีน่�สนใจ คือ...

 วันน้ี (๒ มิ.ย.) จะเชิญ “บริษัทกรุงเทพธน�คม” ก็ธุรกิจก�รค้�

ห�เงินของ กทม.น่ันแหละ ม�ห�รือเรื่องสัมปท�นรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียว ท่ี

เป็นยักษ์ประส�นเข้ียวกันอยู่ตอนน้ี

ผู้ว่�ฯ ชัชช�ติ แก้เรื่องน้ีได้สำ�เร็จเรื่องเดียว ผมว่�เลือกต้ังอีกสมัย 

คร้ังหน้� กว่� ๓ ล้�นเสียง เอ�ไปเลย!

ผมว่�นะ........

เลือกต้ังก็ผ่�นไปแล้ว ผลก็แน่นอนแล้ว คน กทม.กว่�  ๑.๓ ล้�น

เสียง “ม�กท่ีสุด” ในจำ�นวนผู้ออกม�ใช้สิทธ์ิ เลือกให้คุณชัชช�ติเป็นผู้ว่�ฯ

เร�จะเลือกท่�นหรือไม่ได้เลือก ยังไงก็ต้องยินดีกับท่�น ควรมีสปิริต 

เปิดใจกว้�ง ยอมรับบุคคลท่ีคนส่วนใหญ่เลือกและพร้อม “ร่วมมือ-เป็น

กำ�ลังใจ” สนับสนุนก�รทำ�ง�นท่�น

เพร�ะอะไรท่ีผู้ว่�ฯ กทม.ทำ�.....

แน่นอน ท่�นไม่ได้ทำ�เพื่อคนท่ีเลือกท่�นเท่�น้ัน ห�กแต่ท่�นทำ�เพื่อ

ทุกคนใน กทม.ในคว�มเป็นเมืองหลวงหน้�ต�ของประเทศไทย

ฉะน้ัน ใครก็ไม่ควรใช้คว�มคับแคบท�งจิตใจ แสดงปฏิกิริย�

วั

เส้นท�งอ�ชีพ และดันมวยไทย

สู่เวทีโอลิมปิก

น.ส.พัชรินทร์ ซำ�ศิริพงษ์ 

ส.ส.กทม. ในฐ�นะโฆษกพรรค

พลังประช�รัฐ กล่�วชี้แจง

ถึงประเด็นที่มีก�รกล่�วถึง

นโยบ�ยของพรรคพลังประช�

รัฐ โดยเฉพ�ะประเด็นค่�แรง

ขั้นต่ำ�ว่�ทำ�ไม่ได้ต�มนโยบ�ย

ที่ห�เสียงไว้ว่� รัฐบ�ลเข้�

ม�บริห�รประเทศในช่วงกล�ง

ปี 2562 เพียงประม�ณครึ่ง

ปีก็เกิดสถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดของโรคโควิด-19  ซึ่ง

เร�ทร�บกันดีอยู่แล้วว่�เป็น

ปัญห�ที่ประสบกันทุกประเทศ

ทั่วโลกอย่�งรุนแรง ดังนั้นใน

ก�รแก้ ไขปัญห�นี้ ท�งภ�ค

รัฐเองก็ต้องพย�ย�มทุ่มเททั้ง

กำ�ลังคน และงบประม�ณใน

ก�รดูแลชีวิตและสุขภ�พของพี่

น้องประช�ชน ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญ

ที่สุด จนได้รับก�รยอมรับทั่วโลก

ว่�ประเทศไทยส�ม�รถแก้ไข

ปัญห�ในสถ�นก�รณ์ โควิด-19  

ได้เป็นอย่�งดี

“เรื่องก�รขึ้นค่�แรง เงิน

เดือนนั้น ห�กปรับเพิ่มขึ้นใน

สถ�นก�รณ์เช่นนี้จะส่งผลกระ

ทบต่อทุกฝ่�ย ผู้ประกอบก�รก็

จะแบกรับภ�ระต้นทุนที่สูงขึ้น 

ในสภ�วะที่ล้มลุกคลุกคล�นอยู่

แล้ว ผู้ลงทุนต่�งช�ติก็จะย้�ย

ฐ�นก�รผลิตไปประเทศอื่น ส่วน

ลูกจ้�ง ผู้ ใช้แรงง�น และผู้ได้

รับผลกระทบกลุ่มอื่นๆ รัฐบ�ล

ก็พย�ย�มแบ่งเบ�ภ�ระโดย

ออกม�ตรก�รต่�งๆ ม�ช่วย

เหลือ เช่น โครงก�รคนละครึ่ง,  

โครงก�รเร�ชนะ, ลดค่�น้ำ�-ค่�

ไฟ, โครงก�รลดเบี้ยประกัน

สังคม, โครงก�รพักชำ�ระหนี้ 

ฯลฯ ซึ่งที่ผ่�นม�ทุกภ�คส่วนก็

เข้�ใจปัญห�ที่เกิดขึ้นดี และร่วม

มือร่วมใจ เสียสละเพื่อส่วนรวม 

เพื่อผ่�นพ้นวิกฤตไปด้วยกัน ซึ่ง

ยอมรับว่�ทุกภ�คส่วนได้รับผล 

กระทบกันหมดทั่วโลก ม�กบ้�ง

น้อยบ้�ง” น.ส.พัชรินทร์กล่�ว

น.ส.พัชรินทร์กล่�วย้ำ�ว่� 

ในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย ต้อง

ยอมรับว่�เมื่อเกิดสถ�นก�รณ์

วิกฤตเช่นนี้ เร�คงไม่ส�ม�รถ

ที่จะเอ�ก�รเมืองม�นำ�สถ�น 

ก�รณ์คว�มเดือดร้อนของพี่

น้องประช�ชนได้ เร�ต้องคำ�นึง

ถึงคว�มเหม�ะสมในก�รขับ

เคลื่อนนโยบ�ย และขณะนี้ยัง

เกิดสถ�นก�รณ์ยูเครน-รัสเซีย 

ซึ่งส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงซ้ำ�

เติมทั่วโลกอีก โดยรัฐบ�ลก็ยัง

คงตั้งใจแก้ปัญห�ให้เหม�ะสม

กับสถ�นก�รณ์ต่อไป.

รังสิต • ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์                                                     

ฟิวเจอร์พ�ร์ค พล.อ.อ.พันธ์ภักดี                                                        

พัฒนกุล เสธ.ทอ. กล่�วถึง

โครงก�รจัดซ้ือเครื่องบินขับไล่ 

F-35 เพ่ือทดแทนรุ่นเก่�ท่ีเร่ิม

ทยอยปลดประจำ�ก�รว่� เครื่อง

บิน F-35 จำ�นวน 1 เคร่ือง 

ส�ม�รถต่อกรกับ F-16 จำ�นวน 

3.27 เครื่อง และถ้�ในอน�คต

เร�จะมี F-35 ในจำ�นวนท่ีเหม�ะ

สม จะได้เรียนรู้และก้�วทัน

เทคโนโลยีในอน�คตไปพร้อมๆ 

กับประเทศช้ันนำ� ในเร่ือง

อุตส�หกรรมป้องกันประเทศ ถึง

ไม่ได้เตรียมอ�วุธเอ�ไว้รบกับใคร 

แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเร�จะต้องมีก็คือ ต้อง

ปกป้องอธิปไตยมีคว�มพร้อมอยู่

ตลอดเวล� ปี 2565-2575 เร�จะ

ต้องทยอยปลดประจำ�ก�รเครื่อง

บินรบ 3 ฝูงบิน F-35 หน่ึงฝูงบิน

ส�ม�รถทดแทนได้ท้ัง 3 ฝูงบิน 

ตอบโจทย์ท่ีสุด

งบประม�ณในก�รจัด

ซื้อ F-35 ถ้�ห�กได้ก็เป็นงบ

ประม�ณของกองทัพอ�ก�ศปี 

2566 จำ�นวนกว่� 700  ล้�น

บ�ท ในก�รที่จะเริ่มต้นโครงก�ร 

เช่น ปรับปรุงสถ�นที่ อุปกรณ์

สนับสนุนก�รบิน แต่ถ้�เริ่มต้น

ช้�ก็อ�จจะต้องยืดเวล�ออก

ไป ครั้งนี้ถือว่�เป็นโอก�สที่ดี

ที่สุด แต่ถ้�ห�กไม่ผ่�นในงบ

ประม�ณปี 2566 ก็ต้องยื่นต่อใน

งบประม�ณปี  2567 เพร�ะเป็น

โครงก�รที่จะม�ทดแทนในสิ่งที่

เร�กำ�ลังจะข�ด และวิเคร�ะห์

ว่�จะมีปัญห�ในอน�คตแน่นอน  

ไม่ได้สร้�งใหม่ในสิ่งที่เร�มีอยู่

ให้เกินเลย.

ภาคเอกชนกังวลPDPA

แนวปฏิบัติยังไม่ชัดเจน
รัฐสภา • น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�

นุสรณ์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กล่�วถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับ

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 

ที่มีผลบังคับใช้แล้วว่� โดยหลัก

ก�รกฎหม�ยดังกล่�วต้องก�รให้

ข้อมูลส่วนบุคคลของประช�ชน

ได้รับก�รคุ้มครองปกป้อง ไม่

ให้ถูกนำ�ไปใช้ ในท�งที่มิชอบ

หรือเสียห�ย เพร�ะข้อมูลเร�

จะถูกนำ�ไปเก็บไว้ ในระบบ

คอมพิวเตอร์ เวล�ไปติดต่อร้�น

ค้�หรือทำ�ธุรกรรมต่�งๆ จะมีคน

เก็บข้อมูลเร�ไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่  

ประวัติก�รรักษ�พย�บ�ล ซึ่ง

เรื่องเหล่�นี้เร�ไม่อย�กให้เปิด

เผย แต่ถ้�อย�กเปิดเผยหรือคน

ที่เก็บข้อมูลอยู่นำ�ไปใช้ ต้องขอ

อนุญ�ตหรือขอคว�มยินยอม

จ�กเจ้�ของข้อมูลก่อน  แต่ถ้�

นำ�ไปใช้ โดยไม่ได้รับก�รยินยอม

และทำ�ให้เสียห�ย  ส�ม�รถ

ดำ�เนินคดีได้ โดยมีโทษจำ�คุก 1 

ปี ปรับ 1 ล้�นบ�ท

ด้�นน�ยวสันต์ ภัยหลีก

ลี้ กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่ง

ช�ติ กล่�วถึงเรื่องเดียวกันว่� 

ห�กพิจ�รณ�เจตน�รมณ์ของ

ก�รบังคับใช้กฎหม�ยดังกล่�ว 

จะเห็นว่�เป็นไปเพื่อคุ้มครอง

สิทธิคว�มเป็นส่วนตัวของ

เจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคล อัน

หม�ยถึงข้อมูลที่ทำ�ให้ส�ม�รถ

ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่�ท�ง

ตรงหรือท�งอ้อม ก�รบังคับ

ใช้กฎหม�ยดังกล่�วจึงเป็นก�ร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้

หน่วยง�นหรือองค์กรที่ครอบ

ครองข้อมูลนั้นนำ�ข้อมูลของ

ประช�ชนไปใช้ประโยชน์ หรือ

ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ย เดือด

ร้อนรำ�ค�ญ โดยไม่ได้รับคว�ม

ยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูล แต่

เนื่องจ�กเป็นเรื่องใหม่และยัง

มีบทลงโทษทั้งท�งแพ่ง อ�ญ� 

และปกครองที่ค่อนข้�งรุนแรง

นั้น ขอให้พิจ�รณ�และยึดหลัก

ก�รสำ�คัญ คือเรื่องเจตน�ใน

ก�รนำ�ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

ไปสร้�งคว�มเสียห�ย นำ�ข้อมูล

ไปใช้เพื่อแสวงห�ผลกำ�ไรโดยไม่

ได้รับคว�มยินยอม

ส่วนน�ยสนั่น อังอุบล

กุล ประธ�นสภ�หอก�รค้�แห่ง

ประเทศไทย กล่�วภ�ยหลังก�ร

ประชุมคณะกรรมก�รร่วม  3 

สถ�บัน (กกร.) ถึงก�รบังคับ

ใช้กฎหม�ยดังกล่�วว่� ภ�ค

เอกชนมีคว�มกังวลกับแนวท�ง

ปฏิบัติที่ ไม่ชัดเจน โดยเฉพ�ะ

บทลงโทษ ต้องก�รให้ภ�ค

รัฐทบทวนบทลงโทษจนกว่�

กฎหม�ยลำ�ดับรอง 20 ฉบับจะ

มีผลบังคับใช้ เพร�ะอ�จเกิด

คว�มไม่ชัดเจน และไม่ได้จงใจ

กระทำ�ผิด จนทำ�ให้ถูกลงโทษ 

จะสร้�งคว�มเสียห�ยให้เอกชน

ขณะที่น�ยทวี  ปิยะ

พัฒน� รองประธ�นอ�วุโส 

ส.อ.ท. กล่�วว่� ประเด็นพีดี

พีเอเชื่อว่�ประช�ชนและภ�ค

เอกชนกว่� 90% ยังไม่เข้�ใจ

เนื้อห�และแนวท�งปฏิบัติ

ของกฎหม�ย ซึ่ งอ�จเป็น

ช่องท�งของก�รแสวงห�ผล

ประโยชน์ของบ�งฝ่�ยได้ จึง

อย�กให้รัฐบ�ลและหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องเร่งประช�สัมพันธ์ให้

คว�มรู้คว�มเข้�ใจอย่�งเข้มข้น.    

‘เสธ.ทอ.’ยันซื้อF-35ตอบโจทย์

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65 ผู้สื่อ

ข่�วร�ยง�นว่� เฟซบุ๊กแฟนเพจ 

“พรรคพลังประช�รัฐ” เผยแพร่ 

อินโฟกร�ฟิก มีเนื้อห�แคมเปญ

ระบุว่� “ไม่เคยรอที่จะลงมือ

ทำ� แก้ปัญห�คว�มเดือดร้อน

ให้ประช�ชน ‘พลเอก ประวิตร’ 

รองน�ยกรัฐมนตรี และหัวหน้�

พรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) 

เดินหน้�ยกระดับคุณภ�พชีวิต

ประช�ชนเพื่อคว�มยั่งยืน ลุย

แก้ปัญห�ป�กท้องประช�ชนไม่

เคยหยุด”

โดยมีก�รชูเรื่องแหล่งน้ำ�

ที่ยังต้องห�เพิ่ม และก�รกักเก็บ

น้ำ�ไว้สำ�หรับฤดูแล้ง ทั้งน้ำ�ใต้ดิน 

บนดิน เพิ่มแหล่งน้ำ�ได้ถึงกว่� 

26,000 แห่งทั่วประเทศในทุก

ภ�ค, เรื่องก�รเพิ่มคุณภ�พชีวิต

และคว�มปลอดภัยให้ประช�ชน  

พัฒน�บ้�นมั่นคงแก้ปัญห�

ชุมชนแออัด ติดกล้อง CCTV 

ลดก�รก่ออ�ชญ�กรรม, เรื่อง

ที่ทำ�กินยังต้องจัดห�เพิ่ม ก�ร

แจกเอกส�รสิทธิที่ทำ�กิน ออก

โฉนดเช่�ที่ร�ชพัสดุ จัดสรรที่

ทำ�กินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม  (ส.ป.ก.), เรื่อง

รัชดาฯ • “พปชร.” เปิดแคมเปญใหม่ “พล.อ.ประวิตร” ลงมือ

ทำา ย้ำาจุดยืนลุยแก้ปัญหาปากท้องไม่เคยหยุด ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตคนไทย โฆษกพรรคแจงนโยบายค่าแรง เงินเดือน รัฐบาลไม่

นิ่งนอนใจ แต่ต้องบริหารประเทศภายใต้วิกฤตโรคระบาดโควิด-19  

ออกมาตรการช่วยเหลือให้ประชาชนผ่านพ้นไปได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้การต้อนรับ นายพันคำา วิพาวัน นายกรัฐมนตรี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมี

พิธีเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ที่ทำาเนียบรัฐบาล 

ก�รดูแลแก้ปัญห�ร�ค�สินค้�

เกษตรให้สมดุล บริห�รร�ค�

ป�ล์มให้สมดุล ให้แก่เกษตรกร

และผู้บริโภค ก�รส่งเสริม

เกษตรกรสร้�งมูลค่�เพิ่มสินค้�

เกษตร, เรื่องภัยธรรมช�ติต้อง

ดูแล บูรณ�ก�รหน่วยง�นช่วย

เหลือประช�ชน พัฒน�ระบบ

แจ้งเตือนภัยล่วงหน้�, เรื่องก�ร

เพิ่มช่องท�งเข้�ถึงสวัสดิก�ร

ของรัฐ ก�รดูแลคุณภ�พชีวิตผู้

มีร�ยได้เข้�ถึงระบบช่วยเหลือ

ของรัฐ ก�รผลักดันเปิดลง

ทะเบียนรอบใหม่ ขย�ยโอก�ส

ประช�ชนและเรื่องก�รผลักดัน

สร้�งอ�ชีพด้�นกีฬ�สู่เวทีส�กล 

ก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ก�ร

กีฬ� เสริมศักยภ�พนักกีฬ�สู่เวที

ส�กล สร้�งโอก�สปั้นนักกีฬ�สู่



ากเราไดยินปญหาเร� องการลวงเกินหรือการคุกคาม

ทางเพศ สิ่งแรกที่หลายคนจะคิดคือ ผูหญิงคือผูถูก

กระทําจากการกระทําดังกลาวซะเปนสวนใหญ ใน

บริบทของสังคมไทยแตเดิม ที่ยังมองเร� องเพศชายเปน

ใหญและเพศหญิงมีความออนแอ ความออนแอของผูหญิงที่ถูก

มองวาเปนคนโดนกระทํา สะทอนใหเห็นไดจากเนื้อหามาตรา 

16 ภายใตกฎหมายคุมครองแรงงาน ที่ออกมาบังคับใชตั้งแต              

ป พ.ศ.2541 ที่บัญญัติวา หามมิใหนายจาง หรือผูซึ่งเปนหัวหนา

งาน ผูควบคุม หรือผูตรวจงาน กระทําลวงเกินทางเพศตอลูก 

จางหญิงหรือเด็ก กฎหมายคุมครองแรงงานมาตรานี้ ใชเวลา

ถึง 10 ปกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติในเร� อง

การลวงเกินและคุกคามทางเพศในที่ทํางาน วาการลวงเกินหรือ

คุกคามทางเพศ ไมใชเร� องท่ีชายตองกระทํากับหญิงหรือเด็กอยาง                                                                              

เดียว จะเปนหญิงกระทําตอชาย ชายกระทําตอชาย หญิงกระ 

ทําตอหญิง ก็ไดเชนกัน ภายใตบทบัญญัติใหมของมาตรา 16 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ในป พ.ศ.2551 โดยมาตรา 16 บัญญัติวา หามมิใหนายจาง 

หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน 

คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง

ลาสุดตามขาวท่ีปรากฏในตางประเทศ การใชคําพูดในลักษณะ

ท่ีอาจกระทบตอความรูสึกของผูชายบางคน เชนคําวาหัวลาน โดย                                                                                    

เกิดจากฝายนายจางใชคําพูดดังกลาวกับลูกจางผูชาย ในลักษณะ

การดาทอ ผสมกับคําดังกลาวถูกไดรับการพิจารณาพิพากษาวา

เปนการกระทําที่เขาขาย sexual Harassment ทําใหเกิดประเด็น

น�าคิดวา หากเกิดขึ้นในบริบทสังคมไทย sexual Harassment ใน

ลักษณะการแสดงออกดวยวาจา เชนการใชคําวาหัวลานตอเพศ

ชายที่เปนผูถูกคุกคาม จะไดรับการพิจารณาพิพากษาจากศาล

แรงงานไทยในอนาคต     เปนเชนไร หลักฐานทางคดีในลักษณะ

ไฟลเสียง จะใชลงโทษนายจางไดจริงหรือไม

ประเด็นคือ มาตรา 16 ในกฎหมายคุมครองแรงงาน 

เปนเร� องของ sexual Harassment ในบริบทเดียวกับกฎหมาย

ตางประเทศอยางท่ีเราเขาใจใชหรือไม เพราะบริบทหรือขอบเขต

ของ sexual harassment ของตางประเทศ น�าจะกวางขวางกวา

บริบททางกฎหมาย มาตรา 16 ของกฎหมายคุมครองแรงงาน

อยางแน�นอน เพราะเม� อทบทวนวรรณกรรมตางๆ จะพบวา 

sexual harassment ถูกแปลเปนภาษาไทย ในถอยคําที่แตกตาง

ตรวจวัตถุระเบิดและอาวุธปน สําหรับบุคคลที่จะเขาไปในศาลรัฐ 

ธรรมนูญ และยังจัดกําลังรักษาความปลอดภัยทั้งดานนอกและดาน

ใน กลุมประชาชนสาขาอาชีพตางๆ รวมทั้งในละแวกใกลเคียง เริ่ม

ทยอยเดินทางไปใหกําลังใจ ‘ทักษิณ’ กอนไปแถลงปดคดีไดหลบผู

ส� อขาว ไปแวะกินกวยเต๋ียวท่ีรานเจาประจําท่ีหางสรรพสินคาเพนนิน 

ซูลา ยานราชประสงคกับคุณหญิงพจมาน จากนั้นเวลา 12.20 น. 

จึงเดินทางไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ

หลังจากนั้น 3 วัน ศาลรัฐธรรมนูญกําหนดใหทั้งสองฝายสง

คําแถลงปดคดีเปนหนังสือเม� อวันที่ 21 มิ.ย.2544 และประชุมนัด

สุดทายเม� อวันที่ 3 ส.ค.2544 เปนวันลงมติ บรรยากาศที่หนาศาล

รัฐธรรมนูญมีความเคล� อนไหวตั้งแตยังไมถึงตีหนึ่ง เม� อมีเจาหนาที่

ตํารวจจาก สน.พระราชวัง นับรอยนายเดินทางมาเตรียมความ

พรอมรักษาความปลอดภัยอยางเต็มที่ และเรียกกําลังมาสมทบใน

ชวง 8 โมงเชา เวลา 9 โมงเชากลุมประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมา

ฟงคําตัดสินมากขึ้น เชนกลุมชุมชน 70 ไรจากคลองเตย ทามกลาง

กองทัพส� อมวลชนทั้งในและตางประเทศนับรอยชีวิต พรอมๆ กับ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ทยอยเดินทางมาประชุมกันอยางพรอม

เพรียง

กระทั่ง 16.30 น. นายประเสริฐ นาสกุล ประธานตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ออกมาแถลงวา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติ

ดวยเสียง 8 ตอ 7 เสียงวา พ.ต.ท. (ขณะนั้น) ทักษิณ ไมมีความผิด 

อยูในตําแหน�งตอไป

เม� อทราบผลคําตัดสิน เหลาฝูงชนท่ีเคารพศรัทธาในตัวหัวหนา

พรรคไทยรักไทยตางสงเสียงไชโยโหรองอยางกึกกอง

ประมาณ 17.30 น. พ.ต.ท. (ขณะนั้น) ทักษิณเปดแถลงขาว

ตอส� อมวลชนและกลาวขอบคุณประชาชน ผูสนับสนุนท่ีบริเวณหนา

ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล จะทุมเททํางานใหแกบานเมือง

การตัดสินใจทุกอยางตั้งอยูบนพื้นฐานแหงอนาคตของชาติ 

ไมไดตัดสินใจบนพื้นฐานของการเมือง
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4 บทความ

ควันท่ี 2 ของการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 25 ป     

ท่ี 4 คร้ังท่ี 4 (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีหน่ึง) เปนพิเศษ เพ� อ

พิจารณาระเบียบวาระเร� องดวนราง พระราชบัญญัติงบ

ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 

3,185,000,000,000 บาท ท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปนผูเสนอ ก็รอน

ฉาไมตางจากวันแรก และดูเหมือน

หนักหนากวาดวยซํ้าไป ...• สาเหตุ

หลักเพราะ “ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐ 

มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เรียก

วา สวนหมัดตอสูแบบไมปลอยผาน

ไปเหมือนทุกคร้ังท่ีผานมา เรียกวา

ฝายคานจัดดอกไหนมา “บ๊ิกตู” ก็แก                                     

แบบทันทีทันควัน แมจะเปน มุกเกา

ท้ังเร� องจํานําขาวและหนีคุก หนี

คดี แตก็ปฏิเสธไมไดวาฝายคานโดย                            

เฉพาะพรรคเพ� อไทยก็ไปไมเปนเชน

กัน เพราะมันเสมือนเปน “กิมมิก” 

ไปแลว ...• ในขณะท่ีพรรคกาวไกลของ “พิธา ล้ิมเจริญรัตน” ก็ไม

รอดกระสุนของ “ลุงตู” เชนกัน โดยเฉพาะการอัดวาหลงเวที เพราะ

น่ีงบประมาณรายจายของประเทศ ไมใชงบประมาณของพรรคการ 

เมืองใหมท่ียังไมไดเปนรัฐบาล เรียกวาแสบสันตใชยอยทีเดียว และ 

เช� อวากอนจบศึกงบประมาณในวันพฤหัสบดีท่ี 2 มิ.ย. ก็คงมีวาทะ                                           

รอนๆ เด็ดๆ ออกมาอยางตอเน� อง ...• รอนขนาดไหนไมรู แต

ก็ทําให “ย่ิงลักษณ ชินวัตร” อดีตนายกฯ ท่ีเสวยสุขอยูท่ีสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตสยังตองออกโรงมาตอบโตลุงตูวาดวยการจํานํา

ขาว โดยยอนถามวาหน้ีสาธารณะท่ีพุงสูงข้ึนในรอบ 8 ปน้ัน เพราะ

จํานําขาว หรือบริหารงานไมเปนกันแน� พิโธ! นายกฯ แคตวอลกก็

ชางกลาเสียเหลือเกิน แตท่ีขําไมออก                              

บอกไมถูกคือ การ ไมพูดถึงจีทูเจ๊ียะ

ในโครงการท่ีทําใหเจาตัวตองหนีคดี 

แต “บุญทรง เตริยาภิรมย” ตองมา

ติดคุกติดตะรางแทนเลย ...• ขณะ

เดียวกันลูกหาบอยาง “อนุสรณ เอ่ียม                

สะอาด” รองเลขานุการคณะกรรม                                                

การยุทธศาสตรและทิศทางการ 

เมือง พรรคเพ� อไทย (พท.) ก็ยังตอง

ออกมาปกปองนายใหญ “ทักษิณ 

ชินวัตร” โดยบอกวา นายกฯ หมก 

มุนกับการเมืองแบบเกามุงเนนโจม                                                             

ตีกันไปมาเพ� อนําพาตัวเองไปเปนนายหนาคาความขัดแยง ไมสราง 

สรรค มูฟออนไดแลว อาว แลวท่ี “ชลน�าน ศรีแกว” ระบุงบประมาณ

ป 2566 เปน งบสอโกง งบรีดคาไถ หรือ “สุทิน คลังแสง” ประธาน

วิปรัฐบาลท่ีบอกเปน งบขอทานจัดวันเกิด หรือแมแต “จิราพร สินธุ

ไพร” ส.ส.รอยเอ็ด ท่ีอภิปราย เปดหัวในวันท่ีสอง ท่ีบอกวาเปน “งบ

ฉบับขูดรีดประชาชน” พรอมยอนรําลึกไปถึงนายใหญเลา อยางน้ี

เรียกวามูฟออนหรือยัง งานน้ีเลย

ตองบอกวา วาแตเขาอิเหนาเปนเอง                            

เสียมากกวาน�ะท่ันอดีตโฆษกพรรค 

...• น�าสนใจเปนอยางย่ิงกับทาที

ของพรรคพลังประชารัฐ เพราะ

ลาสุดมีการข้ึนอินโฟกราฟฟกรูปลุง

ปอม “พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ”                

รองนายกฯ และหัวหนาพรรค 

พปชร.ในแคมเปญ “ไมเคยรอท่ีจะ                          

ลงมือทําแกปญหาความเดือดรอน                          

ใหประชาชน เดินหนายกระดับคุณ 

ภาพชีวิตประชาชนเพ� อความย่ังยืน 

ลุยแกปญหาปากทองประชาชนไม

เคยหยุด” เพราะจังหวะจะโคนในการออกแคมเปญดังกลาวเลนเอา

บรรดาคอกาแฟวิจารณสน่ันวามันเหมือนเปล่ียนมากลางศึกอยางไร

อยางน้ัน โดยเฉพาะกระแสขาววาดวยการควํ่างบประมาณดวยแลว                                   

ก็ย่ิงทําใหเร� องดังกลาวเร่ิมมีเคาลางข้ึนมาเร� อยๆ ...• หันมาเร� อง

ทางสังคมกันบาง เพราะ ในวันท่ี 1 มิ.ย.น้ี นอกจากเปนวันแหง

ความหวังของการออกหวย ยังเปนวันแหงความหวังของคนกลาง

คืนดวย เพราะเปนการประเดิมเปด

สถานบริการและสถานบันเทิง ซ่ึง

แมท่ีผานมาก็มีหลายแหงท่ีจะมีการ

ลักลอบเปดโดยอางเปนรานอาหาร

โดยการจายใต โตะก็ตามที แตตอน

น้ีก็เรียกวาหายใจหายคอคลองข้ึน                  

เพราะเปดไดตามกฎหมายแลว แม

จะอยูไดถึงแคเท่ียงคืนก็ตามที แต 

หากไมมีคลัสเตอร ใหมข้ึนมาก็อาจ

จะขยับเวลาเพ่ิมมากข้ึนได ...• อีก

ส่ิงหน่ึงท่ีรออยูในวันท่ี 1 มิ.ย.น้ี ก็

คือกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ.2562 หรือกฎหมาย PDPA ท่ีมีผลบังคับใชแลว ซ่ึงตอง

บอกวาบทลงโทษน้ันรุนแรงทีเดียว โดยเฉพาะ พ่ีไทยซ่ึงอุดมไป

ดวยเกรียนคียบอรดจํานวนมาก งานน้ีคดีตางๆ วาดวยขอมูลสวน

บุคคลอาจทะลุโรงพักและศาลก็วาได เพราะเช� อวาหลายคนยังไม

เขาใจในตัวบทกฎหมายดังกลาวมากนัก ซ่ึงเร� องน้ี ตองโทษไปท่ีการ

ทําประชาสัมพันธของภาครัฐ รวมถึง “ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ” 

รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส เพราะเร� องท่ีมีผล 

กระทบในวงกวางในสังคมท่ีส� อออนไลนครองโลกอยางน้ีควรตอง

พยายามสรางความเขาใจและอรรถาธิบายใหสังคมไดรับรูรับทราบ 

ไมใชปลอยเลย ตามเลยจนมาถึงวันบังคับใชแลวอยางน้ี ...•

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอขา

ยิ่งลักษณ ชินวัตร

การตั้งขอสังเกตปรากฏการณ ‘ผูสนับสนุน’ นายชัชชาติ                                                      

สิทธิพันธุ ไดแสดงออก อาทิ โทรศัพทไปสอบถามที่สํานัก 

งานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ชนิดสายไหม เรียก

รองใหประกาศรับรองนายชัชชาติ ซึ่งไดรับเลือกตั้งดวย

คะแนน 1,386,215 คะแนน เม� อวันที่ 22 พ.ค.2565 เปนผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

หลังจากถูกนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคการ

พิทักษรัฐธรรมนูญไทย ย� นเร� องรองเรียนใหตรวจสอบกรณีปายหา                                                                                

เสียงอาจเขาขายผิดกฎหมายเลือกตั้ง มิหนําซ้ําเคล� อนไหวตั้งแคม 

เปญรณรงคผาน change.org เชิญชวนเขารวมลงช� อเพ� อถอดถอน

นายศรีสุวรรณออกจากการเปนเลขาธิการ และยกเลิกสมาคมองค 

การพิทักษรัฐธรรมนูญไทย โดยอาง อาทิ รองเรียนดวยเร� องเล็กๆ 

นอยๆ นายชัชชาติยังไมไดรับตําแหน�ง ไมเปนผลดีตอประเทศชาติ 

ขัดขวางความเจริญกาวหนาตอบานเมือง เลือกตรวจสอบเฉพาะบาง

กลุม บางคน บางฝาย ไมตรวจสอบบุคคลในรัฐบาล ฯลฯ

กระท่ังลาสุด กกต.ประกาศรับรองนายชัชชาติเปนผูวาฯ กทม. 

เม� อชวงบายวันที่ 31 พ.ค.2565

อาจคลายกรณี พ.ต.ท. (ขณะนั้น) ทักษิณ ชินวัตร หัวหนา

พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรีดวยคะแนน

เสียงถลมทลาย เผชิญกับคดีซุกหุนอันเน� องมาจากคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 

ชี้มูลวา พ.ต.ท. (ขณะนั้น) ทักษิณจงใจปกปดการแสดงบัญชีรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินเม� อ 22 ปที่แลว กอนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให

พนขอกลาวหาเม� อวันที่ 3 ส.ค.2544

กระนั้นแมปรากฏการณกองเชียรนักการเมืองที่ตนช� นชอบ

เกิดขึ้นตางยุค ตางสมัย ตางขอเท็จจริง

ลองมาเทียบเคียงกันหน�อยวา เหมือนหรือตางกันอยางไร?

คดีซุกหุน หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติ 8 ตอ 1 ชี้

มูล พ.ต.ท. (ขณะนั้น) ทักษิณ เม� อวันที่ 26 ธ.ค.2543 ผูสนับสนุน 

เผาพริกเผาเกลือสาปแชง ป.ป.ช. แกบน ปลอยนกปลอยปลา 

แสดงออกใหกําลังใจ พ.ต.ท. (ขณะนั้น) ทักษิณใหรอดพนจากบวง                                           

ขอกลาวหา และเม� อคดีขึ้นสูกระบวนการไตสวนของศาลรัฐธรรม 

นูญ ศาลรัฐธรรมนูญนัดไตสวน 7 นัด กินเวลายาวนานหลาย

เดือน ‘ทักษิณ’ แถลงปดคดีดวยวาจา วันที่ 18 มิ.ย.2544 ถนน

ทุกสายมุงสูศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแตเวลา 05.30 น. เหลานายทหาร

กวา 200 นาย จาก 4 เหลาทัพ อาทิ พล.อ.อัครเดช ศศิประภา 

รองผูบัญชาการทหารสูงสุด (รอง ผบ.สส.) พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญ

ทรง ผูบัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.ต.อ.สันต ศรุตานนท รอง

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (รอง ผบ.ตร.) พล.อ.นิพนธ ภารัญ

นิตย ผูชวยผูบัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) พล.อ.อ.ระเดน พึ่ง

พักตร ผบ.หน�วยบัญชาการฝกศึกษา พล.ต.ต.อนันต ภิรมยแกว ผู

บัญชาการตํารวจนครบาล (ผบช.น.) พล.อ.ต.ธิบดี เพ็งฉุย ประธาน

นักเรียนเตรียมทหารรุน 9 พล.ต.ไตรรงค อินทรทัต เพ� อนนักเรียน

เตรียมทหารรุน 10 พล.ต.อภิชัย ทรงศิลป ประธานเตรียมทหารรุน 

10 พล.ต.พรชัย กรานเลิศ ประธานนักเรียนเตรียมทหาร รุน 21 

ต� นเชา เขามอบดอกไมใหกําลังใจ ‘ทักษิณ’ ที่บานรับรองจันทรสอง

หลา ถนนจรัญสนิทวงศ 69 กอนที่ ‘ทักษิณ’ จะเดินทางไปแถลงปด

คดีในชวงบาย

ขณะที่บรรยากาศบริเวณศาลรัฐธรรมนูญ ถ.จักรเพชร ส� อ 

มวลชนรายงานวา คึกคักตั้งแตเชา เจาหนาที่ตํารวจจากกองพลา 

ธิการและกองสรรพาวุธ สํานักงานตํารวจแหงชาติ นําเคร� องตรวจ

วัตถุระเบิดมาติดตั้งบริเวณประตูดานในของศาลรัฐธรรมนูญ เพ� อ

ขณะที่กรณีปายหาเสียง ในชวงบายวันที่ 31 พ.ค.2565 นาย

ชัชชาติภายหลังทราบขาวมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ใหการรับรองเปนผูวาฯ เมืองหลวง กลาววา ตองขอขอบคุณทุกๆ 

คะแนนเสียง ทั้งที่เลือก และไมไดเลือก เม� อ กกต.รับรองตําแหน�ง

แลว ก็พรอมที่จะกาวเดินตอไป ขอใหประชาชนทุกคนรวมเดินไป

ดวยกัน ย้ําจะเปนผูวาฯ ของทุกคน จะดูแลทุกคนอยางเทาเทียม

กัน ไมวาจะมีความคิดแตกตางกันอยางไร พรอมทั้งขอบคุณนาย

ศรีสุวรรณที่เขามารวมตรวจสอบอยางเต็มที่ ขอบคุณ กกต.ที่ปฏิบัติ

ตามหนาที่

พรอมย้ําวา การรองเรียนตางๆ ไมไดสงผลตอการทํางานใน

อนาคต เน� องจากการตรวจสอบเปนกระบวนการของระบอบประ 

ชาธิปไตย เม� อมีการตรวจสอบออกมาก็ยิ่งทําใหมีความชอบธรรมใน

การเขารับตําแหน�งมากยิ่งขึ้น

สรุปเบ้ืองตน ปรากฏการณกองเชียรกับนักการเมืองปอปปูลาร 

กรณีทักษิณซุกหุนมีตัวบุคคล ผูนําในสังคม นักการเมือง ขาราชการ 

เปดเผยตัว เคล� อนไหว เรียกรอง ชัดเจน กลยุทธทุกรูปแบบเพ� อให

ทักษิณพนขอกลาวหา มีจํานวนและอิมแพ็กกวาแฟนคลับนายชัช

ชาติที่สวนใหญแสดงออกผานโลกโซเชียล (เน� องจากตางยุคสมัย)

หากสังคมตกผลึกในเร� องการตรวจสอบบุคคลสาธารณะกอน

เขาสูอํานาจรัฐ ไมใจรอน อาจไมมีปรากฏการณเชนที่วานี้หรือไม?

กรณีนายชัชชาตินับจากนี้ตองติดตาม จะบริหารจัดการกรุง 

เทพฯ ดวยนโยบายกวา 200 ขอ ใหตนทุน ผูสนับสนุน 1,386,215 

คน มีจํานวนเพิ่มขึ้น เปลี่ยนกรุงเทพฯ ใหดีขึ้นกวาเดิมอยางไร? 

ทามกลางสารพัดปญหาและเสียงเชิงปรามาสบางฝาย 100 ชัชชาติ

ก็แกไมได?  

นับจากนี้ในชวงเวลา 4 ป มีคําตอบ.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

แ มี

การลวงเกินหรือการคุกคามทางเพศ 

ตอเพศชายในที่ทํางานในบริบทสังคมไทย

กัน ไมวาจะเปน ลวงละเมิดทางเพศ หรือคุกคามทางเพศ ซึ่งโดย

รูปแบบการกระทําอาจอธิบายความไดหลากหลายมาก ไมวาจะอยู

ในรูปแบบกระทําทางสายตา ดวยวาจา กระทําตอเนื้อตัวรางกาย 

การแสดงขอความ รูปภาพ เสียงเกี่ยวกับเร� องเพศในที่ทํางานก็ได   

จากการศึกษาเอกสารขององคการสหประชาชาติที่เกี่ยวของ

กับเร� อง sexual harassment พบขอมูลวา การใชคําพูดที่วิจารณ

เร� องเน้ือตัวรางกายอันเก่ียวของกับเร� องเพศ ก็ถือเปนตัวอยางของ 

sexual harassment ไดดวย ดังเชนกรณีที่เปนขาวจากอังกฤษ 

โดยขอเท็จจริงหัวลานเปนลักษณะทางกรรมพันธุที่เกิดกับเพศชาย

มากกวา ฉะนั้น จึงไมน�าจะแปลกใจอะไรที่ตางประเทศพัฒนาความ

คิดท่ีจะคุมครองลูกจางชายท่ีหัวลาน   โดยมองวาเปนการกระทําท่ีเขา

ลักษณะ sexual harassment ของนายจางได

หากสมมติเกิดเหตุการณลอเลียนโดยใชคําวาหัวลาน  ในบริบท             

ของนักกฎหมายไทยหรือสังคมไทย อาจจะตองมีการตีความคําพูด

ดังกลาวอยางแน�นอนวา เปนการลวงเกิน หรือคุกคาม หรือกอ

ความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอผูชายคนนั้นที่เปนลูกจางชาย

จริงหรือไม โดยใชวิธีการคิดแบบตั้งตนหานิยามจากตัวบทกฎหมาย

กอน ซึ่งในกรณีนี้เม� อไมมีนิยามในกฎหมาย ก็จะไปหาจากนิยาม

จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มาใชตีความถอยคํา “การ

คุกคามทางเพศ” ซึ่งหากกระทําตอเนื้อตัวรางกายของอีกฝายจะ                                                                              

ชัดเจน แตการใชคําพูดที่เขาขาย sexual harassment ในตาง

ประเทศ ไดตีความไปไกลกวาการพูดเร� องเพศบนเตียง หรือการ

วิจารณดวยคําพูดตอเนื้อตัวรางกายผูหญิงแตฝายเดียว    

หากศาลตางประเทศไดมีมุมมองตอคําวาหัวลาน วาเปนการ                                                                                    

วิจารณหรือใชคําพูดในเชิงลอเลียน หรือเสียดสี ซ่ึงอาจเขาขาย 

sexual harassment ได (แตในอีกมุมหน่ึง หากเปนเพียงการ

อธิบายรูปรางหนาตาของบุคคล โดยไมมีลักษณะของอารมณความ

รูสึกเพ� อใชลอเลียน หรือทําใหรูสึกไมดีตอผูรับสาร ก็ไมน�าจะเขา

ขาย sexual Harassment นะครับ) ส่ิงท่ีน�าเศราก็คือ หากมีบาง

คนมองขาวตางประเทศในประเด็นดังกลาวเปนเร� องเชิงตลกขบขัน

อยูอีก ส่ิงน้ีก็อาจสะทอนเร� องการรักษาสิทธิเสรีภาพความเทาเทียม

กันระหวางชายกับหญิง ในเร� องการถูกคุกคามทางเพศในสังคม

ไทยวา จริงๆ แลว สังคมไทยเรามีการพัฒนาความคิดในเร� องการ

คุกคามทางเพศไดเทากับตางประเทศจริงหรือไม หรืออาจตองใช

เวลาอีก 10 ปขางหนาเพ� อตอบคําถามน้ี

คําถามตอมา เราจําเปนตองเดินทางตามแนวคิดของศาล

ตางประเทศในเร� องนี้หรือไม หรือวาจริงๆ แลวผูใชกฎหมายยัง

คงวนเวียนกับการตีความคําวาลวงเกิน คุกคาม ภายใตความคิด

เดิมๆ ที่ไมไดมองบริบทของ sexual harassment ตางประเทศได

พัฒนาไปไกลเกินความคิดเดิมๆ เกาๆ ของเราซะแลว   

ทายสุดนี้ การเปลี่ยนแปลงความคิดโดยเดินตามความคิด

ฝรั่ง อาจไมใชคําตอบที่ถูกตองเสมอไป คําพูดสะทอนจิตใจคน

พูดได คําพูดดีๆ แทนมิตรภาพที่ดี ที่มีใหแกเพ� อนรวมงาน จึงน�า

จะใหกันไดเองในสังคมไทย ดีกวาการจะใชกฎหมายมาบังคับให

คนทํางาน พูดจาดีๆ ใสกันในที่ทํางานกระมังครับ.

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ

ยอมาจาก Personal Data Protection Act ซ่ึงหมาย

ถึง พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีขึ้นเพ� อ

ใหภาคเอกชนและภาครัฐ (บุคคล/นิติบุคคล) ที่เก็บรวบรวม 

ใช เปดเผย และ/หรือ โอนขอมูลสวนบุคคลในไทยใหเปนไป

ตามมาตรการปกปองขอมูลของผูอ� นจากการถูกละเมิดสิทธิ

สวนตัว.

PDPA

ห
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ในตางประเทศการใชคําพูดในลักษณะที่อาจกระทบตอความรูสึกของผูชายบางคน                                                                              

เชนคําวาหัวลาน  โดยเกิดจากฝายนายจางใชคําพูดดังกลาวกับลูกจางผูชาย   

ในลักษณะการดาทอ ผสมกับคําดังกลาวถูกไดรับการพิจารณาพิพากษาวา 

เปนการกระทําที่เขาขาย sexual Harassment ทําใหเกิดประเด็นนาคิดวา  

หากเกิดขึ้นในบริบทสังคมไทย sexual Harassment ในลักษณะการแสดงออก

ดวยวาจา เชนการใชคําวาหัวลานตอเพศชายที่เปนผูถูกคุกคาม จะไดรับการ

พิจารณาพิพากษาจากศาลแรงงานไทยในอนาคตเปนเชนไร 



ลัง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร เข้ารับตำาแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมนำา

คณะผู้บริหารเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตร และ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ก็ได้

เปิดตัวทีมผู้บริหารกรุงเทพมหานครทันที โดยลงนามในคำาสั่ง

ที่ 1245/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

4 ราย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล 

ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

นายจักกพันธ์ุ ผิวงาม ดูแลด้านการเงิน การคลัง, ผู้ช่วย                                                                           

ศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช ดูแลด้านภัยพิบัติและสาธารณ 

สุข และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ ดูแลด้านการศึกษาและสังคม

และคำาสั่งที่ 1246/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล 

เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ดร.เกษรา                        

ธัญลักษณ์ภาคย์, พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก,  พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิต

ตินันทน์, พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี, ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ, 

นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี,                                             

นายภาณุมาศ สุขอัมพร และ                                        

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์

นอกจากนี้ยังลงนาม

ในคำาสั่งที่ 1247/2565 เรื่อง 

แต่งตั้ง นายภิมุข สิมะโรจน์ 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราช                                                  

การกรุงเทพมหานคร และ

คำาสั่งที่ 1248/2565 แต่งตั้ง                                                  

ให้ นายเอกวรัญญู อัมระปาล 

เป็นโฆษกกรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำาสั่ง 

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

สำาหรับตำาแหน่ง โฆษกกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอีก

ตำาแหน่งสำาคัญที่ได้รับความสนใจ ต้องทำาหน้าที่ประสานงาน

กับสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด ทำาหน้าที่ในการแถลงข่าว การแถลง

ผลงานของกรุงเทพมหานคร และแถลงความเคลื่อนไหวต่างๆ 

เก่ียวกับงานของกรุงเทพมหานคร ท่ีในคร้ังน้ีได้หนุ่มไฟแรงอย่าง 

เอกวรัญญู หรือชื่อเล่นว่า  ฟิน อดีตพิธีกรข่าวรายการวิเคราะห์

ข่าวของ Voice TV -  Wake Up Thailand มารับหน้าที่ 

สำาหรับเอกวรัญญูทำางานด้านสื่อสารมวลชนมานาน  โดย                                                                                        

รับหน้าท่ีผู้ประกาศข่าวจนเป็นท่ีรู้จักและสร้างชื่อเสียง  นอกจาก

นี้เจ้าตัวยังมีช่องยูทูบที่ ได้เคยทำาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกร็ดความรู้

ต่างๆ และการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเมืองบ้าง เช่น รวม

วัคซีนโควิด-19 จากทั่วโลก, ทำาไมหน้ากากหายากเพราะจัด 

การแย่หรือคนกลัว, ชิมช็อกโกแลตสีชมพูชนิดใหม่สุดของโลกที่ 

Chocolate  Buffet รร.สุโขทัย 

UNBOX แกะกล่องกล้อง Leica M10-R  ตัวใหม่พร้อม

เลนส์ มูลค่ารวมเกือบครึ่งล้าน, ลองรีวิวใช้งานจริง Samsung 

Galaxy Fold, 1 วัน วัดพระแก้ว, ปฎิทินการเมือง แค่เริ่มมกราฯ 

ก็แรงแล้ว เป็นต้น 

ในส่วนของประวัติการทำางาน เคยทำางานท่ีบริษัท  Pakgon 

(zicure): Assistant Business Development Manager and 

Assistant Project Manager และพิธีกรข่าวประจำารายการ 

Wake Up Thailand ทาง Voice TV

ด้านการศึกษา จบจากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, Mahidol 

University International College, International Business 

Administration Portland State University, M.S. International 

Management.

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เดินไปตลาดซื้อไทยโพสต์ ซึ่ง

เป็นอภิมหากัลยาณมิตรของผม เพื่อนสมาชิกสภากาแฟ

แซวว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่อ่านหนังสือพิมพ์กันแล้ว ดูข่าวจาก

มือถือ ยูทูบ กูเกิล รวดเร็วฉับพลัน ผมก็เลยบอกว่าผมชื่อ 

พันธุ์  ไดโนเสาร์ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ทันสมัย 

แล้วถามเพื่อนสมาชิกว่า มือถือที่ท่านใช้อยู่คนไทย

ทำาได้เองหรือเปล่า (ไม่รู้ว่าความคิดจะสุดโต่งไปหรือเปล่า

เพราะไม่เคยซื้อมือถือใช้เลย) ตอนนี้รัฐบาลจะขายหวยใน

ราคา ๘๐  บาท ต้องมีแอปเป๋าตังในโทรศัพท์ ไม่มีโทรศัพท์

ก็ซื้อราคา  ๑๐๐ บาท.

พันธุ์ ไดโนเสาร์ 

 

คุณพันธุ์ เป็นชนกลุ่มน้อยแล้วล่ะครับ ฮ่าๆๆ

มีคนที่ผมรู้จักไม่มากนักที่ไม่ใช้ โทรศัพท์มือถือ และ

ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งผมไม่รู้สึกแปลกใจอะไร เพราะ

บอกตรงๆ ว่า ผมเองเริ่มไม่อยากใช้ โทรศัพท์มือถือเหมือน

กัน  อยากย้อนกลับไปใช้ชีวิตในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มี

มือถือ  ไม่ใช่ขัดขวางความเจริญครับ แต่ผมมองว่าโลกใน

ปัจจุบัน ผู้คนอยากอยู่คนเดียว แต่กลับไม่ได้อยู่กับตัวเอง 

เพราะอยู่กับหน้าจอมือถือแทน 

ผิดกับสมัยก่อนครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า เป็นสัง 

คมเล็กๆ แต่ทุกคนมีเวลาอยู่กับตัวเอง มีเวลาพิจารณาตัว

เองมากกว่าผู้คนในปัจจุบัน นี่เป็นสาเหตุที่ทำาให้อุปนิสัย

ใจคอของคนเปลี่ยน มีความอดทนน้อยลง ไม่รู้จักการรอ

คอย ไม่เผื่อแผ่ผู้อื่น มองเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุก

เรื่อง 

วันก่อนใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน ในช่วงค่ำารถแน่นพอ 

ควร มีผู้ โดยสารท่านหนึ่งยืนไม่ไกลจากผมเริ่มไอ และไอ

หนักขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีทีท่าจะหยุด และไม่ยอมลงสถานีกลาง

ทางก่อนเพื่อจัดการกับตัวเอง  ผมต้องเดินหลบออกไปพอ

ประมาณ พอให้ โควิดไม่กระจายมาโดนหากผู้ โดยสารท่าน

5บทความ

หมือนปลุกผีจากป่าช้า 

วานซืนนี้ (๓๑ พฤษภาคม) “ลุงตู่” พูดถึงงบ

ประมาณ  แล้วแวะไปที่การตั้งงบประมาณชดเชยโครง 

การรับจำานำาข้าว 

“ถ้าพูดเรื่องข้าวท่ีพูดว่างบวันน้ีเป็นงบในอดีตไม่ใช่อนาคต 

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โครงการจำานำาข้าว ขาดทุนกว่า ๙.๕ 

แสนล้านบาท รัฐบาลนี้ตั้งงบชำาระหนี้ ไปแล้ว ๗.๘ แสนล้าน

บาท คงเหลือเงินต้น และดอกเบี้ยอีก ๓ แสนล้านบาท เงินตรง

นี้ถ้าอยู่เอามาทำาอะไรได้อีกเยอะ ถามว่าใครทำาเอาไว้ ผมก็ไม่

อยากจะพูด ไม่อยากจะย้อนกลับ”

ทัวร์ลงครับ!

ถล่ม “ลุงตู่” ว่าพูดไม่ครบ ชี้แจงไม่หมด 

ก็จริงครับ “ลุงตู่” พูดไม่ครบจริง เพราะตัวเลข ๙.๕  แสน

ล้านบาทน้ัน มาจากเงินท่ีใช้ไปตามนโยบายการจำานำาสินค้าเกษตร

ทุกประเภท ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๗ ใช้เงินไป  ๙.๕ แสนล้านบาท 

ทีนี้มีการอธิบายว่า “เงินที่ใช้ไป” กับ “หนี้” นั้นเป็นคนละ

เรื่องกัน ก็เท่ากับว่าที่ “ลุงตู่” พูดมานั้นผิดหมด 

แล้วข้อเท็จจริงคืออะไร? 

“ลุงตู่” พูดเหมารวมจริง แต่โครงการรับจำานำาข้าว หรือ

รับจำานำาพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ สร้างภาระด้านงบประมาณ

จำานวนมหาศาลจริงเช่นกัน 

เลือกต้ัง ส.ส.สมัยหน้าผมอยากเห็นพรรคการเมืองท่ีชูโครง 

การรับจำานำาข้าวครับ 

พรรคไหนยังกล้า จะยกนิ้วให้เลย เพราะเท่ากับว่าจ้องจะ

โกงกันอีกแล้ว

ฝากไปถึงนักวิชาการ นักวิชาเกิน ท่ีออกมาอัดลุงตู่ ปกป้อง 

“ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ” คราวหน้าคราวหลังเห็น “ลุงตู่” พูดไม่หมด 

ตัวเองก็ต้องพูดให้ครบด้วย 

จะได้เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการจริงๆ ไม่ใช่วิชาโกง

โฟกัสไปที่นโยบายรับจำานำาข้าวก่อนนะครับ ยังไม่พูดถึง

เรื่องโกง 

นโยบายรับจำานำาข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย  

ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เขาสรุป

ไว้ชัดเจนว่า ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้าข้าวไทย 

และภาวะหนี้สิน

‘ซาก’ จากจำานำาข้าว

ช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ แม้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ยอมรับว่าการจำานำา

ข้าว มีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในบางข้ันตอน 

แต่ “ยิ่งลักษณ์” ก็ยังยืนยันว่าการจำานำาข้าวเป็นนโยบายที่ดี

ครัวเรือนชาวนาทั่วประเทศมีประมาณ ๔ ล้านครัวเรือน 

แต่ชาวนาที่เข้าโครงการจำานำามีไม่ถึง ๙ แสนครัวเรือน

คำาถามคือชาวนาที่ยากจนได้รับประโยชน์จากโครงการรับ

จำานำาข้าวเท่าใด เงินจำานวน ๓ แสนล้านบาท ที่นำามาใช้ในโครงการ

รับจำานำาข้าวตกไปอยู่ในมือใครบ้าง 

ประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่าชาวนาส่วนใหญ่เป็นคนจน 

แต่ข้อเท็จจริงปรากฏในข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ

แสดงว่า บรรดาครัวเรือนคนไทยทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ครัว

เรือนสูงสุด ๔๐% ของครัวเรือนไทยทั้งหมด ปรากฏว่าเป็นครัวเรือน

ชาวนาจำานวน ๑.๑๘๕ ล้านครัวเรือน 

ครัวเรือนเหล่านี้ ได้ประโยชน์จากการจำานำาข้าวมากที่สุด 

เพราะมีผลผลิตข้าวเหลือขายให้รัฐบาลมากที่สุดถึงร้อยละ 

๕๒ ของผลผลิตที่ชาวนาทั่วประเทศนำาออกขายในตลาด 

ดังนั้นโครงการรับจำานำาข้าวจึงเป็นการนำาเงินภาษีที่เก็บจาก

ประชาชนทุกคน รวมทั้งคนจน ไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่มีฐานะร่ำา 

รวยและฐานะปานกลาง 

นโยบายแบบนี้เป็นการเพิ่มความไม่เท่าเทียมของการกระ

จายรายได้ ซึ่งสวนทางกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาล

เรื่องโกง โครงการรับจำานำาข้าวก่อให้เกิดการร่ัวไหลและความ

สูญเปล่าจำานวนมหาศาล 

ก้อนแรก คือ เงินที่ซื้อข้าวจากชาวนาบางส่วนรั่วไหลไปยัง                                                                                 

โรงสี และชาวนาในประเทศเพื่อนบ้าน เพราะมีโรงสีบางแห่งลัก 

ลอบนำาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์การจำานำา 

นักวิชาการในกัมพูชาคาดว่าอาจจะมีข้าวจำานวนหลายแสน

ตันเข้ามาในประเทศไทย ถ้ามีข้าวลักลอบสวมสิทธิ์ ๕  แสนตัน 

แปลว่ามีเงินภาษีคนไทยจำานวน ๒ พันล้านบาท รั่วไหลไปยัง

ชาวนาในประเทศเพื่อนบ้านและโรงสีที่ทุจริต

โรงสีบางแห่งลักลอบนำาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวม

สิทธิ์ โดยใช้ชื่อของเกษตรกรบางคน 

โรงสีตัดค่าความช้ืนและส่ิงเจือปนในข้าวของชาวนาเกินความ

จริง 

โรงสีบางแห่งร่วมมือกับเจ้าของโกดัง เซอร์เวเยอร์และเจ้า

หน้าที่รัฐในการจัดส่งข้าวจำานวนต่ำากว่าจำานวนที่ต้องส่งจริง 

ส่งข้าวคุณภาพต่ำาเข้าโกดังรัฐบาล 

หรือแม้แต่การที่มีข่าวว่ามีนายหน้านักการเมืองวิ่งเต้นนำา

ข้าวของรัฐบาลไปส่งขายให้แก่ผู้ส่งออกบางคน โรงสีบางแห่งต้องจ่าย

เงินค่าวิ่งเต้นเพื่อขออนุญาตข้ามเขตไปซื้อข้าวในจังหวัดอื่นๆ 

โครงการรับจำานำาข้าวจึงก่อให้เกิดการทุจริตที่เป็นระบบอย่าง

กว้างขวาง ไม่ใช่เพียงแต่การทุจริตเล็กๆ น้อยๆ เพียงบางจุด 

ระบบป้องกันทุจริตมีแต่บนกระดาษ และไม่สามารถตรวจจับ

ผู้ทุจริตรายใหญ่ๆ ได้ เพราะผู้เกี่ยวข้องต่างได้ประโยชน์ร่วมกันจาก

การทุจริต 

การทุจริตในโครงการรับจำานำาข้าวจึงเป็นอาชญากรรมไร้เจ้าทุกข์ 

โครงการรับจำานำาข้าวเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนทุจริต 

เมื่อชาวนาและโรงสีที่สุจริต เห็นว่าคนอื่นที่ทุจริตไม่เคยถูก

ลงโทษ แต่กลับร่ำารวยมากขึ้น คนเหล่านี้ก็อาจเปลี่ยนใจหันมาร่วม

กระบวนการทุจริต

ทีดีอาร์ไอเขาสรุปเอาไว้เยอะครับ โครงการรับจำานำาข้าวยุค

รัฐบาลยิ่งลักษณ์มันพัฒนาไปถึงขั้นโกงกันทั้งระบบ 

ฉะนั้นการที่นักวิชาเกินบอกว่า งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเม็ด

เงินที่้นำาไปใช้ชดเชยโครงการที่ใช้ตามนโยบายรัฐ ไม่ใช่เอาไปใช้หนี้ 

มันยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

มันโกงกันทั้งระบบ มันก็คือเงินภาษีประชาชนทั้งประเทศท่ี

ต้ังไว้ ไปเพื่อชดเชยการโกงให้ขบวนการโกงในโครงการรับจำานำาข้าว

ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

การทุจริตโครงการรับจำานำาข้าวยุคยิ่งลักษณ์ ทำาให้เกิด

ความสูญเปล่า ไปหลายแสนหลายหมื่นล้านบาท 

รัฐบาลเก็บข้าวไว้ในโกดังกลางเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีทำาให้

ข้าวเสื่อมคุณภาพ 

การสูญเสียตลาดส่งออกข้าวของไทย เพราะรัฐไม่มีความ

สามารถในการขายข้าวเหมือนพ่อค้าส่งออก ยังมีการสูญเสียราย

ได้จากการส่งออกข้าวคุณภาพที่ ไทยเคยขายได้ในราคาสูง คือ 

ข้าวหอมมะลิ

ระบบการค้าข้าวแบบแข่งขันของภาคเอกชนถูกทำาลาย 

และทดแทนด้วยระบบการค้าข้าวของรัฐ ที่ต้องอาศัยเส้นสาย

ทางการเมือง

รัฐบาลลุงตู่หันมาใช้ระบบประกันราคา ซึ่งก็ถือว่าถูกต้อง 

เพราะไม่ต้องรับภาระด้านงบประมาณหนักหน่วงแบบโครงการ

รับจำานำาข้าว 

เห็น “ยิ่งลักษณ์” โพสต์เฟซบุ๊กแถว่า 

“...ดิฉันจึงอยากขอฝากอะไรไว้ให้เป็นแง่คิดระหว่างพิจาร 

ณางบประมาณรายจ่ายประจำาปีว่า แม้รัฐบาลดิฉันถูกโจมตีอย่าง

หนักว่า ‘สร้างหนี้’ ทั้งๆ ที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ  GDP อยู่

เพียง ๔๕.๙๑% แต่หลังรัฐประหารผ่านไป ๘ ปี หนี้ ได้พุ่งขึ้นไปที่ 

๖๐.๕๘% โดยรัฐบาลคุณประยุทธ์จัดทำางบประมาณขาดดุลมาก

ขึ้นๆ ทุกปี...”

ก็ไม่รู้จะว่าไงดี 

“ยิ่งลักษณ์” บริหารประเทศในช่วงโลกสงบ แต่ก็มาตกม้า

ตายเพราะตัวเองจะนิรโทษโกงให้พี่ชาย 

ขณะที่รัฐบาลลุงตู่ ถือว่าซวยเจอสารพัดโดยเฉพาะโควิด-

๑๙ เข้าปีที่ ๓ แล้ว มาเจอสงครามรัสเซีย-ยูเครนอีก 

ก็ลองหลับตานึกดู หาก “ยิ่งลักษณ์” บริหารประเทศช่วง

โควิดระบาด ประเทศไทยจะอยู่ในสภาพไหน

ไทยเศรษฐกิจรุ่งเรืองอยู่ประเทศเดียว ส่วนประเทศอื่นๆ 

ฉิบหายวายป่วงอย่างนั้นหรือ 

วันนี้วิกฤตไปทั่วโลก แต่หนี้สาธารณะไทย โน้น...อยู่ใน

ลำาดับที่ร้อยกว่า

สถานการณ์ของเรายังดีกว่าที่อื่นอีกตั้งร้อยกว่าประเทศ

คอ-นก-รีต จริงๆ.

สร้างธรรมชาติ

มีสิ่งปลูกสร้างว่างโปร่ง

เชื่อมโยง ดินฟ้า พาฝัน

จอดรถ พักร้อน ไม่ดื้อรั้น

สังสรรค์ ฟ้าดิน ด้วยยินดี

มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน-นำาพา

อำาเภอลำาลูกกาป่าคลองสิบสี่

สร้างชนบทใกล้กรุงห่างโลกีย์

สร้างเศรษฐี น้ำาฝน กุศลกรรม

ลา ลาล้า ไม่มียัดหาขายลูกกิน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

หญิงแม๊ ประกาศไม่ได้ขายมือถือให้บังแจ๊ค แต่ต้อง 

การความจริงในนั้น ก็คงจะมีคนเชื่อหรอก ถ้าคนนั้นมีไอ

คิวต่ำาสิบ

มีท่ีไหนต้องส่งโทรศัพท์ไปถึงอเมริกาเสียค่าส่ง ๒,๕๐๐  

บาท แล้วประเทศไทยส้ินคนเก่งไอที ไม่มีใครสักคนสามารถ

ถอดข้อมูลในโทรศัพท์ได้ เหตุผลของหญิงแม๊นั้นเด็กอมมือ

ยังไม่เชื่อเลย

นอกจากกรณีหญิงแม๊แล้ว ทุกวันนี้มีแม่จำานวนมาก

ประพฤติตนเป็นคังคุไบ เร่ขายลูกสาว อนาถแท้คนไทยวัน

นี้

ทุกวันนี้นอกจะขายมือถือลูกสาวแล้ว ยังมีการขาย

ภาพโป๊อนาจารของตัวเองแข่งขันกัน นัยว่าไม่ต้องการเป็น

สตรีที่โลกลืม

แต่การนำาเอาคังคุไบมาเป็นไอดอลนั้นรับไม่ได้จริงๆ.

ถุงเงิน 

 

ผมว่าคดีนี้ประหลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอแล้วล่ะ

ครับ  แทนที่ผู้เสียหายจะค้นหาความจริง กลับกลายเป็น

ว่าทำาให้ความจริงสับสนรายวัน ก็ไม่ทราบครับว่ามีเจตนา

อะไร แต่อยากให้หยุดกันเสียที เพราะลำาพังการทำาคดีของ

ตำารวจก็ปวดหัวพออยู่แล้ว 

ก็ไม่รู้เข้าข่ายสังคมป่วยหรือเปล่า เพราะแม้กระทั่ง 

คังคุไบ คือแม่เล้า แต่กลับกลายเป็นผู้เรียกร้องความเท่า

เทียม เรียกร้องสิทธิมนุษยชนไปซะงั้น หญิงสาวทั้งแก่และ

ไม่แก่พากันแต่งตัวเลียนแบบคังคุไบ นึกว่าเก๋ ก็น่ีแหละครับ

สังคมอ่านหนังสือปีละ ๗ บรรทัด 

พอบอกให้เชิดชูท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ร้อง

ยี้ ไม่เอาเพราะไม่ชอบของไทยๆ เก่าโบราณ แต่อะไรที่เป็น

ของต่างชาติรับหมด เลขไทย ภาษาไทย พ.ศ.ไทย เริ่มจะมี

คนบอกว่าไม่เอาแล้ว อนาคตประเทศไทยน่าเป็นห่วงจริงๆ 

ครับ  ไม่รู้จะเหลืออะไรที่เป็นไทยสักกี่อย่าง.

อภิมหากัลยาณมิตร

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

โฆษก กทม.ป้ายแดง

นั้นกำาลังป่วยเป็นโควิดอยู่ ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนะครับ แต่

เพื่อหลีกเลี่ยงตามกฎของ ศบค. ฮ่าๆๆๆ 

เชื่อมั้ยครับมีผมคนเดียวที่เดินหลบออกมา แต่ผู้ โดย 

สารในรัศมี ๓ เมตร ไม่มีใครขยับไปไหนเลย ผมแปลก

ใจมาก หรือว่าเขาไม่กลัวโควิดกัน แต่เมื่อพิจารณาอย่าง

ถี่ถ้วนก็พบต้นเหตุว่าทำาไมถึงไม่มีใครขยับ ก็เพราะแต่ละ

คนก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือ หูก็สวมหูฟัง จนไม่เห็น 

ไม่ได้ยิน สภาพแวดล้อมใกล้ๆ ตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น  

นึกภาพต่อหากแต่ละท่านมี พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย 

อยู่ที่บ้าน ท่านก็อาจกลายเป็นผู้นำาโควิดเข้าสู่ครอบครัวได้ 

นี่คือมุมหนึ่งของสังคมก้มหน้า ฉะนั้นอะไรที่เกินพอดี 

มันก็ส่งผลเสียได้เช่นกัน ตอบเสียยืดยาว ใครถูกหวย ๘๐  

บาทแสดงตัวด้วยนะครับ ผมจะไปสมัครขอเป็นญาติ ฮ่าๆ

ๆๆ.

ถึง อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

   * อ่าน “ไทยโพสต์” ฉบับ ๑๒ พฤษภา

ที่หน้า ๕ คอลัมน์ “ถูกทุกข้อ” 

ควบคุมโดย “อัตถ์ อัตนัย” ไม่รีรอ

ที่จะขอเขียนถึงพลันในทันที

   * “บทกวีสัมผัสใจได้อย่างไร (๑)

หัวข้อของบทความใหญ่ในครั้งนี้

ที่ “อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ” เพียรเขียนอย่างดี

แต่อยากชี้บางประเด็นให้เห็นกัน

   * เพลง “นางรอง” ร้องโดย “ทูล ทองใจ”

คร ู“พยงค์ มุกดา” แต่งให้ไปร้องนั่น

มิใช่ “สมยศ ทัศนพันธ์” 

ร้องไว้ดังที่ท่านนั้นเข้าใจ

   * เพลงนี้ปี “สองพันห้าร้อยสิบสี่”

เป็นปีที่ “ทูล” รับรางวัลอันยิ่งใหญ่

คือ “แผ่นเสียงทองคำาพระราชทาน” ไง

จากองค์ “ในหลวง ร.๙” เจ้าแผ่นดิน

   * จึงเรียน “อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ”

อย่าแค้นเคียดผมใดใดไหนทั้งสิ้น

ผมนั้นอ่าน “ผลงาน” ท่านอาจิณ

หวังว่ายินดีอุตส่าห์เขียนมาแจง.

    สมโชค พลรักษ์

เ

ห

เอกวรัญญู อัมระปาล



ารส่งออก  ถือเป็นอีกหน่ึงเครื่องยนต์ท่ีรัฐบาลหมาย

มั่นปั้นมือว่าจะเป็นกำาลังสำาคัญในการช่วยขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ หลังจากที่เริ่มมีทิศทางดีขึ้น

ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันในช่วงต้น

ปี 2565 แนวโน้มภาคการส่งออกก็ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่

ดี โดยเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ตั้งเป้า

หมายการส่งออกในปีนี้จะขยายตัวได้ที่ 6%

แต่ล่าสุด ตัวเลขการส่งออกสินค้าของไทยในเดือน เม.ย.                                                                                     

2565 พบว่า ขยายตัวท่ีระดับ 9.9% โดยมีมูลค่า 23,521.4 

ล้านเหรียญสหรัฐ ชะลอตัวลงจากเดือน มี.ค.2565 ท่ีภาพรวม 

การส่งออกสินค้าของไทยขยายตัวในระดับสูงถึง 19.5% โดย

มีมูลค่า 28,859.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นระดับสูงสุดใน

รอบ 30 ปี นับต้ังแต่มีการบันทึกสถิติการส่งออกต้ังแต่ปี 2564

โดย ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย

พาณิชย์ (EIC SCB) ได้ออกบทวิเคราะห์ โดยระบุว่า การส่งออก

ของไทยในเดือน เม.ย.2565 ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า แม้จะยัง

เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 14 ก็ตาม แต่หากหักทองคำา 

การส่งออกในเดือนน้ีจะขยายตัวได้ 8.9% ชะลอตัวลงจากเดือน

ก่อนหน้าท่ี 9.5% ท้ังน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่าการส่งออกอาวุธไปญ่ีปุ่น

ในเดือนน้ีมีมูลค่ามากถึง 109.59 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงคาดว่าเป็น

ปัจจัยเพียงช่ัวคราวและไม่สะท้อนภาพการส่งออกของไทย

ท้ังน้ี เมื่อลงไปดูในรายละเอียดด้านการส่งออกรายตลาด                                  

จะพบว่าเกือบทุกตลาดล้วนมีแนวโน้มหดตัวหรือทรงตัว มีเพียง                                                                           

กลุ่ม CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา และเวียดนาม) และ                                                                                  

ฮ่องกง ที่เร่งตัวขึ้น โดยปัจจัยฉุดสำาคัญ ได้แก่ การส่งออก                                                                             

ไปจีนที่หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 17 เดือน ที่ติดลบ 7.2% 

ขณะท่ีการส่งออกไปยุโรป (EU28) ยังขยายตัวได้ต่ำาสุดในรอบ                                                                                     

14 เดือน ที่ระดับ 0% และการส่งออกไปรัสเซียยังคงหด                                                                                       

ตัวอย่างรุนแรง ติดลบ 76.8% และยูเครน ติดลบ 94.9% ส่วน

การส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์ยังขยายตัวได้สูงที่ 392.2% จาก

การส่งออกทองคำาเป็นหลัก

หากพิจารณามูลค่าการส่งออกในเดือน เม.ย. โดยหักทองคำา 

เทียบกับเดือน มี.ค. แบบปรับผลของฤดูกาล การส่งออกไทยจะ

ขยายตัวเพียง 2.8% นับเป็นการขยายตัวท่ีต่ำาท่ีสุดในรอบ 3 เดือน 

และเร่ิมสะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองในจีน และการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีได้รับแรงกดดันหลายปัจจัย ท้ังจาก

ภาวะเงินเฟ้อท่ียังคงปรับตัวสูงข้ึนต่อเนื่อง กดดันกำาลังซ้ือท่ีแท้จริง

ของผู้บริโภคท่ัวโลก รวมท้ังสงครามในยูเครน และปัญหาชะงักงัน

ของอุปทานและภาคขนส่งท่ียังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การชะลอตัวของการส่งออกไทยสอดคล้องกับ

มูลค่าการส่งออกของประเทศส่งออกสำาคัญอื่นที่ชะลอตัวลง

เช่นเดียวกัน รวมถึงข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการ

ผลิต (Global Manufacturing PMI) ที่ปรับตัวลดลง และดัชนี

คำาสั่งซื้อจากต่างประเทศ (Export orders) ที่อยู่ในระดับต่ำา 

กว่า 50 หรือหดตัว 2 เดือนติดต่อกัน!!

โดยการส่งออกสินค้าไปจีนหดตัวในเกือบทุกสินค้า นำา

โดยผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ยางพารา เป็นต้น ทั้งนี้ในระยะ

ข้างหน้าหากสถานการณ์การระบาดและการใช้มาตรการปิด

เมืองยังคงยืดเยื้อ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้ม

ชะลอตัวลง อาจส่งผลกระทบกับสินค้าส่งออกไทยหลายชนิด

ที่พึ่งพาจีนเป็นหลัก เช่น ผลไม้ และยางพารา

ท้ังน้ี EIC มองว่าการส่งออกของไทยในระยะถัดไปยังขยาย                                                                                

ตัวได้ในอัตราท่ี “ชะลอลง” โดยมูลค่าการส่งออกของไทยในปี  

2565 ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ช่วงไตรมาสแรกของปี มูลค่าการส่ง

ออกของไทยขยายตัวจากแรงหนุนด้านราคา 3.9% และจากด้าน

ปริมาณ 11% แต่ในระยะถัดไปคาดว่าปัจจัยด้านปริมาณมีแนว

โน้มชะลอตัวลงจากอุปสงค์ตลาดโลกท่ีลดลง เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนว

โน้มชะลอตัวจากผลกระทบของภาวะสงครามและเงินเฟ้อ โดย

เฉพาะในการผลิตและส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรถยนต์

แต่จะได้รับแรงหนุนหลักจากราคาสินค้าส่งออกท่ีมีแนว

โน้มสูงข้ึน โดยเฉพาะสินค้าพลังงานและอาหาร จากปัญหา

ห่วงโซ่อุปทานท่ีอาจทวีความรุนแรงข้ึนและยืดเย้ือนานกว่าคาด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการนำาเข้าสินค้าน้ัน EIC มอง

ว่าจะยังขยายตัวในอัตราท่ีเร่งตัวกว่า จากปัจจัยด้านราคาสินค้า

ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นหลัก โดยเฉพาะน้ำามันและสินค้าท่ีเก่ียวเนื่องกับ

น้ำามัน ส่งผลให้ดุลการค้าของไทยปรับตัวลดลง และดุลบัญชี

เดินสะพัดของไทยขาดดุลต่อเนื่องในปีน้ี.

           

วงนี้มีเสียงกระซิบว่า  ดอกเตอร์แก้ว  “อาภา  อรรถ

บูรณ์วงศ์” หัวเรือใหญ่ของ บมจ.ริชี่ เพลซ 2002 

หรือ RICHY ทำางานไม่ได้หยุดพัก ลุยธุรกิจเป็นพิเศษ 

ถามไถ่ได้เรื่องว่า นอกจากเตรียมตัวเพื่อเปิดตัวโครงการใหม่

ในช่วงเศรษฐกิจกำาลังเริ่มฟื้น

ตัว ล่าสุดฟอร์มทีมเพื่อรุก 

ขยายแตกไลน์ธุรกิจใหม่ เพิ่ม

แหล่งรายได้ช่วยสนับสนุน

การเติบโตในอนาคต งานน้ี

ว่ากันว่า..เป็นธุรกิจอินเทรนด์ 

สุดๆ รับรองผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจ

กันแบบเต็มๆ แถมเป็นธุรกิจ

ที่จะสร้างผลตอบแทนได้สม

น้ำาสมเนื้อ อย่างนี้ต้องเกาะ

ติดกันไว้ จะเป็นธุรกิจอะไร 

อดใจรออีกนิด รับรองไม่

นานเกินรอคร้าา!!!!!. 
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อรรถบูรณ์วงศ์

คนร.ตีกลับแผนฟื้นฟูขสมก.	
ติงล้าหลังบี้ยกเครื่องให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
พระรามเก้า  •  ขสมก.เล็งทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการฯ  ใหม่หลัง 

คนร.ตีกลับ  ตั้งข้อสังเกตโควิด-19  ระบาด  กระทบปัจจัยภายนอก

เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ลุยขอเงินอุดหนุน PSO กว่า 2 

พันล้านบาท  

นายกิตติกานต์ จอมดวง                     

จารุวรพลกุล ผู้อำานวยการองค์ 

การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)                         

เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผน

ฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับ    

ปรุงใหม่) ว่า เมื่อประมาณเดือน     

เม.ย.2565 ที่ผ่านมา คณะกรรม 

การนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) 

ได้มีหนังสือแจ้งถึง ขสมก.ให้ทบ                                

ทวนแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ ใหม่ เนื่อง                          

จากมีหน่วยงานต่างๆ ได้ตั้งข้อ                       

สังเกตถึงปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยน 

แปลงไป เนื่องจากแผนดังกล่าว

จัดทำาขึ้นในช่วงปี 2559-2562 

ซึ่งยังไม่มีการระบาดของโควิด-                           

19 ประกอบกับปัจจุบันมีเส้น                                                   

ทางรถไฟฟ้าและมีระบบการ

ขนส่งเพิ่มขึ้น ทำาให้แผนดัง

กล่าวถูกตีกลับ โดย ขสมก.ต้อง

นำาปัจจัยเหล่านี้เข้ามาทบทวน

เพื่อปรับปรุงแผนฟื้นฟูฯ ให้เป็น

ปัจจุบัน   

“ขณะน้ี ขสมก.อยู่ระหว่าง

การทบทวนและปรับปรุงแผน

ฟืน้ฟูฯ ดังกล่าว ซ่ึงจะเร่งดำาเนิน

การให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 

กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล

กฟผ.ร่วมอิตัลไทยวิศวกรรม

ผุดสมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน

ช่วยเกษตรกร • บางจากร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในภาค

ตะวันออกและเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในภาคเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตท่ีกำาลังออกสู่ตลาดในปริมาณมาก                                                                                                                           

พร้อมกัน โดยรับซ้ือมังคุดและสับปะรดนำามาสมนาคุณให้กับลูกค้าสมาชิกบางจากท่ีเติมน้ำามันต้ังแต่ 100 

บาทข้ึนไป ณ สถานีบริการน้ำามันบางจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีร่วมรายการ ต้ังแต่วันท่ี 2 

มิถุนายน 2565 ถึง 4 มิถุนายน 2565 ณ สถานีบริการน้ำามันบางจากท่ีร่วมรายการ.  

ไทยโพสต์ • นายประเสริฐศักดิ์ เชิง

ชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า

และพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทน กฟผ. 

ร่วมลงนามสัญญาจัดซื้อและจ้าง

ก่อสร้างโครงการนำาร่องการพัฒนา

สมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กับบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำากัด 

ว่าโครงการนำาร่องดังกล่าวเป็น

โครงการตามแผนพัฒนาระบบโครง

ข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย 

ที่นำาเทคโนโลยีหลายประเภทมา

ประยุกต์ใช้งานร่วมกัน เพื่อพัฒนา

ระบบไฟฟ้าใน จ.แม่ฮ่องสอน ให้

มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น แก้ปัญหา

ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับของจังหวัด

โดยสมาร์ทกริดจะทำางาน

เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าทุกแห่งในพื้นที่

แม่ฮ่องสอนผ่านระบบควบคุมไมโคร

กริด ที่ช่วยบริหารจัดการการผลิต

ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าภายในระบบ

ให้สมดุล มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย 

กฟผ.วางเป้าให้ โครงการเป็นสถาน

ที่สำาหรับศึกษาเรียนรู้ วิจัย และ

พัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ก่อนขยายระบบสมาร์ท 

กริดไปยังพื้นที่ต่างๆ ในประเทศที่

มีปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้

ประเทศไทยเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยี

สมาร์ทกริด และการประยุกต์ใช้

งานในระดับภูมิภาคอาเซียน

“สมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่อง 

สอนจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาดกำาลังผลิต 3 

เมกะวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลัง 

งานด้วยแบตเตอรี่ ขนาดกำาลังผลิต                                         

4 เมกะวัตต์ เข้ามาช่วยเสริมกำาลัง

ของแหล่งผลิตไฟฟ้าในจังหวัดแม่ 

ฮ่องสอนเพิ่มเติม โดยมีกำาหนดแล้ว                                     

เสร็จในเดือน ธ.ค.2565” นาย

ประเสริฐศักดิ์กล่าว.

PROEN ฟุ้งผลงานเติบโตต่อเนื่อง

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.โปรเอ็น คอร์ป หรือ PROEN เปิดเผยว่า ในไตรมาส 

1/2565 บริษัท มีรายได้รวม 508.59 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่ม

ขึ้น 150.62% และมีกำาไรสุทธิ 14.54 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

60.79% จากงวดเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัท

ยังคงเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรปิดดีลซื้อกิจการ (M&A) รุก 

ขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มั่นใจว่าผลงานในปีนี้น่าจะเติบโต

ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ระดับ 20%

ทรีนีตี้ครึ่งปีหลังธุรกิจวาณิชธนกิจสดใส 

นายดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย

วาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทรีนีตี้ จำากัด เปิดเผยว่า 

ภาพรวมธุรกิจด้านวาณิชธนกิจช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 มี

ความคึกคักมากขึ้นหลังจากภาคธุรกิจเตรียมพร้อมเข้ามาระดม

เงินทุน ทั้งในรูปแบบขายไอพีโอ-ออกหุ้นกู้ ซึ่งหลังโควิด-19 

คลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศกลับมา

ฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ ทำาให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุน

เพื่อขยายกิจการ โดยในปี 2564 บริษัทมีดีลเป็นที่ปรึกษาการ

เงินในการขายหุ้นไอพีโอ มูลค่าการระดมทุนรวมประมาณ 2,800 

ล้านบาท

ยอดใช้สายสีแดงทะลุ 1.3 หมื่นคนต่อวัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท 

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำากัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชาน 

เมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์

รถไฟฟ้าสายสีแดงมาเป็นเวลากว่า 6 เดือน ปริมาณผู้ โดยสาร

รถไฟฟ้าสายสีแดงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปริมาณผู้ โดย 

สารอยู่ที่ประมาณวันละ 13,000 คน และจากการสำารวจความ

พึงพอใจผู้ โดยสาร พบว่าสถิติความตรงต่อเวลา และความน่า

เชื่อถือของรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่เปิดให้บริการอยู่ที่ 99.96% 

และ 99.70% ตามลำาดับ 

เตือนแอบอ้างถิ่นกำาเนิดระวังคุก

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

เปิดเผยว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานศุลกากรสหรัฐ 

(CBP) และหน่วยงานป้องกันการฉ้อฉลด้านศุลกากรแห่งคณะ

กรรมาธิการยุโรป (OLAF) ได้ขอความร่วมมือกรมตรวจสอบถิ่น

กำาเนิดสินค้าจำานวน 15 สินค้า จากผู้ส่งออกจำานวน 29 ราย 

เนื่องจากสงสัยว่าผู้ผลิตจากประเทศที่สหรัฐและสหภาพยุโรปมี

มาตรการทางการค้า เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-

Dumping Measure : AD) อาจแอบอ้างว่าไทยเป็นแหล่งกำาเนิด

สินค้า เพื่อหลบเลี่ยงการถูกเรียกเก็บอากร AD ของสหรัฐ และ

สหภาพยุโรป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ล่าสุดพบมีผู้ส่งออกไทย 

13 ราย มีการแอบอ้างถิ่นกำาเนิดเป็นสินค้าไทยแล้วส่งไปสหรัฐ

และสหภาพยุโรป 8 สินค้า เตือนอย่าทำา ป้องกันถูกตรวจสอบ

ย้อนหลัง และถูกเรียกเก็บอากรเพิ่ม ยันจะเดินหน้าตรวจสอบ

เข้มต่อเนื่อง.  

หลังจากนั้นจะเสนอต่อ คนร.

พิจารณาอีกครั้ง และนำาเสนอต่อ                            

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม 

ปัจจุบัน ขสมก.มีภาระหนี้สะสม

อยู่ที่ 1.32 แสนล้านบาท ทำาให้ 

ขสมก.ต้องขอเงินอุดหนุนเพื่อ

บริการสาธารณะ (PSO) จาก

ภาครัฐ เนื่องจากเป็นการใช้งบ                          

ประมาณเพื่ อ ให้ บ ริ ก า ร เชิ ง

สาธารณะ เพราะองค์กรมีการ

กำาหนดต้นทุนที่ต่ำากว่ารายได้ของ 

ขสมก. โดยในปี 2565 ได้ขอเงิน

อุดหนุนจากสำานักงบประมาณ

กว่า 2,000 ล้านบาท” นายกิตติ

กานต์กล่าว   

สำาหรับแนวทางแผนฟื้นฟู

กิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุง

ใหม่) นั้น ขสมก.จะจ้างเอกชน

ร่วมเดินรถประมาณ 1,500 คัน 

ใน 54 เส้นทาง ในอัตราค่าจ้าง

ที่ ขสมก.กำาหนดราคากลางไว้

ที่ 34.27 บาทต่อกิโลเมตร ซึ่ง

เอกชนจะต้องนำารถโดยสารออก

วิ่งเฉลี่ย 240 กิโลเมตรต่อคันต่อ

วัน รวมถึงรถเอกชนร่วมบริการ

นั้นต้องเป็นรถใช้พลังงานเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนหนี้รัฐ

ต้องเป็นผู้แบกรับทั้งหมด ซึ่งทำา 

ให้ผลประกอบการของ ขสมก.

จะกลับมาเป็นบวก (EBIDA) ในปี 

2572 และจะจัดเก็บค่าโดยสาร 

30 บาทต่อคนต่อวัน โดยไม่จำากัด

จำานวนเที่ยว ซึ่งจะดำาเนินการ

ไปได้ท่ีจะมีการขายทำากำาไรออกมาบางส่วน ซ่ึงจะทำาให้เกิดสภาพ

คล่องได้มากข้ึน หมายถึงขายแล้วยังจะซ้ือต่อในระยะต่อไป ส่วน

ทำาไมท่ีมาขายในช่วงน้ีนอกจากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ก็จะพบว่า

ปลายสัปดาห์น้ีจะมีวันหยุดยาวในการเทรดหุ้น ทำาให้นักลงทุนระยะ

ส้ันจะต้องคิดลดการลงทุนอยู่บ้าง เป็นธรรมดาของนักลงทุนระยะ

ส้ัน หรือนักเก็งกำาไรท่ีจะกังวลกับการถือหุ้นข้ามวันหยุดยาว กลัวจะ

เกิดเหตุการณ์ท่ีจะมีผลลบกับตลาด ทำาให้ไม่สามารถออกตัวได้ จึงมี

ทางเลือกทางเดียวคือขายก่อนถึงวันหยุดยาว น่ีคือความนึกคิดของ

บรรดานักเก็งกำาไร แต่ในส่วนของนักลงทุนจริงๆ ท่ีสามารถถือหุ้น

ในระยะยาวได้ ก็จะไม่กังวลกับประเด็นท่ีกล่าวมา เพราะการลงทุน

แท้จริงไม่ได้มองความผันผวนของราคาหุ้น แต่ได้ประเมินแล้วว่าการ

ลงทุนจะได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าแน่นอน เพียงต้องถือลงทุนในระยะ

ยาว ถือรอจนกว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลออกมาก็จะได้ผลตอบแทน

ตามท่ีต้องการ ส่วนราคาหุ้นท่ีผันผวนก็เป็นผลมาจากการเล่นเก็งกำาไร

ตามปกติ ไม่มีผลกับผลประกอบการของธุรกิจแต่อย่างใด มองนัก

ลงทุนต่างชาติคงจะกลับมาซ้ือหุ้นเพ่ิม หลังจากได้ชะลอการซ้ือไป

บ้างแล้ว เนื่องจากเมื่อดูสภาพการณ์โดยรวมของไทยจะมีปัจจัยหนุน

ตลาดอยู่มาก ย่ิงมีการเปิดประเทศคลายล็อกจะทำาให้ธุรกิจต่างๆ กลับ                                                                                  

มามีรายได้และมีกำาไรเพ่ิมข้ึน ตลาดจะกลับมาคึกคัก เศรษฐกิจก็จะ

ขยายตัวสูงข้ึน ทำาให้ตลาดหุ้นจะตอบรับกับผลดีท่ีเกิดในระยะต่อไป 

ส่วนการเมืองแม้จะดูเหมือนอึมครึม แต่ก็คงเป็นแค่เกมการเมือง ต่อ

ไปก็จะกลับสู่ภาวะปกติ ทำาให้ตลาดยังมีแนว

โน้มท่ีดีเลือกลงทุนได้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มวัสดุ

ก่อสร้าง มองธุรกิจยังโตได้ดี น่ามองที่ 

DCC, SKN และ TASCO กลุ่มพลังงานยัง

คงรับแรงหนุนจากราคาน้ำามันสูง น่ามอง

ที่ EA,  IRPC และ LANNA กลุ่มพาณิชย์

ยังมีแนวโน้มดี น่ามองที่ MEGA, SINGER 

และ SVT  กลุ่มรถยนต์มีแนวโน้มที่ดี หลัง

รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นธุรกิจ น่ามอง

ที่ CWT, TKT และ TNPC หุ้นรายตัวที่น่า

จับตามี ECL, CIVIL และ CBG เป็นต้น

ยังคงมองการอ่อนตัวของตลาดคือจังหวะ

ในการเลือกหุ้นลงทุนท่ีดี จึงควรทยอยลงทุน.

ตลาดซึมรับวันหยุดยาว

วานน้ี  (1  มิ.ย.65)  เป็นวันแรกท่ีนักลงทุนต่างชาติมีการขาย

หุ้นออกมา นับจากได้ซ้ือหุ้นติดต่อกันมานาน 8 วันทำาการ ซ่ึงดูแล้ว

ได้ซ้ือหุ้นไปร่วม 2 หมื่นล้านบาท ดังน้ันใครท่ีคิดว่านักลงทุนต่าง

ชาติอาจเปล่ียนใจจากการซ้ือหุ้นไปแล้วกลับมาขายหุ้นออกท้ังหมดดู

จะเป็นไปได้ยาก เพราะดูจากยอดรวมการซ้ือมา 5 เดือน ใช้เงินไป

แล้วกว่า 1.42 แสนล้านบาท แล้วจะมาขายท้ิงคงทำาไม่ได้ ย่ิงขายก็

จะย่ิงทำาให้ราคาหุ้นต่ำาลง ผลก็คือต้องเกิดการขาดทุนอย่างมากทันที 

ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลของนักลงทุนต่างชาติคงจะไม่คิดอะไรต้ืนๆ 

อย่างน้ัน จึงมองเป็นแค่การพักการซ้ือช่ัวขณะหน่ึงเท่าน้ัน แต่ก็เป็น

ขีดเส้น3เดือนขายสลากดิจิทัล30ล้านใบ
สนามบินน้ำา  •  “กองสลาก” ขีด

เส้น 3 เดือนขายสลากดิจิทัล 30 

ล้านใบ หวังขย่มราคาขายตลาด

เหลือ 80 บาท ประเดิมงวดแรก 2                                                   

มิ.ย.65 ก่อน 5 ล้านใบ ยันไม่ใช่เจ้า

มือ ทุกใบรายย่อยขายเอง พร้อม

สั่งเตรียมรับมือหวั่นผู้ไม่ประสงค์ดี

โจมตีระบบทำาซื้อขายสะดุด

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาการเสนอขาย หรือ

ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 

เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 มิ.ย.2565 

จะเป็นวันแรกที่มีการขายสลาก

ดิจิทัลราคา 80 บาท ผ่านแอปพลิ

เคชันเป๋าตัง ซึ่งยืนยันว่าโครงการ

สลากดิจิทัล สำานักงานสลากฯ ไม่

ได้เป็นผู้ขายเอง แต่เป็นผู้ค้าราย

ย่อยที่ ได้รับสิทธิ์นำาไปจำาหน่าย

ผ่านแพลตฟอร์ม สลากทุกใบที่

ขายเป็นของตัวแทนรายย่อยทั้ง

สิ้น ซึ่งในรอบแรกนี้ ได้รับสิทธิ์รวม 

10,258 ราย เป็นสลากไม่น้อยกว่า 

5,279,500 ฉบับ

“สลากดิจิทัล 5 ล้านฉบับ 

เมื่อรวมกับโครงการร้านค้า 80 

บาท ที่ในเดือน ก.ค.จะมีครบ 

1,000 จุดทั่วประเทศ อีก 2.5 ล้าน

ฉบับ จะทำาให้มีสลากราคา 80 

บาทในตลาดแน่นอน 7.5 ล้าน

ฉบับจากทั้งหมด 100 ล้านฉบับ 

ซึ่งอาจจะยังไม่มีนัยสำาคัญเพียง

พอที่จะชี้นำาตลาดให้มาขายราคา 

80 บาทได้ จึงจะต้องมีการเพิ่ม

สลากดิจิทัลอีก 30-40 ล้านฉบับ

ใน 2-3 เดือนนี้ จากจำานวนผู้ค้า

รายย่อยที่ลงทะเบียนขายและรอ

คิวอยู่ 7 หมื่นราย ก็จะได้รับการ

พิจารณานำาสลากไปขาย” นาย

อนุชากล่าว

ทั้งนี้ การขายสลากดิจิทัล

ในวันแรกได้สั่งการให้สำานักงาน                                          

สลากฯ เตรียมรับมือกับสถานการณ์ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ ไม่ประสงค์

ดีที่เข้ามาโจมตีระบบ ทำาให้ไม่

สามารถซื้อขายได้ ซึ่งมีบทเรียน

หลายๆ ครั้ง จากการออกแอป

พลิเคชันของรัฐ เช่น ไทยแลนด์

พลัส หรือมาตรการคนละครึ่ง เรา

เที่ยวด้วยกัน เป็นต้น ก็ให้นำามา

วิเคราะห์เพื่อเตรียมแก้ ไขปัญหา

เฉพาะหน้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชน

นายอนุชากล่าวอีกว่า ใน                                              

อนาคตจะต้องมีการออกผลิต 

ภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ

ประชาชน โดยจะต้องไม่กระทบ

กับแบบเดิมและไม่ ให้ขัดกับข้อ

กฎหมาย.

ในปี 2565 และปรับโครงสร้าง

องค์กรให้มีความเหมาะสมสามารถ                                              

แข่งขันได้ในอนาคต เหลือพนัก 

งานเพียง 8,267 คน จากเดิมมี

พนักงาน 13,961 คน.

ยาสูบเตรียมเปิด 

ประมูลที่3แปลง

ให้เช่ายาว30ปี!
ไทยโพสต์  •  “ยาสูบ” ขนท่ีดิน 3 

แปลงในพ้ืนท่ีย่านธุรกิจริมแม่น้ำา

เจ้าพระยา กทม. และเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ จ.เชียงราย ออกประมูลให้

เช่าระยะยาว 30 ปี นัดขายซอง

ประมูล ส.ค.65 แย้มปีหน้าเตรียม

เปิดประมูลท่ีดินใน กทม. ภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิม

นายนพดล หาญธนสาร รักษา                                                

การแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประ                                                             

เทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า คณะกรรม                                                  

การ ยสท. (บอร์ด) มีมติเห็นชอบ                                       

ให้นำาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเหลือจาก                                    

การใช้ตามภารกิจหลักและมีศักยภาพ                                                              

มาจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้                                                          

โดย ยสท.มีท่ีดินในทำาเลท่ีมีศักยภาพ

ท้ังในกรุงเทพมหานครและต่าง

จังหวัด ซ่ึงในปี 2565 ได้คัดเลือก

ท่ีดิน จำานวน 3 แปลง นำาออก

ประมูลให้เช่าระยะยาวถึง 30 ปี 

ได้แก่ แปลงท่ี 1 “โกดัง ร.ย.ส. 1” ริม

ถนนเจริญกรุง ติดแม่น้ำาเจ้าพระยา 

กทม. เน้ือท่ีประมาณ 5 ไร่เศษ อดีต

เป็นท่ีต้ังโรงงานผลิตยาสูบแห่งแรก

ส่วนท่ีดินอีก 2 แปลง อยู่ใน                                                  

จังหวัดเชียงราย ได้แก่ “แปลงสถานี                                                       

ใบยาแม่กรณ์ (เดิม)” เน้ือท่ีประมาณ 

14 ไร่ ต้ังอยู่ใจกลาง เมืองเชียงราย 

เป็นทำาเลธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เหมาะ                                                    

สำาหรับพัฒนาพ้ืนท่ีค้าปลีก-ค้าส่ง 

และ “แปลงสถานีใบยาเวียงพาน” 

อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เน้ือท่ี

ประมาณ 75 ไร่เศษ เป็นท่ีดินแปลง

ขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ใกล้ด่านการค้า

ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สำาหรับแผนการประมูลน้ัน 

ในเดือน ส.ค.2565 จะขายเอกสาร

โดยกำาหนดให้ย่ืนข้อเสนอในเดือน 

ต.ค.2565 ซ่ึง ยสท.จะพิจารณาจาก

รูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ี ประเมิน

มูลค่าการลงทุน ผลประโยชน์ตอบ 

แทนข้ันต่ำาท่ี ยสท.ควรจะได้รับและ 

เป็นประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีโดยรอบ

อย่างไรก็ดี ยสท.จะประกาศ

แผนการประมูลให้เช่าท่ีดินเพ่ิมเติม

ท้ังใน กทม. ภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจะเร่งเปิด

ประมูลภายในปี 2566.

1/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,925.90 5,338.68 +587.22
 5,020.38 5,195.52 -175.14
 33,810.64 35,275.70 -1,465.07
 25,725.61 24,672.63 +1,052.98

70,482.53
-3.40

1,660.01
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.84 34.57
ยูโร 36.11 37.22
ปอนดสเตอรลิง 42.33 43.81
เยน (100 เยน) 25.97 27.98
หยวนจีน 4.27 4.44
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,700 29,800
ทองรูปพรรณ 29,167 30,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘ส่งออกไทย’เครื่องสะดุด!



วันที่ 1–30  มิถุนายน 2565 รับคืนสูงสุด 

5,000 Coins ต้อนรับมหกรรม Shopee 6.6 

Greatest Brands Celebration

เช่นเดียวกับ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์

นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.เงินติด

ล้อ หรือ  TIDLOR ระบุว่า เงินติดล้อได้เปิด

ตัวแบรนด์ประกันติดล้อ แบรนด์นายหน้า

ประกันภัยอันดับ 2 ของประเทศไทย อย่าง

เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

การจดจำาในแบรนด์ “ประกันติดล้อ” ใน

ฐานะนายหน้าประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น และ

การแยกแบรนด์นายหน้าประกันภัยและ            

สินเชื่อทะเบียนรถออกจากกันอย่างชัดเจน ยัง

มีส่วนช่วยให้การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เยี่ยมชมข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlor.com ติดตาม

ข้อมูลข่าวสารเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page เงินติดล้อ 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 08-

8088-0880 ตลอด 24 ชม.

มาที่ เมืองไทยประกันชีวิต สาระ 

ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

ว่า ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญา

ที่เข้าร่วมโครงการจำานวน 38 แห่ง ให้

บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำา

สั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทร

เวชกรรมอย่างต่อเนื่อง สำาหรับผู้เอา

ประกันภัยมีโรคเรื้อรังและมีนัดตรวจ

ติดตามการรักษา เพื่อเป็นการมอบความ

อุ่นใจ การอำานวยความสะดวก และ

การลดความเสี่ยงจากการเดินทางออก

จากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย พร้อมได้

ทำาการขยายระยะเวลาให้บริการดังกล่าว

ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง                

ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบให้กับธุรกิจประกันอย่างมาก 

แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปบ้างแล้ว แต่ธุรกิจ

ประกันชีวิตยังต้องเผชิญกับความท้าทายและปัจจัยความเสี่ยงที่ยัง

คงต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูง                                                                                    

ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำาให้ประชาชนเริ่มชะลอการใช้จ่าย                       

มากขึ้น 

ทั้งนี้ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท 

ไทยประกันชีวิต 

จำากัด (มหาชน) 

หรือ  TLI กล่าว

ว่า ท่ามกลาง

สถานการณ์ที่ยัง

คงผันผวน และ

เปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทได้เปลี่ยน

ผ่านองค์กร ภาย

ใต้วิสัยทัศน์ก้าว

สู่การเป็นบริษัท

ประกันชีวิต

แห่งความยั่งยืน 

ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ 

บริการ ช่องทางจัดจำาหน่าย บุคลากร และเทคโนโลยี ตลอดจนการ

ดำาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อยกระดับความพร้อมอย่างรอบด้านในการ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลง และความผันผวนทางเศรษฐกิจจาก

ปัจจัยต่างๆ  

ดังนั้น ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2565  บริษัทมีเบี้ย

ประกันภัยรับรวม 19,450.81 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับปีแรก

อยู่ที่ 2,909.68 ล้านบาท เติบโต 33.7% จากช่วงเดียวกันของปี

ที่แล้ว เบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียวอยู่ที่ 1,373.55 ล้านบาท 

เติบโต 7.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เบี้ยประกันภัยรับปี

ต่อไปอยู่ที่ 15,167.08 ล้านบาท โดยยังมีอัตราความคงอยู่ของ

กรมธรรม์อยู่ที่ 88.6%

ในขณะเดียวกันบริษัทมีกำาไรจากเงินลงทุนสำาหรับไตรมาส

ที่ 1 ของปี 2565 อยู่ที่ 2,240.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จาก

ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยปัจจัยหลักมาจากการจัดประเภท

รายการใหม่ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2564 ซึ่งประกอบ

ด้วย บมจ.ไทยไพบูลย์ ประกันภัย, บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อ

รายย่อย และบริษัท โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำากัด โดยเปลี่ยนประเภท

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์แทน ซึ่งส่งผล

ให้มีการบันทึกผลขาดทุนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ขณะที่บริษัท

ไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่ในลักษณะดังกล่าวในไตรมาสที่ 1 

ของปี 2565

นายไชย กล่าวว่า สำาหรับกลยุทธ์การขายผลิตภัณฑ์เพื่อรักษา

ส่วนแบ่งทางการตลาด และเพิ่มความสามารถในการทำากำาไรภาย

ใต้สถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทให้ความสำาคัญกับ

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทควบการลงทุน, ผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิตแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล และผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพ                             

เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในยุค

ปัจจุบัน

โดยเน้นการขยายตลาดทั้งกลุ่มผู้เอาประกันเดิม ผ่านการขาย

กรมธรรม์ที่สอง รวมถึงการขายทั้งครอบครัว และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่

เน้นการขยายตลาดไปสู่ลูกค้าระดับบนและกลุ่มคนวัยทำางาน ตลอด

จนให้ความสำาคัญกับการ

ขยายช่องทางจัดจำาหน่ายผ่าน

แพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท 

และพันธมิตรที่มีแพลตฟอร์ม

การขายออนไลน์ เพื่อให้

สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ในช่วง

ที่ยังคงต้องเว้นระยะห่างทาง

สังคม และลดการปฏิสัมพันธ์

แบบพบหน้า

“ในช่วงที่การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย 

บริษัทไม่มีผลิตภัณฑ์ประกัน

วินาศภัยในรูปแบบ เจอ จ่าย 

จบ ทำาให้ในไตรมาสที่ 1 ของ

ปี 2565 อัตราส่วนการสูญ

เสียที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ 8.0% ขณะที่การจ่ายเงินผล

ประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญา

ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 มีจำานวน 473.70 ล้านบาท” 

นายไชย กล่าว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 สถานะทางการเงินของบริษัทมี

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ที่ 360.57% แสดงให้เห็น

ว่าบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง

แรก (IPO) คาดจะเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของเราให้ดี

ยิ่ง โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการ                                     

เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 

สำาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ

ประชาชนดังกล่าว 

ออกผลิตภัณฑ์รองรับตลาด 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่

สถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย ทำาให้

เศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้ง แม้ว่า

จะไม่มากนัก แต่ภาคเอกชนต่างก็ออก

มาเตรียมพร้อมรองรับการกลับมาของ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะบริษัทประกัน

ต่างก็ออกผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความ

ต้องการของตลาด อย่างเช่น บมจ.ธน

ชาตประกันภัย หลังจากคว้ารางวัล 

PRODUCT INNOVATION 

AWARDS 2022 ประเภท

ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุสำาหรับ

เด็ก นวัตกรรมใหม่ประกันภัย

เพื่อลูกรัก คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ

และสุขภาพจาก 4 โรคยอดฮิต                            

ในเด็ก

ด้าน กรุงเทพประกันชีวิต 

ร่วมกับ ช้อปปี้ หรือ Shopee ผู้

ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

และไต้หวัน ฉลองแคมเปญช็อป

ปิ้งสุดยิ่งใหญ่กลางปี Shopee 6.6 

Greatest Brands Celebration 

เปิดตัวแบบประกันสะสมทรัพย์

ใหม่ บีแอลเอ สมาร์ทรีเทิร์น 

10/5 เอาใจวัยสมาร์ท ชูจุดเด่น

ได้เงินก้อนคืนไว พร้อมโปรดียืน 

1 เอาใจนักช็อป เมื่อซื้อผ่านร้าน 

ออฟฟิเชียลสโตร์ “BangkokLife 

Official” บน Shopee Mall ตั้งแต่

ส

มข้าวโอ๊ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

น้ำาน้อยกว่านมถั่วชนิดอื่นๆ 

เช่น อัลมอนด์ และเป็นแหล่ง

ที่ดีของเส้นใยที่ละลายน้ำาได้ดี ซึ่ง

ช่วยกำาจัดคอเลสเตอรอล แต่นมข้าวโอ๊ตมีโปรตีนเพียง 1 

ใน 3 ของโปรตีนที่พบในนม ดังนั้น จึงเป็นการละเลยในแง่

ของประโยชน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการอาหารของคุณ 

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการลองดื่มนมข้าวโอ๊ต ให้มอง

หาผลิตภัณฑ์ที่ไม่หวาน เพื่อป้องกันน้ำาตาลที่เติมลงเข้าไป

จำานวนมาก. 

มเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรง

พระกรุณา

โปรดเกล้าฯ 

พระราชทาน

ภาพวาดฝี

พระหัตถ์  

“ใจเบ่งบาน” 

ให้กับมูลนิธิ

รามาธิบดีฯ 

สื่อถึงหัวใจ

จะเบ่งบาน

เช่นดอกไม้ เมื่อได้น้ำาใจคอย

หล่อเลี้ยง ร่วมปลูกความ

หวังในใจให้เบ่งบานไปด้วย

กัน  น้ำาใจของทุกคนที่ส่งต่อ                                     

มายังมูลนิธิรามาธิบดีฯ คือ

น้ำาใจที่ช่วยให้หัวใจของผู้

ป่วยได้เบ่งบานมีความสุข

ไม่สิ้นสุด

ขอเชิญชวนทุกท่าน

ร่วมทำาบุญและเป็นเจ้าของ

ของที่ระลึกชุด “ใจเบ่งบาน” 

หรือนำาไปมอบเป็นของขวัญ

นยุคดิจิทัลไลเซชั่นที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำาสมัยเป็น

เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้กับผู้คนใน

การใช้ชีวิตประจำาวัน ซึ่งส่งผลให้ไลฟ์สไตล์และพฤติกรรม

ในการดำารงชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ซึ่งหากเราไม่ได้

ตระหนัก หรือรู้เท่าทันพฤติกรรมเหล่านั้น ก็อาจจะกลาย

เป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยที่เราไม่รู้ตัว ด้วย

เหตุนี้ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย จึงเชิญ พญ.อา

คิรา ลิ้มสุวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟู

สุขภาพ (Antiaging and Regenerative Medicine) จากเพจเกเรรัก

สุขภาพ by หมอจ๋า มาร่วมบอกเล่าปัญหาสุขภาพที่อาจกำาลังกวน

ใจคนในยุคปัจจุบัน พร้อมแนะนำาทิปส์ดีๆ ในการดูแลและฟื้นฟู

สุขภาพให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ 

หมอจ๋าให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่คนใน

ปัจจุบันมักละเลยว่า พฤติกรรมที่ 1 ขยับร่ายกายน้อยลง ในโลก

ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่คอยอำานวยความสะดวกสบายต่างๆ 

เช่น บริการส่งอาหารหรือสินค้าถึงที่ ทำาให้การเคลื่อนไหวลดลง 

การทำางานหรือเรียนจากที่บ้านเป็นเวลานานๆ ทำาให้ชั่วโมงการ

ทำางานที่ยาวนานขึ้นหรือผิดเวลามากขึ้น กระทบต่อการนอนหลับ

ไม่เป็นเวลา ดังนั้น ควรพยายามเพิ่มการขยับตัวเคลื่อนไหวระหว่าง

วัน 

พฤติกรรมที่ 2 จ้องหน้าจอมากขึ้น การใช้กับโทรศัพท์

แพทย์เตือน 4 ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล 

คุกคามสุขภาพเจนใหม่แบบเงียบๆ

ใ

นมข้าวโอ๊ต..มีดีมีเสีย

หรือหน้าจอคอมพ์มากขึ้น ไม่ว่าจะจากการทำางาน การดูซีรีส์ ก็

สามารถทำาให้สายตาอ่อนล้า ควรพักสายตาจากหน้าจอทุกๆ ชั่วโมง

เป็นเวลาสั้นๆ สัก 3-5 นาที พฤติกรรมที่ 3 เครียดสะสม ในทุก

วันนี้ที่ทุกคนต่างต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นจาก

สถานการณ์ โรคระบาด รวมไปถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและสภาพ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ก็มีส่วนที่ส่งผลให้คนรุ่นใหม่มีภาวะเครียด 

มีปัญหาสุขภาพจิตได้มากขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียว ควรมองหากิจกรรม

พักผ่อนหย่อนใจ และการไปท่องเที่ยว

พฤติกรรมที่ 4 ปล่อยปละละเลยการดูแลตนเอง เมื่อใช้

ร่ายกายอย่างหนักโดยไม่ได้พักอย่างเพียงพอ ร่างกายของคนเรา

ก็อาจจะเสื่อมลง ความเหนื่อยล้าและความเครียดที่สะสมไว้ ก็จะ

แสดงออกมาทางภายนอกให้เห็นผ่านผิวพรรณที่ไม่เปล่งปลั่ง ใต้ตา 

ส

พระราชทานเพลิงศพ นายบุญเนตร              

ตันตกิตติ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรม

มณเฑียร ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส วัน

พฤหัสบดีที ่2 มิถุนายน เวลา 17.00 น..•

สมกับที่ ซาร่า-นุสรา วรางค์เดช คอยเข้ม

งวดทุกด้านในยุคโควิด-19 ให้ร้านได้มาตรฐาน 

SHA PLUS ล่าสุด ครัวเจ๊ง้อ สาขากาญจนาภิเษก 

ได้รับรางวัล 3 ดาว The Best of SHA Award 

2002 เป็น 1 ใน 82 ร้าน ที่ได้รับการโหวตจาก

ผู้รับบริการ..•

วันก่อน สุชาติ-ลลนา ผาธรรม เจ้าของ

ร้านครกไม้ไทยลาว ให้การต้อนรับและแสดงความ

ยินดีกับ นายบุนแฝง พูมมะไลสิด รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว และ นายคำาพัน อ่ัน

ลาวา เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำาประเทศไทย

คนใหม่ ท่ีร้านครกไม้ไทยลาว สาขาซอยมัยลาภ..•

ถึงสุขภาพจะแข็งแรงแค่ไหนก็ยังมีพลาด 

เอนก บรรณประดิษฐ์ ท่ีปรึกษาสมาคมไทยแห่งรัฐ

อิลลินอยส์ ขับรถแล้วเกิดอาการหลับในชนรถยนต์คัน

หน้า รถของตัวเองพังยับเยิน โชคดีท่ีไม่ได้รับบาดเจ็บ

มาก ช่วงน้ีจึงต้องอาศัยน่ังรถของคนอื่นไปก่อน..•

เพจอีจันแรงขนาดไหนพิสูจน์ให้ได้เห็น

เมื่อ เหมียว-ฐนิวรรณ กุลมงคล ชวนเจ้าของ

เพจอีจัน สมปรารถนา นาวงษ ์ตามรองผู้ว่าการ 

ททท. ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย ์ไปไหว้พระธาตุช่อ

แฮ จังหวัดแพร่ สำาหรับคนที่เกิดปีขาล เพจอีจัน

รับปากว่าจะชวนลูกเพจร่วมทำาบุญพระธาตุช่อ

แฮที่ในรอบ 100 ปี จะมีสักครั้ง โดยกำาหนด 1 

สัปดาห์ คนละ 1 บาท ได้เงินทำาบุญ 800,000 

บาท และตั้งใจว่าจะทำายอดให้ได้ถึง 1.9 ล้าน

บาท เพื่อซื้อทองคำาไปหลอมหุ้มยอดพระธาตุ 1.9 

กิโลกรัม ก็ได้สมประสงค์ มีสายบุญหนัก เช่น 

เจ้าของร้าน Waterside เจ้าของอัครบ้านและที่ดิน 

เจ้าของสวนมะพร้าวส่งออก ฯลฯ ยอดที่ขาดครบ

ภายใน 3 ชั่วโมงเท่านั้น..•

แฟนคลับพากันสอบถามว่า คุณเป๊าะ-สุ

มัณฑนา โมกขะเวส เจ้าของร้าน The Cup หาย

หน้าหายตาไปไหน สอบถามกันวุ่นก็ได้ความว่า 

หนีไม่พ้นโรคโควิด-19 ติดกันทั้งบ้าน เพิ่งจะหาย

ขาดสดๆ ร้อนๆ..•.

	 	 	 แมวลายเสือ

แก่บุคคลที่รักในโอกาสต่างๆ 

อาทิ เสื้อยืด กระเป๋าคลัช 

กระเป๋าสะพาย กระบอก

น้ำาเก็บอุณหภูมิ  ผ้าพันคอ                      

หมอนอิง สมุดโน้ต ฯลฯ 

ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 79 บาท 

เพื่อนำารายได้สมทบทุนซื้อ

เครื่องมือแพทย์และช่วย

เหลือผู้ป่วยยากไร้ วาง

จำาหน่ายที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ 

หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ www.

ramafoundation.or.th           

น

และใบหน้าดูอิดโรยสุขภาพไม่ดี 

การแก้ปัญหาสุขภาพนั้นสามารถแก้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งทริกง่ายๆ ที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่าง 3 อ. อาหาร 

ออกกำาลังกาย และอารมณ์ การใส่ใจพฤติกรรมสุขภาพทั้งสามอย่าง

นี้ เป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดย

แต่ละคนสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะกับตัวเราเอง และสามารถ

ทำาได้จริงกับชีวิตประจำาวันของเรา แต่ในความเป็นจริงนั้น การเปลี่ยน

พฤติกรรมส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องที่ทำาได้ยาก ถึงเปลี่ยนได้ก็ไม่สามารถ

ทำาได้ดี 100% หลายคนจึงมองหาทางเลือกเสริมที่จะมาช่วยบรรเทาหรือ

เสริมสุขภาพ ซึ่งก็คือการเสริมสารอาหารต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการฟื้นฟู

ระบบต่างๆ ของร่างกายนั่นเอง ซึ่งเป็นการช่วยเสริมความมั่นใจในเรื่อง

ของสุขภาพอีกด้วย.

ไทยประกันชีวิตปลื้มQ1โกยเบี้ยทะลัก

ธุรกิจประกันแห่ออกผลิตภัณฑ์รองรับตลาด 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

ไทยฮอนด้าเปิดตัวแคมเปญ ‘เชียร์ให้ก้อง’

กรุงเทพฯ • นายวิวัฒน์ เลิศผาติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน

ขายและการตลาด บริษัท ไทยฮอนด้า จำากัด กล่าวว่า “กิจกรรม 

#เชียร์ให้ก้อง จะจัดวันที่ 5 มิถุนายน - 4 กันยายน 2565 เปิดโอกาส

ให้แฟนๆ ของก้อง สมเกียรติ จันทรา ได้ร่วมลุ้นของรางวัลท่ี 1 เป็น

บัตรเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการไทย

แลนด์กรังด์ปรีซ์ ท่ี จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยโรงแรมท่ีพัก (รางวัลละ 1 ท่าน) 

มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำานวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท 

รางวัลท่ี 2 เส้ือ SC35 Special Edition มูลค่ารางวัลละ 590 บาท จำานวน 

100 รางวัล รวมมูลค่า 59,000 บาท รางวัลท่ี 3 หมวก SC35 Special 

Edition มูลค่ารางวัลละ 490 บาท จำานวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 49,000 

บาท รวมท้ังส้ิน 250 รางวัล มูลค่ารวม 358,000 บาท แฟนมอเตอร์

สปอร์ตสามารถร่วมกิจกรรมเชียร์กับทางร้าน Honda Wing Center  

และ Honda BigWing ท่ีร่วมกิจกรรมดังน้ี 1.เข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ ก้อง 

สมเกียรติ จันทรา ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก 

วันท่ี 5 มิถุนายน -4 กันยายน 2565 (ท้ังส้ิน 7 สนาม)  2.ลงทะเบียน 

เข้าร่วมงานท่ีหน้างาน เพื่อรับสิทธ์ิลุ้นชิงรางวัล 1 คน/สิทธ์ิ/รอบกิจกรรม 

โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วม ผู้ท่ีสนใจอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 

https://www.thaihonda.co.th/honda/news/product/20220531/race-

to-the-dream-cheers-to-kong 

โครงการ Sports Hero ปั้นกีฬาสู่ อลป.2024

หัวหมาก • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการพัฒนา

นักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) เพื่อพัฒนานักกีฬาดาว

รุ่งที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่โอลิมปิกเกมส์ 2024 (ปารีส) โดยมี พลเอก

รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง

ประเทศไทย, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, 

ผู้แทนสมาคมกีฬา และคณะนักกีฬาจาก 8 ชนิดกีฬาในโครงการ ณ 

ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิม     พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งนายพิพัฒน์

กล่าวว่า โครงการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) 

เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่โอลิมปิกเกมส์ 2024 

(ปารีส) ในปีนี้ถือว่าเป็นโครงการในการวางรากฐานการสร้างนักกีฬา 

เพื่อต่อยอดไปสู่การคัดตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต โดยโครงการ

เร่ิมต้นจากการค้นหานักกีฬาดาวรุ่งท่ีมีพรสวรรค์ รวมถึงผู้ฝึกสอนกีฬา

ชนิดต่างๆ เข้ามาฝึกอบรมและพัฒนา โดยนำาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้า

มาใช้พัฒนาตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เพื่อให้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับ

ชาติและนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป ล่าสุดใน

กีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 31 ท่ีเวียดนาม นักกีฬาไทย 92 เหรียญทอง, 103 

เหรียญเงิน, 136 เหรียญทองแดง ซ่ึงมีนักกีฬาในโครงการ Sports Hero 

ต้ังแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน รวม 18 คน จาก 7 ชนิดกีฬา ได้รับ 10 

เหรียญทอง, 12 เงิน และ 12 เหรียญทองแดง รวม 34 เหรียญ 

‘ลักษิกา’ หวดญี่ปุ่นขาดเข้ารอบเทนนิส ITF

เชียงราย • เทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 

2022 รายการ “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ เมนส์ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 1 

และ “ไทยแลนด์-ไอทีเอฟ วีเมนส์ เทนนิส ทัวร์” ครั้งที่ 1 ชิงเงิน

รางวัลรวม รายการละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 819,250 

บาท ที่สนามกีฬาเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2565 เป็น

เมนดรอว์ รอบแรก “ลักส์” ลักษิกา คำาขำา สาวไทยวัย 28 ปี มือ 458 

ของโลก ที่เพิ่งคว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยว กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่

เวียดนาม ลงแข่งขันหญิงเดี่ยว รอบแรก ชนะ มิชิกะ โอเซกิ จาก

ญี่ปุ่น วัย 30 ปี มือ 685 ของโลก ขาดลอย 2-0 เซต 6-0, 6-0 ลัก

ษิกาผ่านเข้ารอบ 2 พบกับ โมโมโกะ โกโบริ จากญี่ปุ่น, ประเภทชาย

เดี่ยว รอบแรก “บูม” กษิดิศ สำาเร็จ หนุ่มไทย ดีกรีทีมชาติชุดซีเกมส์ 

ครั้งที่ 31 ใช้ความเก๋าชนะ กันตินันท์ สูตินันท์ โอภาส รุ่นน้องชาวไทย 

2-0 เซต 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้ารอบ 2 พบกับ ยูกิ โมชิซูกิ เต็ง 4 จาก

ญี่ปุ่น ที่เข้ารอบมาด้วยการชนะ ปรัชญา อิสโร 7-6 (6) และ 6-3 ส่วน

นักเทนนิสไทยรายอื่น ชายเดี่ยว รอบแรก ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณ์ ชนะ 

เกา ฉุน (จีน) 6-4, 2-0Ret. (ปวดศีรษะ) จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ ชนะ วรวิญ                                                                    

กำาธรกิตติกุล 6-4, 6-0 ยุทธนา เจริญผล ชนะ พลภูมิ โควาพิทักษ์

เทศ 6-4, 7-5 พล วัฒนกูล แพ้ ทาอิเซอิ อิชิกาวะ (ญี่ปุ่น) 7-6 (5), 

5-7 และ 3-6 ภาธร หาญชัยกุล แพ้ มาโกโตะ โอชิ (มือวาง 8-ญี่ปุ่น) 

4-6, 6-3 และ 2-6 ฐานทัพ สุขสำาราญ แพ้ รูบิน สเตแธม (มือวาง 

7-นิวซีแลนด์) 1-6, 1-6 ธนเพชร ฉันทะ แพ้ ปู๋ ยุนเชาเกเต (มือวาง 

6-จีน) 2-6, 7-5 และ 2-6.

ปารีส • โนวัก ยอโควิช ยกย่อง ราฟา

เอล นาดาล ว่าเป็น “แชมเปียนผู้ยิ่งใหญ่” 

หลังพ่ายในรอบก่อนรองชนะเลิศศึกเทนนิส          

แกรนด์สแลมรายการเฟรนช์ โอเพ่น พร้อม

เสริมว่าไม่ได้รู้สึกประหลาดใจแต่อย่างใด

ท่ีนาดาลฟ้ืนตัวจากอาการบาดเจ็บท่ีทำาให้ร่าง 

กายทรุดโทรมอย่างหนัก

ในแมตช์รอบก่อนรองชนะเลิศชาย

เดี่ยวเทนนิสเฟรนช์ โอเพ่น ราฟาเอล นา

ดาล เจ้าของแชมป์รายการนี้ 13 สมัย ที่โร

ลังด์ การ์รอส เป็นฝ่ายชนะ โนวัก ยอโควิช 

6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7/4) ผ่านเข้าสู่รอบรอง

ชนะเลิศรายการนี้เป็นสมัยที่ 15

ส่วน โนวัก ยอโควิช นักเทนนิส

หมายเลข 1 ของโลกจากเซอร์เบีย กล่าวว่า 

การพ่ายแพ้ครั้งนี้นับเป็นการแพ้นาดาลใน

การแข่งขันรายการเฟรนช์ โอเพ่น เป็นครั้ง

ที่ 8 จากการเจอกันทั้งหมด 10 ครั้ง

“เขาเป็นผู้เล่นท่ีดีกว่าในช่วงเวลาท่ีสำา 

คัญ” ยอโควิชกล่าว 

“แสดงให้เห็นว่าทำาไมเขาถึงเป็นแชม

เปียนที่ยอดเยี่ยม การยืนเล่นอยู่ตรงนั้น

ด้วยสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและจบแมตช์

ได้อย่างที่เขาทำา ต้องขอแสดงความยินดี

กับเขาและทีมงาน ไม่มีอะไรต้องสงสัย เขา

เหมาะสมแล้วที่จะชนะแมตช์นี้”

ยอโควิชมี โอกาสที่จะยืดแมตช์ออก

ไปถึงเซตตัดสินหลังจากที่เขานำาการแข่งขัน

ในเซตที่ 4 อยู่ 5-2 เกม

อย่างไรก็ตาม นาดาลซึ่งกำาลังจะอายุ

ครบ 36 ปี ในวันศุกร์นี้ที่จะเป็นวันที่เขาลง

เล่นกับ อเล็กซานเดอร์ ซเวเรฟ ในรอบรอง

เตรียมระเบิดศึกใหญ่ “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-

แปซิฟิก 2022” เล่นกันที่ สยามคันทรีคลับ วอเตอร์ ไซด์ 

พัทยา วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2565 จัดโดยอาร์แอนด์เอ และ

สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อให้ โอกาสนักกอล์ฟสมัคร

เล่นระดับแถวหน้าของภูมิภาคพัฒนาฝีมือสู่เวทีระดับโลก ซึ่ง

แชมป์ของการแข่งขันจะได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันแมตช์

ใหญ่ระดับเมเจอร์ 3 รายการ ได้แก่ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น,                                                            

อามังดี เอวิยอง แชมเปียนชิพ และ เซฟรอน แชมเปียน

ชิพ 2023 ที่เท็กซัส นอกจากนี้จะได้สิทธิ์ร่วม

แข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นสตรีรายการ ออสกัส

ตา เนชันแนล วีเมนส์ อเมเจอร์ และกอล์ฟ

รายการใหญ่ของเคแอลพีจีเอทัวร์ ฮานา 

ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แชมเปียนชิพ อีกด้วย..••..

ยินดีด้วยกับ “โปรแจน” อัญชิสา อุตมะ สวิง

สาวจากลพบุรี ปลดล็อกคว้าแชมป์แรกในรอบ 

9 ปี ในศึกกอล์ฟอาชีพสตรี ไทย แอลพีจีเอ 

ทัวร์ “สิงห์-บีจีซี ไทย แอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ 

2022” สนามที่ 4 ที่ สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก หลังเพลย์

ออฟชนะ ปริ๊นเซส แมรี ซูพีเรียล สวิงสาว

ฟิลิปปินส์สุดมันส์ ส่วนสนามต่อไป ไทย แอลพี

จีเอ ทัวร์ 2022 ชิงชัยสนามที่ 5 รายการ “เอส

เอที-เอ็นเอสดีเอฟ ไทย แอลพีจีเอ แชมเปียน       

ชิพ 2022” ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านบาท 

แข่งขันวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ที่ สนาม

กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี..••..คน

นี้แรงดีไม่มีแผ่ว  “โปรหมาย” ประหยัด มาก

ชนะเลิศ ค่อยๆ ไล่กลับมาด้วยการเซฟ 2 

เซตพอยต์ และจากนั้นไปได้เปรียบในช่วง

ไทเบรก

สตาร์ชาวสเปนเดินทางมาปารีสอย่าง

ไม่ค่อยแน่ใจในโอกาสมากนัก เนื่องจากอา                                                         

การบาดเจ็บท่ีเท้าเร้ือรังท่ีรบกวนเขามาตลอด

ในการเล่นระดับอาชีพ และมาเจ็บอีกครั้งใน

การแข่งขันที่โรมเมื่อเดือนที่แล้ว

นาดาลยังได้บอกเป็นนัยว่า หากเขา

พ่ายแพ้ให้กับยอโควิช อาจจะเป็นสัญญาณ

บ่งบอกว่าจะสิ้นสุดการลงแข่งขันของเขาที่

โรลังด์ การ์รอส

“ผมมองไม่เห็นว่าจะเป็นปัญหาอะ 

ไร”  ยอโควิชกล่าว “นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขา

สามารถทำาได้ เพียงไม่กี่วันที่เขาได้รับบาด

เจ็บและแทบจะเดินไม่ได้ แต่แล้วก็กลับมา

สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์”

“ตลอดอาชีพของเขานั้น เขาทำาอย่าง

นี้ ได้ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ดังนั้นผมจึงไม่ประหลาด

ใจแต่อย่างใด”

การพ่ายแพ้ทำาให้ยอโควิชยังชนะแกรนด์ 

สแลมอยู่ที่ 20 รายการ ตามหลังนาดาลอยู่ 

1 รายการ และยอดนักเทนนิสจากสเปนมี

โอกาสที่จะยืดสถิติตลอดกาลออกไปอีกหาก

คว้าแชมป์เฟรนช์ โอเพ่น สมัยที่ 14 ของ

ตนเองมาครองสำาเร็จในวันอาทิตย์นี้.

แสง นักกอล์ฟขวัญใจคนหัวหิน ซิวแชมป์กอล์ฟอาชีพอาวุโส 

ไทยแลนด์ แชมเปียนส์ทัวร์ รายการสิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ 

แชมเปียนส์ ทัวร์ 2022  สนามที่ 3 ที่ สนามกอล์ฟหลวง

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจบ 3 วันหวดไป 10 อันเดอร์

พาร์ 206 เฉือนชนะที่ 2 ร่วม อุดร ดวงเดชา และ ธรรมนูญ 

ศรี โรจน์ เพียงสโตรกเดียว..••..ไทเทิลลิสต์ ผู้นำาด้าน

ผลิตภัณฑ์กีฬากอล์ฟ เปิดตัวลูกกอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุด “TOUR 

SPEED” โครงสร้างแบบหลายชั้นประสิทธิภาพสูง เปลือก

นอกทำาจากยูรีเทนแบบ TPU ให้ความเร็วและประสิทธิภาพ

สูงสุด เมื่อเทียบกับลูกกอล์ฟประเภทเดียวกัน พร้อมวิถีลูกพุ่ง

อย่างทรงพลัง และประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการควบคุมลูกสั้น 

แฟนๆ กอล์ฟหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำา..••

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

แสดงความยินดี • ดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ (คนกลาง) ประธานกรรมการ

บริหาร “เดอะ เจ็นซ์” ร่วมแสดงความยินดีกับ จิรเดช เชาวรัตน์ และเกศิณี 

พฤกษ์เมธากุล แชมป์กอล์ฟเยาวชนรุ่นสเปเชียลเจ็นซ์ (ชายและหญิง) รายการ

ช้าง แชมเปียนชิพ 2022 ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.เพชรบุรี 

เมื่อเร็วๆ นี้

อุซเบกิสถาน • “โค้ชโย่ง” ช้ีการเจอกับเวียดนามคร้ัง

น้ีจะแตกต่างจากซีเกมส์ คุยนักเตะไทยกับเวียดนาม 

ถือเป็นทีมท่ีมีความสามารถพอกัน ยอมรับเกมแรก

เป็นเกมที่ยาก แต่ต้องมีวิธีที่ทำาให้ทีมไทยมีคะแนน

หรือเก็บ 3 แต้มให้ได้ เพราะได้นักเตะฝีเท้าดีจาก

ทั่วโลกมาครบ หลังจากเคยคุมไทยชนะเวียดนาม 

3-0 เขี่ยเวียดนามตกรอบแรกซีเกมส์มาแล้ว 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น. 

ตามเวลาประเทศไทย ณ ห้องแถลงข่าวโลโคโมทีฟ 

สเตเดียม กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน สมา

พันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) จัดงานแถลงข่าว

ความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 

รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย กลุ่มซี

ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ทีมชาติไทย ยู-23 ส่ง 

“โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อม

ด้วย กฤษดา กาแมน กัปตันทีม เข้าร่วมการแถลง

ข่าว

โดย วรวุธ ศรีมะฆะ กล่าวว่า “จริงๆ เรากับ

เวียดนามถือเป็นทีมที่มีความสามารถพอกัน เกม

แรกเป็นเกมท่ียาก ท่ีสำาคัญคือเวียดนามเป็นทีมท่ีดี 

ทัวร์นาเมนต์น้ีพวกเขาเคยเป็นรองแชมป์มาแล้ว เรา

คิดว่าต้องมีวิธีที่ทำาให้เรามีคะแนนหรือเก็บ 3 แต้ม

ให้ได้”

“ก่อนอื่นเราต้องยินดีกับเวียดนามด้วยท่ีได้แชมป์

ซีเกมส์ แต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันแตกต่างตรงที่ว่า

เราเตรียมผู้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้อีกแบบ เป็นผู้เล่น

คนละชุดหรือ 70 เปอร์เซ็นต์ การเจอกับเวียดนาม

ครั้งนี้จะแตกต่างจากซีเกมส์”

“จริงๆ แล้วทีมร่วมกลุ่ม หรือมาเล่นในรอบ

สุดท้ายเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่ารอบคัดเลือกแน่นอน 

การเตรียมตัวและวิธีการเล่นการเจอกับแต่ละทีม

มันแตกต่างกัน ทั้ง 16 ทีมมีความแตกต่างกัน”

“ทีมชาติเวียดนามไม่ว่าจะเป็นโค้ชเกาหลี

หรือโค้ชเวียดนาม เขาก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวเสมอ

สำาหรับทุกๆ ทีมในอาเซียน เรามีวิธีการเล่นที่ต่าง

กัน ผมว่าโค้ชเวียดนามหรือเกาหลี สุดท้ายนักเตะ

ก็คือเวียดนาม ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดคือตัวนัก                                                                      

เตะ”

“ส่วนทีมชุดน้ีเป็นชุดท่ีรวมกันระหว่างนักเตะ

ที่เล่นในประเทศ และนักเตะจากต่างประเทศ ซึ่ง

ถือเป็นครั้งแรกของชุด ยู-23 ที่                                      

มีนักเตะเข้ามารวมกลุ่มกันเยอะ

มาก ถือว่าเป็นอนาคตของทีมชาติ

ไทย เพราะว่าหลายคนท่ีเล่นต่างประ 

เทศก็เป็นตัวหลักของสโมสร และอยู่

ในลีกที่มีมาตรฐาน”

“ส่ิงท่ีเราภูมิใจมากท่ีสุดคือ นัก

เตะทุกคนเป็นคนไทย เราไม่ได้ โอน

สัญชาติมา ตั้งแต่ผู้จัดการทีมเข้า

มาการพัฒนาและสนับสนุนไม่ว่า

ชุดใหญ่ หรือว่าชุดอื่นๆ มันมีความ

ชัดเจน”

“ผมอยากย้อนไปเมื่อ 4 ปีก่อน ผมคุมไทย

ชนะเวียดนามไป 3-0 และทำาให้เวียดนามตกรอบ

แรกซีเกมส์ แต่หลังจากนั้น 3 เดือนเขาได้รอง

แชมป์ยู-23 ฉะนั้น 4 ปีที่ผ่านมา เราก็

หวังว่าจะเป็นแบบน้ันเหมือนกันในการ

เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศ”

ด้าน กฤษดา กาแมน 

กล่าวว่า “ตอนน้ีเราก็ค่อนข้างที่                                       

จะพร้อมนะครับ ตอนน้ีเรา

เตรียมความพร้อมใกล้จะ

ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แมตช์

แรกเป็นเกมที่สำาคัญมาก

อีกเกม เราจะพยายามเก็บ

ชัยชนะให้ได้”

“อยากจะทำาผลงานให้ดีที่สุด เอาประสบ 

การณ์จากทีมชุดใหญ่มาช่วยยกระดับทีม และช่วย

เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคนในทีม”

“เราไม่ได้เอาเรื่องผลการแข่งขันท่ีผ่าน

มาจากซีเกมส์มากดดัน เรามาเจอเขาในรอบ

สุดท้าย เราก็อยากทำาผลงานให้ดี”

สำาหรับทีมชาติไทย รุ่นอายุ

ไม่เกิน 23 ปี จะทำาการแข่งขันฟุต 

บอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน                                                   

23 ปี นัดแรกพบกับทีมชาติเวียด 

นาม ที่บุนยอดกอร์ สเตเดียม 

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 

22.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทาง 

Eleven Sports.

ยอโควิชยกย่องนาดาลสุดยอดแชมป์

‘โย่ง’มั่นใจแข้งไทยชุดนี้เหนือเวียดนาม

ปทุมธานี • สโมสร “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด และสโมสรเซเรโซ โอซากา ทีมดังใน

ศึกเจลีก ประเทศญี่ปุ่น บรรลุข้อตกลงร่วมกันใน

การปล่อยตัว “อินซ์” เชาว์วัตน์ วีระชาติ กอง

กลางทีมชาติไทยวัย 25 ปี ของทัพ “เดอะ แรบ

บิท” ให้ย้ายไปร่วมทัพทีมดังของศึกเจลีก ญี่ปุ่น 

ในช่วงเลกที่ 2 ฤดูกาล 2022

โดย เชาว์วัตน์ วีระะชาติ กล่าวถึงการ 

กลับไปเล่นที่ญี่ปุ่นอีกครั้งว่า “รู้สึกดีใจและก็เป็น

เกียรติมากๆ ครับ ที่ได้กลับไปเซเรโซ โอซากา 

อีกครั้ง และครั้งนี้ก็เป็นทีมชุดใหญ่ ซึ่งมีนักเตะ

ที่ดีหลายคน รวมถึงเป็นลีกที่ใหญ่และแข็งแกร่ง

อีกด้วย ส่วนตัวผมก็อยากที่จะทำาให้ดีที่สุด จะ

พยายามให้เต็มที่เพื่อที่จะได้มี โอกาสลงสนาม 

และอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้

ได้มากที่สุด เพื่อที่จะเอามาพัฒนา

ตัวเองต่อไป แน่นอนว่าการไปครั้งน้ี

ของผมมีความพร้อมและม่ันใจมากกว่า

เดิม และอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นว่า

เรามีดีพอที่จะเล่นในเจลีก แม้ว่า

มันจะไม่ง่าย เพราะในทีมมีการแข่ง                                                  

ขันสูง ซึ่งผมเองก็จะพยายามปรับ

ตัวเข้ากับระบบการเล่นของทีมและ

เพื่อนร่วมทีมทุกคน ก็อยากจะขอบ 

คุณแฟนบอลทุกคนท่ีเป็นกำาลังใจ และ

คอยเชียร์ผมตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่าน

มา ผมจะทำาให้ดีที่สุด ขอบคุณครับ”

สำาหรับ “อินซ์” เชาว์วัตน์ 

วีระชาติ เคยย้ายไปร่วมทัพเซเรโซ 

โอซากา ชุดยู-23 และลงเล่นในการ

แข่งขันเจลีก 3 มาแล้วเมื่อฤดูกาล 2018 ด้วย

สัญญายืมตัว ก่อนจะกลับมาร่วมทัพ “เดอะ 

แรบบิท” ในฤดูกาล 2019 และพาทีมคว้าแชมป์

ไทยลีก 2 ในซีซั่นดังกล่าว ก่อนที่ในฤดูกาลต่อ

มาจะพา บีจี ปทุม ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ไทยลีก 

2020-21 ได้สำาเร็จ 

ซ่ึงการกลับไปร่วมทัพเซเรโซ โอซากา คร้ัง

น้ีของ “อินซ์” จะเป็นการร่วมทีมชุดใหญ่ และ

เตรียมลงเล่นในศึกเจลีก ลีกสูงสุดของประเทศ

ญ่ีปุ่นเป็นคร้ังแรกของเจ้าตัว โดย “อินซ์” จะเดิน

ทางไปร่วมทีมเซเรโซ โอซากา ในช่วงกลางเดือน

มิถุนายนน้ี เพื่อลงช่วยทัพ “นักรบซากุระ” ในช่วง

เลกท่ี 2 ของการแข่งขันเจลีก ฤดูกาล 2022 และ

จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกคร้ังหน่ึง.

บีจีปทุมฯตกลงปล่อย‘เชาว์วัตน์’

ให้เซเรโซ โอซากายืมตัวลุยเจลีก

คว่ำามือ 1 • ราฟาเอล นาดาล ยอดนักเทนนิสจากสเปนฉลองหลังคว้าชัยชนะเหนือ โนวัก 

ยอโควิช มือ 1 โลกจากเซอร์เบีย 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7/4)  ในรอบก่อนรองชนะเลิศชาย

เดี่ยว เฟรนช์ โอเพ่น ที่โรลังด์ การ์รอส ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

กรุงเทพฯ • นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานัก

ประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำา 

กัด (มหาชน) โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อ

สุขภาพ 100 พลัส เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา 100 พลัส 

ได้ร่วมกับ “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ นัก

เทนนิสขวัญใจชาวไทย อดีตมืออันดับ 19 ของโลก 

จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทนนิสเพื่อ

น้องๆ เยาวชนทั่วประเทศมาแล้วมากมาย และ

เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาวงการกีฬาในทุกๆ 

ระดับ ทาง 100 พลัส จึงให้การสนับสนุนการแข่ง                                                   

ขันเทนนิสประเภททีมผสมระหว่างนักเทนนิสรุ่น                                                    

เยาวชนรุ่นทั่วไป และรุ่นสูงอายุ ในรายการ 

100PLUS Thai Tennis League 2022 เพราะ

รายการนี้มีความพิเศษ เป็นการแข่งขันที่ผสมผสาน

ระหว่างนักเทนนิสรุ่นเยาวชน รุ่นทั่วไป และรุ่น

สูงอายุ นับเป็นความแปลกใหม่ของวงการกีฬาลูก

สักหลาดเมืองไทย และเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่

สนุกสนานอย่างแน่นอน

“รายการนี้มีความน่าสนใจมาก และจะช่วย

ส่งเสริม ผลักดันให้วงการเทนนิสไทยมีการพัฒนาใน

ทุกมิติ แต่ละทีมมีนักกีฬาไม่ต่ำากว่า 

16 คน และไม่เกิน 32 คน เป็นการ

เปิดโอกาสให้นักเทนนิสทุกรุ่นทุกวัย

ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันท่ีเกิดข้ึน

เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย” นาย

สุรพลกล่าว

ด้าน “แทมมี่” ร้อยตำารวจ

เอกหญิงแทมมารีน ธนสุกาญจน์ 

ผอ.จัดการแข่งขัน กล่าวว่า การ

แข่งขันรายการ “100PLUS Thai 

Tennis League 2022” จะจัด

ขึ้น 3 ครั้ง โดยครั้งแรกแข่งขัน

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565, ครั้ง

ที่ 2 รายการเดียวกัน วันที่ 

23-24 กรกฎาคม 2565 และ

ครั้งที่ 3 รายการ “100PLUS 

Championship Thai Tennis League 2022” 

(Final) ซึ่งจะคัดเลือก 4 ทีมที่ดีที่สุดจาก 2 ครั้งแรก

มาชิงชนะเลิศ วันที่ 24-25 กันยายน 2565 โดย

การแข่งขันทั้ง 3 ครั้งจะจัดขึ้นที่สนามเทนนิสซีวี 

สปอร์ตคลับ

“รายการน้ีเป็นรูปแบบใหม่มากในไทย เป็น 

การรวมอีเวนต์ ซ่ึงแทมม่ีเคยได้สัมผัสรายการแบบ

น้ีในเยอรมัน เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐ จึงมีความ

คิดอยากจะจัดในไทย โดยคร้ังน้ีมีทีมเข้าร่วม 5 ทีม 

แต่ละทีมจะแข่งขันท้ังหมด 9 ประเภท ประกอบด้วย 

เยาวชนชาย-หญิงเด่ียว,  ชาย-หญิงคู่ท่ัวไป, ชายคู่

อายุรวม 90 ปี (อายุ 40+), ชายคู่อายุรวม 110 ปี 

(อายุ 50+), ชายคู่อายุรวม 130 ปี (อายุ 60+), หญิง

คู่อายุรวม 95 ปี (อายุ 35+) และคู่ผสมอายุรวม 

105 ปี (อายุชาย 55+, อายุหญิง 45) โดยมีการจัด

อันดับมือวาง ที่ใช้อันดับประเทศไทยจากสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย และสมาคมกี 

ฬาเทนนิสสูงอายุไทยเป็นหลัก และระบบการจัด 

การแข่งขันก็จะยึดตามกติกาของสหพันธ์เทนนิส

นานาชาติ

‘100พลัสไทยเทนนิสลีก2022’เริ่ม4-5มิ.ย.

กฤษดา กาแมน กัปตันทีม

นายสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสานงานภายนอก บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขัน

เทนนิสรายการ 100PLUS Thai Tennis League 2022 ร่วมกับ 

ร้อยตำารวจเอกหญิงแทมมารีน ธนสุกาญจน์ ผอ.จัดการแข่งขัน ณ 

สโมสรราชพฤกษ์
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต 

กรรม (อว.) โดยสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับภ�คีเครือข่�ย

พัฒน�อุตส�หกรรมก�รผลิตรถโดยส�รไฟฟ้�ไทย และองค์ก�ร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดตัวและส่งมอบผลง�นโครงก�ร

ก�รพัฒน�ต้นแบบอุตส�หกรรมก�รผลิตรถโดยส�รไฟฟ้�ภ�ยใต้

โครงก�รพัฒน�รถโดยส�รไฟฟ้� จ�กรถโดยส�รประจำ�ท�งใช้แล้ว  

ขสมก. (City transit E-buses) หรือ EV BUS ครั้งแรกในไทย 

จำ�นวน 4 คัน โดยมี ดร.พัชรินรุจ� จันทโรน�นนท์ ที่ปรึกษ�

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

พัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) รศ.ดร.วีระ

ศักดิ์ อุดมกิจเดช� ประธ�นคณะกรรมก�รพิจ�รณ�และติดต�ม

โครงก�รภ�ยใต้บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัยและ

พัฒน� โครงก�รก�รพัฒน�รถโดยส�รประจำ�ท�งใช้แล้วฯ ร่วม

แถลงข่�ว พร้อมส่งมอบต้นแบบรถโดยส�รไฟฟ้�ให้แก่ 4 หน่วยง�น

ประกอบด้วย องค์ก�รขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ก�รไฟฟ้�ฝ่�ย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) และ

ก�รไฟฟ้�นครหลวง (กฟน.)

ดร.พัชรินรุจ� จันทโรน�นนท์ ที่ปรึกษ�รัฐมนตรี อว. ใน

ฐ�นะประธ�นของง�น กล่�วว่� เป็นที่น่�ยินดีและน่�ชื่นชม ที่

โครงก�รดังกล่�วเกิดจ�กคว�มร่วมมือของหน่วยง�นภ�ครัฐและ

ภ�คเอกชน ในก�รออกแบบ พัฒน� และผลิตรถโดยส�รไฟฟ้� 

ด้วยก�รใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คว�มรู้คว�มเข้�ใจในเทคโนโลยี รวม

ถึงคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น อุตส�หกรรม

ก�รผลิต พลังง�น สิ่งแวดล้อม และกฎหม�ยข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ทำ�ให้ โครงก�รประสบคว�มสำ�เร็จกระทั่งได้เปิดตัวและส่งมอบ

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงก�รที่เป็นตัวอย่�งของ 

ก�รบูรณ�ก�รทำ�ง�นร่วมกันของหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน

ที่เป็นรูปแบบหนึ่งตัวอย่�งสำ�คัญในก�รผลักดันง�นวิจัย พัฒน� 

และนวัตกรรมไปสู่ผู้ ใช้ประโยชน์ ได้จริง เพื่อผลักดันให้ง�นวิจัย

และพัฒน�ด้�นย�นยนต์ไฟฟ้�ต่อยอดสู่เชิงพ�ณิชย์ ช่วยยกระดับ

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของภ�คเอกชนในอุตส�หกรรมระบบ

คมน�คมไทย คว�มสำ�เร็จครั้งนี้ถือเป็นคว�มภ�คภูมิใจของคนไทย

ที่มีคว�มส�ม�รถไม่แพ้ช�ติอื่น

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. กล่�วว่� ใน

ช่วงระยะเวล� 2–3 ปี ย�นยนต์ ไฟฟ้�ได้รับคว�มนิยมม�กขึ้น 

เนื่องจ�กประโยชน์ในก�รลดต้นทุนด�้นพลังง�น และที่สำ�คัญที่สุด

คือก�รลดมลพิษท�งสิ่งแวดล้อม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเปลี่ยน

ม�ใช้ย�นยนต์ ไฟฟ้�ในกลุ่มรถโดยส�รส�ธ�รณะ ถือเป็นอีกหนึ่ง

ท�งเลือกที่น่�ลงทุนและน่�สนใจอย่�งต่อเนื่อง ดังนั้น ต้นแบบรถ

โดยส�รไฟฟ้�ระดับอุตส�หกรรม จึงถูกพัฒน�ขึ้นด้วยคว�มร่วมมือ  

4ต้นแบบรถเมล์ ไฟฟ้าขสมก.‘EV BUS’

(Consortium) ภ�คีเครือข่�ยพัฒน�อุตส�หกรรมรถโดยส�รไฟฟ้�ไทย 

ที่ดำ�เนินง�นร่วมกันระหว่�งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน สถ�บันก�รศึกษ� 

และสถ�บันวิจัย ประกอบไปด้วยสม�ชิกจ�ก กฟผ. กฟภ. กฟน.  

ขสมก. สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม สถ�บันย�นยนต์ 

สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนก�รขนส่งจร�จร กรมก�รขนส่งท�งบก 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ (มจพ.) บริษัท

เอกชนผู้ผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์

ทั้งนี้ สวทช.ได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณภ�ยใต้บันทึกข้อ

ตกลงคว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัยและพัฒน� โครงก�รก�รพัฒน�รถ

โดยส�รประจำ�ท�งใช้แล้ว ขสมก. เป็นรถโดยส�รไฟฟ้�เพื่อพัฒน�

ขีดคว�มส�ม�รถของผู้ประกอบก�รไทย ระหว่�ง สวทช. กฟผ. กฟภ. 

กฟน. และ ขสมก. ซึ่งภ�ยใต้ โครงก�รดังกล่�วใช้คว�มส�ม�รถของ

ผู้ประกอบก�รไทยในก�รผลิตรถโดยส�รไฟฟ้�ที่มีคุณภ�พ ส�ม�รถ

ใช้ง�นได้ดี มีม�ตรฐ�นและต้นทุนต่ำ� ซึ่งต้นแบบรถโดยส�รไฟฟ้�

ทั้ง 4 รุ่น ถูกพัฒน�จ�กรถโดยส�รประจำ�ท�งใช้แล้วของ ขสมก. 

ที่มีอ�ยุก�รใช้ง�นม�กกว่� 20 ปี ถูกแจ้งปลดระว�งไปแล้ว นำ�ม�

ปรับปรุงและพัฒน�เป็นรถโดยส�รไฟฟ้� ให้ส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�ง

ปลอดภัย ลดต้นทุนก�รนำ�เข้�หรือผลิตรถโดยส�รไฟฟ้�ใหม่ ด้วย

มูลค่�สัดส่วนก�รผลิตชิ้นส่วนจ�กในประเทศม�กกว่�ร้อยละ 40 และ

มีต้นทุนต่ำ�กว่�ก�รผลิตและนำ�เข้�รถโดยส�รไฟฟ้�ใหม่ม�กกว่�ร้อย

ละ 30 หรือประม�ณ 7 ล้�นบ�ทต่อคัน ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รไทยได้

เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รออกแบบและผลิตรถโดยส�รไฟฟ้�ได้มี

คุณภ�พภ�ยใต้องค์คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเชิงวิศวกรรมจ�ก

คว�มเชี่ยวช�ญของนักวิจัยของ สวทช.และพันธมิตร

“สวทช. โดยทีมวิจัยจ�กศูนย์เทคโนโลยี โลหะและวัสดุ 

แห่งช�ติ (เอ็มเทค) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิว 

เตอร์แห่งช�ติ (เนคเทค) ได้ร่วมให้คำ�ปรึกษ� และแก้ปัญห�ก�ร

ใช้ง�นรถโดยส�รไฟฟ้� พัฒน�ต้นแบบสถ�นีประจุไฟฟ้�สำ�หรับ

รถโดยส�รไฟฟ้�ต้นทุนต่ำ� ออกแบบวิธีก�รประเมิน วิเคร�ะห์

คุณลักษณะ ทดสอบประสิทธิภ�พ สมรรถนะ รวมถึงพัฒน�สน�ม

ทดสอบน้ำ�ท่วมขังร่วมกับ มจพ. วิทย�เขตปร�จีนบุรี และรับก�ร

จดทะเบียนกับกรมก�รขนส่งท�งบกอย่�งถูกต้องต�มวัตถุประสงค์

ก�รใช้ง�น และได้ประเมินประสิทธิภ�พก�รให้บริก�ร คว�มเหม�ะ

สม ผ่�นก�รทดลองให้บริก�รบนเส้นท�งให้บริก�รจริงของ ขสมก. 

เป็นระยะเวล� 3 เดือน นอกจ�กนั้นยังมีคว�มร่วมมือกับสถ�บัน

เทคโนโลยีน�น�ช�ติสิรินธร (SIIT) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ในก�ร

วิเคร�ะห์คว�มคุ้มค่�ในก�รพัฒน�รถโดยส�รไฟฟ้� จ�กรถโดยส�ร

ประจำ�ท�งใช้แล้ว ขสมก.”  

ผู้อำ�นวยก�ร สวทช. กล่�วด้วยว่� ทั้งนี้มีภ�คเอกชนร่วมพัฒน�

รถโดยส�รใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถโดยส�รไฟฟ้� ก่อนส่งมอบให้

กับหน่วยง�นผู้สนับสนุน กฟน. กฟภ. กฟผ. และ ขสมก. นำ�ไปใช้

ง�นจริง ประกอบด้วย 1.บริษัท โชคนำ�ชัย-ไฮเทคเพลสซิ่ง จำ�กัด 

พัฒน�รถโดยส�รไฟฟ้� (CNC EV BUS) สัดส่วนก�รใช้ชิ้นส่วน

ภ�ยในประเทศ 40% ที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�ตัวถังจ�กวัสดุน้ำ�หนักเบ� 

ด้วยตัวถังอะลูมิเนียม ลดน้ำ�หนักตัวถังเพิ่มประสิทธิภ�พก�รขับขี่ 

เพื่อส่งมอบให้กับ กฟน. 2.บริษัท พ�นทอง กลก�ร จำ�กัด พัฒน�รถ

โดยส�รไฟฟ้� (PTM EV BUS) สัดส่วนก�รใช้ชิ้นส่วนภ�ยในประเทศ 

60% โดยมีคว�มร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่�ยชุดแบตเตอรี่ 

ลิเทียมไอออนภ�ยในประเทศเพื่อส่งมอบให้กับ กฟผ. 3.บริษัท รถไฟฟ้� 

(ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) พัฒน�รถโดยส�รไฟฟ้� (EVT EV BUS) 

สัดส่วนก�รใช้ชิ้นส่วนภ�ยในประเทศ 40% มีจุดเด่นที่ใช้ชิ้นส่วน

สำ�คัญจ�กผู้ผลิตชั้นนำ�จ�กต่�งประเทศโดยตรง ทำ�ให้มีคว�มเชื่อมั่น

ในก�รใช้ง�นและรับประกัน เพื่อส่งมอบให้กับ กฟภ. และ 4.บริษัท 

สบ�ยมอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด พัฒน�รถโดยส�รไฟฟ้� (SMT EV 

BUS) ที่มีจุดเด่นในคว�มเชี่ยวช�ญด้�นวิศกรรมก�รออกแบบระบบ

ขับเคลื่อน จ�กประสบก�รณ์พัฒน�รถโดยส�รไฟฟ้�และทดสอบใช้

ง�นบนสภ�วะก�รขับขี่จริง บนระยะท�งกว่� 25,000 กิโลเมตร เพื่อ

ส่งมอบให้กับ ขสมก.

น�ยกิตติก�นต์ จอมดวง จ�รุวรพลกุล ผู้อำ�นวยก�ร ขสมก. 

กล่�วว่� ในส่วนต้นแบบรถไฟฟ้�ของ ขสมก.ได้มีก�รนำ�รถเก่�ที่

ปลดระว�งและไม่ใช้ง�นแล้วม�ออกแบบพัฒน�จ�กเครื่องยนต์

สันด�ป ม�เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้� รวมไปถึงก�รปรับแต่งโครงสร้�ง

รถให้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�น ซึ่งหลังจ�กนั้นก็ได้มีก�รทดสอบคว�ม

ปลอดภัย ไม่ว่�จะเป็นก�รขับลุยน้ำ� ระบบเบรก หรือก�รขับด้วย

คว�มเร็ว 180 กม./ชั่วโมง เมื่อทุกอย่�งผ่�นกระบวนก�รทดสอบ 

รถก็ถูกนำ�ม�ทดลองวิ่งในเส้นท�งของ ขสมก. คือหม�ยเลขเส้น 171 

จำ�นวน 4 เส้นท�ง ในระยะเวล� 3 เดือน ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อน

ข้�งดีจ�กผู้ใช้ง�น

“เบื้องต้นหลังจ�กเสร็จสิ้นโครงก�รก็จะมีก�รนำ�แนวท�งก�ร

ศึกษ�วิจัยภ�ยในโครงก�รนี้ม�ปรับใช้ ขสมก.เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พ

สูงสุด ซึ่งในปัจจุบันรถโดยส�รที่ใช้ง�นมีทั้งสิ้น 2,885 คัน แบ่ง

เป็น 95% ที่วิ่งได้ปกติ และอีก 5% คือสำ�รองเมื่อมีรถเสีย โดยมี 

ผู้ โดยส�รใช้ง�นเฉลี่ย 6 แสนคน/วัน ส่วนก�รจัดห�รถโดยส�รใหม่ 

ในระยะแรกตั้งต้นไว้ที่ 224 คัน ซึ่งผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะ

กรรมก�รเรียบร้อยแล้ว และจะนำ�เข้�สู่โครงก�รข้อตกลงคุณธรรม

กับท�งกรมบัญชีกล�ง โดยรอร�ยชื่อผู้สังเกตก�รณ์ เพื่อเข้�สู่ขั้นตอน

ต่อไป” ผอ.ขสมก.กล่�ว

สำ�หรับสถ�นีบรรจุรถโดยส�รไฟฟ้�ที่ออกแบบและพัฒน�

โดย สวทช. เป็นระบบบรรจุไฟแบบธรรมด�ใช้ไฟฟ้�กระแสสลับ  

3 เฟส ที่มีพิกัดแรงดันสูงกว่� 70 กิโลวัตต์ ติดตั้งที่เขตก�รเดินรถที่ 

1 อู่บ�งเขน จำ�นวน 2 ตู้ รวมกำ�ลังไฟฟ้� 110 แอมป์ โดยใช้เวล�

ในก�รบรรจุไฟฟ้�ประม�ณ 2-3 ชั่วโมง.

ก

ศึกษาธิการ • “อรรถพล” ก�งโรดแมปยก

อันดับ IMD ไทยให้สูงขึ้นในปี 65 เผยภ�ค

รัฐและภ�คเอกชนไทยต้องเร่งคว�มเร็วใน

ก�รเปลี่ยนผ่�นเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับ

ฝีมือของแรงง�นและทักษะให้สูงขึ้น เผชิญ

กับพ�ยุวิกฤตเศรษฐกิจลูกใหม่ หรือ Perfect 

Storm ที่จะท้�ท�ยม�กที่สุดในรอบ 80 ปี

น�ยอรรถพล สังขว�สี เลข�ธิก�ร

สภ�ก�รศึกษ� กล่�วว่� ต�มที่สำ�นักง�น

เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� (สกศ.) ได้จัดทำ�

แผนก�รยกระดับสมรรถนะท�งก�รศึกษ�

ของประเทศไทย (IMD) โดยกำ�หนดเป้�

หม�ยระยะสั้นอย่�งชัดเจน ว่� ต้องผลัก

ดันอันดับ IMD ด้�นก�รศึกษ�ของไทยใน

ปี 2565 ดีขึ้นกว่�ปีที่ผ่�นม� ส่วนเป้�หม�ย

ระยะย�วต้องยกระดับก�รศึกษ�ไทยให้มี

คุณภ�พเทียบเท่�น�น�ช�ติอย่�งยั่งยืน 

กระบวนก�รสำ�คัญ สกศ.ได้ขับเคลื่อนไป

แล้ว 2 กิจกรรม คือ 1.ก�รรวบรวมและ

วิเคร�ะห์ข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�

ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และ

เป็นไปต�มนิย�มของตัวชี้วัดของ IMD ซึ่ง

ทำ�ให้ตัวชี้วัดข้อมูลที่แท้จริงและชัดเจนมี

ค่�ดีขึ้นกว่�ปีที่ผ่�นม�หล�ยตัวชี้วัด เช่น 

พัฒน�ก�รที่ดีจ�กก�รลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

(GDP) เพื่อยกระดับก�รศึกษ�ในระดับ

มัธยมและอุดมศึกษ� มีก�รใช้จ่�ยงบ

ประม�ณด้�นนี้เพิ่มสูงขึ้น และ

2.ได้รับแรงสนับสนุนอย่�งเต็มที่จ�ก

น�งส�วตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมว.ศธ.) และคุณ

หญิงกัลย� โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (รมช.ศธ.) ซึ่งได้มีก�ร

ชี้แจงนโยบ�ยด้วยตนเองในก�รประชุม 
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2022 “Shaping Future Education” จัด

โดยคว�มร่วมมือครั้งแรกในประเทศไทย

ระหว่�ง สกศ. กับสม�คมก�รจัดก�รธุรกิจ

แห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อสร้�งคว�ม

เข้�ใจต่อภ�คเอกชนและส�ธ�รณชนเกี่ยว

กับสถ�นะด้�นก�รศึกษ�ของไทย และ

สร้�งเอกภ�พก�รพัฒน�ศักยภ�พคนไทย

เตรียมรับสถ�นก�รณ์อน�คต

น�ยอรรถพลกล่�วต่อว่� ข้อสังเกต

ที่น่�สนใจในแง่ก�รพัฒน�นวัตกรรม 

และก�รลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ

ภ�คธุรกิจและภ�คอุตส�หกรรม ยังเป็น

สิ่งที่ ไทยต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ห�กไทย

ต้องก�รขยับอันดับสมรรถนะของตัวเอง

ให้ดีขึ้น ภ�ครัฐและภ�คเอกชนไทยจะต้อง

เร่งคว�มเร็วในก�รเปลี่ยนผ่�นเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ก�รยกระดับฝีมือของแรงง�นและ

ทักษะที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับคว�มท้�ท�ย

ก�รเข้�สู่ช่วงใหม่ของเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เรื่อง

ง่�ย และต้องเตรียมพร้อมเผชิญหน้�มรสุม

เศรษฐกิจกำ�ลังก่อตัว หรือ Perfect Storm 

จ�กวิกฤตคว�มผันผวนในตล�ดก�รเงิน

โลก และสภ�พเงินเฟ้อท่�มกล�งคว�ม

วิตกจ�กเวทีสภ�เศรษฐกิจโลก (WEF) ที่

ระบุว่� โลกกำ�ลังเผชิญกับปัญห�เศรษฐกิจ

ที่ท้�ท�ยที่สุดในรอบ 80 ปี ดังนั้น ผลก�ร

จัดอันดับ IMD จึงมีคว�มสำ�คัญม�กระดับ

น�น�ช�ติ เพร�ะจะเป็นสัญญ�ณให้นัก

ลงทุนต่�งช�ติเลือกตัดสินใจทุ่มเม็ดเงิน

ลงทุนในประเทศต่�งๆ แน่นอนที่สุดว่�ห�ก

ไทยได้แรงบวกจ�กเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น จะ

เป็นหนึ่งปัจจัยบวกก�รกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของประเทศที่ดีขึ้น มีก�รจ้�งง�นเพิ่มม�ก

ขึ้น ประช�ชนมีร�ยได้ที่ดียิ่งขึ้น

“ส�เหตุนี้ เอง สภ�ก�รศึกษ�ที่

มีหน้�ที่สำ�คัญเป็นเข็มทิศท�งก�รศึกษ�

ของประเทศไทย จึงตั้งเป�้หม�ยไว้ว่�ต้อง

ทำ�ให้ก�รศึกษ�เป็นกลไกนำ�ในก�รพัฒน�

ประเทศในทุกองค�พยพ โลกจะไม่สนใจ

ประเทศไทยอีกต่อไป ห�กไทยยังไม่มีกำ�ลัง

คนสมรรถนะสูง และเชื่อมั่นด้วยว่�เร�เดิน

ม�ถูกท�งที่จะผลักดันอันดับ IMD ที่ดีขึ้น 

เพื่อสร้�งม�ตรฐ�นไปสู่ก�รพัฒน�กำ�ลัง

คนสมรรถะสูงและมีคุณภ�พระดับส�กล 

เป็นก�รปูเส้นท�งไปสู่ก�รสร้�งแบรนด์

ประเทศไทย มีกำ�ลังคนสมรรถนะสูงใน

ส�ยต�ช�วต่�งช�ติ” เลข�ฯ สกศ.กล่�ว

ทั้งนี้ ในปี 2564 ผลก�รจัดอันดับ

ด้�นก�รศึกษ� IMD ไทยรั้งอันดับ 56 ลดลง  

1 อันดับจ�กปี 2563 และเป็นอันดับ 3 ใน

กลุ่มประเทศอ�เซียน โดยเป็นรองสิงคโปร์

ที่ได้อันดับ 7 และม�เลเซียที่ได้อันดับ 39 ใน

ก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ของประเทศต่�งๆ จำ�นวน 64 ประเทศ.

สาธารณสุข • กรมอน�มัยเล็งชี้แจงท้อง

ถิ่นเกี่ยวกับร่�ง พ.ร.บ.แนวท�งควบคุมเหตุ

รำ�ค�ญจ�กก�รกระทำ�ให้เกิดกลิ่นหรือควัน

กัญช� กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. .... เผย

ว�งโทษฝ่�ฝืนคำ�สั่งเจ้�พนักง�นจำ�คุกไม่เกิน

ส�มเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้�พันบ�ท 

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

นพ.สุวรรณชัย วัฒน�ยิ่งเจริญชัย 

อธิบดีกรมอน�มัย เปิดเผยว่� จ�กก�ร

ที่กรมอน�มัยได้เสนอร่�งคำ�แนะนำ�ของ

คณะกรรมก�รส�ธ�รณสุข เรื่อง แนวท�ง

ควบคุมเหตุรำ�ค�ญจ�กก�รกระทำ�ให้เกิด

กลิ่นหรือควันกัญช� กัญชง หรือพืชอื่นใด 

พ.ศ. .... เพื่อเป็นแนวท�งสำ�หรับร�ชก�ร

ส่วนท้องถิ่นใช้ควบคุมเหตุรำ�ค�ญ และเสนอ

ร่�งประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข เรื่อง 

กำ�หนดให้ก�รกระทำ�ให้เกิดกลิ่นหรือควัน

กัญช� กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำ�ค�ญ 

พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมก�รส�ธ�รณสุขในก�ร

ประชุมครั้งที่ 137-2/2565 วันที่ 30 พฤษภ� 

คม 2565 ที่ผ่�นม� ซึ่งคณะกรรมก�ร

ส�ธ�รณสุขมีมติเห็นชอบร่�งคำ�แนะนำ�ฯ ดัง

กล่�ว โดยหลังจ�กนี้กรมอน�มัยจะได้ชี้แจง

กับท้องถิ่นเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ร่�งคำ�

แนะนำ�ฯ ต่อร�ชก�รส่วนท้องถิ่นได้กำ�หนด

ให้ก�รควบคุมเหตุรำ�ค�ญต�มอำ�น�จหน้�ที่

ของเจ้�พนักง�นต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�ร

ส�ธ�รณสุข มีดังนี้

1) ควบคุมก�รใช้กัญช� กัญชง หรือ

พืชอื่นใด ในทำ�นองเดียวกันโดยไม่ก่อเหตุ

รำ�ค�ญจ�กกลิ่นหรือควันรบกวนประช�ชน

ที่อ�ศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 2) เมื่อได้รับ

แจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำ�ค�ญเรื่องกลิ่นหรือ

ควันจ�กก�รสูบกัญช� กัญชง หรือพืชอื่นใด 

ให้เจ้�พนักง�นดำ�เนินก�รตรวจสอบข้อเท็จ

จริงและข้อกฎหม�ย โดยศึกษ�ข้อมูลเบื้อง

ต้น เช่น สถ�นที่หรือบริเวณที่ถูกร้องเรียน 

สถ�นที่ที่ประช�ชนร้องเรียน แหล่งกำ�เนิด

กลิ่นหรือควัน ลักษณะกลิ่น ช่วงเวล�ที่ ได้

รับผลกระทบ เป็นต้น 3) ดำ�เนินก�รตรวจ

สอบข้อเท็จจริงห�กพบว่�เรื่องร้องเรียนไม่

เป็นเหตุรำ�ค�ญต�มม�ตร� 25 แห่งพระร�ช

บัญญัติก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ.2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่นแจ้งผู้

ร้องเรียนทร�บและยุติเรื่อง

นพ.สุวรรณชัยกล่�วต่อไปว่� กรณีพบ

ว่�เรื่องร้องเรียนนั้นเข้�ข่�ยเป็นเหตุรำ�ค�ญ

ต�มม�ตร� 25 แห่งพระร�ชบัญญัติก�ร

ส�ธ�รณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ให้เจ้�พนักง�นพิจ�รณ�ออกคำ�แนะนำ�เพื่อ

ให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขปัญห�เหตุรำ�ค�ญ 

โดยให้ระบุข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ รวมทั้งระบุ

ม�ตรก�รหรือวิธีก�รที่ใช้ ในก�รแก้ไขหรือ

ปรับปรุงให้เหตุรำ�ค�ญนั้นระงับไปภ�ยใน

ระยะเวล�ที่กำ�หนด 4) ให้เจ้�พนักง�นติดต�ม

ตรวจสอบก�รดำ�เนินก�รต�มคำ�แนะนำ�ของ

เจ้�พนักง�นที่กำ�หนดให้ผู้ถูกร้องเรียนต้อง

ปฏิบัติ ห�กผู้ถูกร้องเรียนไม่ดำ�เนินก�รต�ม

คำ�แนะนำ� ให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่นออกคำ�สั่ง

ท�งปกครอง โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร� 27 

หรือม�ตร� 28 แห่งพระร�ชบัญญัติก�ร

ส�ธ�รณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ก่อเหตุดำ�เนินก�ร

ปรับปรุง แก้ไข หรือระงับเหตุรำ�ค�ญ

“กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติต�ม

คำ�สั่งท�งปกครอง ให้เจ้�พนักง�นดำ�เนิน

ก�รส่งเรื่องให้ผู้มีอำ�น�จเปรียบเทียบ

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รส�ธ�รณสุข โดย

อัตร�โทษกรณีไม่ปฏิบัติต�มคำ�สั่งของเจ้�

พนักง�นท้องถิ่นดังกล่�วข้�งต้น ต้องระว�ง

โทษจำ�คุกไม่เกินส�มเดือน หรือปรับไม่เกิน

สองหมื่นห้�พันบ�ทถ้วน หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ 

ส่วนกรณีผู้ถูกร้องเรียนปฏิบัติต�มคำ�สั่งท�ง

ปกครอง เรื่องยุติ ให้เจ้�พนักง�นแจ้งผลก�ร

ดำ�เนินก�รให้ผู้ร้องเรียนทร�บต่อไป” อธิบดี

กรมอน�มัยกล่�ว.

สกศ.จี้ ไทยยกระดับIMDให้สูงขึ้นในปี65  
รัฐ-เอกชนเร่งตัวสู่ยุคดิจิทัลให้เร็วข้ึนเพ่ิมทักษะฝีมือแรงง�นเตรียมรับแรงกระแทกพ�ยุศก.ลูกใหม่

ร่างกม.คุมกลิ่นกัญชา-กัญชงวางโทษจำาคุก3เดือน

เยียวยาออฟฟิศซินโดรม • นพ.วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำานวยการโรงพยาบาล

พระรามเก้า เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมใน “โครงการ PTT Me Suk (ปตท.มีสุข)” โดย

โรงพยาบาลพระรามเก้าร่วมกับบริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางร่างกายและจิตใจแก่บุคลากรของบริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) ที่มีปัญหาเรื่อง

ออฟฟิศซินโดรมมาร่วมเข้าโปรแกรมดูแลสมรรถภาพทางร่างกาย พร้อมรับความรู้

ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง.  
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11บันเทิง

ะได้เรื่อง-ได้ราวอย่างไรคอยดูไป

แต่..การที่ “บีทีเอส” บอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีใต้ 

ได้เข้าพบประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่ทำาเนียบขาว

ของสหรัฐ.. 

เพื่อพูดคุยเก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดจากความ

เกลียดชังชาวเอเชีย เมื่อวันสองวันนี้นั้น

ต้องบอกว่า..น่าชื่นชม-ยินดี อย่างน้อยก็ยังพอเห็น

แสงริบหรี่อยู่บ้างท่ามกลางความมืด ที่นอกจากบีทีเอสจะ

ให้ความสุข ความสนุกสนาน ทั้งเสียงร้อง ทั้งลีลาท่าเต้น

กับสาวก-แฟนเพลงแล้ว

ด้านสังคม บอยแบนด์วงนี้ก็มีความวิตกกังวล และ

ได้ให้ความสำาคัญกับการทำาร้ายชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย

ในสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นๆ..

ถึงกับอาสาจะเป็นกระบอกเสียงในการยับย้ังและสนับ 

สนุนการแก้ปัญหา โดยการใช้แพลตฟอร์มของวงบีทีเอส

เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่..

เพื่อเผยแพร่สารเกี่ยวกับความหวังและความคิดเชิง

บวกไปยังกลุ่มเด็ก-วัยรุ่นทั่วทั้งโลก!

ซึ่งจะได้ผล-ไม่ได้ผล ก็อย่าได้ไปคาดหวังมาก หาก

แต่การได้เริ่มต้นคิด-แก้ปัญหา ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำาอะไรเลย?

ผมน่ะมาสะดุดตาตรงที่สำานักข่าวรอยเตอร์สระบุว่า.. 

“สถิติทำาร้ายชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐพุ่งสูงขึ้น 

เนื่องจากมีนักการเมืองและผู้เช่ียวชาญหลายคนออก

มากล่าวโทษจีน ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำาให้เกิดการระบาดของ

โรคโควิด-19”

ครับ..ชนวนเหตุความรุนแรง ถ้าจะบอกว่าส่วนหนึ่ง

มาจาก “นักการเมือง” ก็เห็นจะไม่ผิด และคงจะไม่ผิดอีก

หากจะพูดว่า..

นักการเมืองทั้งโลกล้วนวาสนา (สันดาน) เดียวกัน!

อย่างสังคมไทยที่ขาดความรัก ความสามัคคี แตก 

แยกจนชาติบ้านเมือง (แทบ) ย่อยยับอยู่ ณ เวลานี้ ผมกล้า

พูดเต็มปากเต็มคำาเลยว่า..

นักการเมืองนี่แหละตัวดี.. “ดึงฟ้าต่ำา ทำาหินแตก 

แยกแผ่นดิน” กันไม่เว้นวัน ซ้ำายังมีสื่อเข้ามาช่วยผสมโรง

ด้วยอีกแรง..หรือจะเถียง?

ก็..ไม่ได้หวังจะมีศิลปิน ดารา นักร้องไทยคนไหน-

วงไหน จะเอาอย่าง “บีทีเอส” หรอก แต่หากจะมีผู้หนึ่ง

ผู้ใดแสดงตนเป็นหัวเรี่ยว-หัวแรง หรือตัวตั้งตัวตี ถือธง-

ประกาศ..

“จะเป็นกระบอกเสียงในการยับย้ัง และสนับสนุนการ

แก้ปัญหาความแตกแยกในสังคมไทย” ข้ึนมาในห้วงเวลาน้ี

ผมคนหนึ่งล่ะที่จะเป็นกำาลังใจให้ เพราะยิ่งนับวัน ถ้า

คนไทยยังจะทำาตัวเป็น “กบเลือกนาย” หรือหวังพึ่งนักการ

เมืองอยู่อย่างนี้ต่อไป..

ชาติบ้านเมืองเห็นจะย่อยยับ-พินาศลงสักวัน!

ส่วนจะมีวิธียับย้ัง หรือแก้ปัญหาความแตกแยกอย่างไร 

นั่นก็ค่อยๆ ศึกษาหาแนวทางกันไป โดยสเต็ปแรก (ขอ

อนุญาตใช้คำาผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่) ต้องแยกประชาชนให้มี

อิสระจากนักการเมือง..

หมายถึง ต้องพยายามไม่ให้ถูกนักการเมืองเป่าหูให้

แยกฝ่าย-แบ่งข้างให้ได้เสียก่อน จากนั้นก็ตามด้วยสเต็ป

สอง-สเต็ปสาม 

เนี่ย..ผมไม่ได้เพ้อเจ้อ เพียงแค่หวังจากข่าวบีทีเอส

เข้าพบไบเดน “เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมที่

เกิดจากความเกลียดชังชาวเอเชีย” นี้

จะก่อเกิดแรงกระตุ้นให้ศิลปิน ดารา นักร้องไทยใคร

สักคน ลุกขึ้นมา “เอาเป็นแบบอย่าง” จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ 

ค่อยๆ สานความรัก ความสามัคคีไปในหมู่ประชาชน

แต่ถ้าจะยอมให้นักการเมืองปั่นหัว และทนติดหล่ม

อยู่กับ “ความเกลียดชังของคนในประเทศ” ต่อไป..

ก็..ตัวใครตัวมัน!.

จากบีทีเอสถึงดารา-นักร้องไทย

จ

• กลับมาพร้อมความเศร้าใน

แบบฉบับ Yes’Sir Days (เยสเซอร์

เดย์) อีกครั้งกับ 4 หนุ่ม อัทธ์ อังค์

กูณฑ์, อาร์ท วสุรัตน์, ตูน พชรัชต์ 

และ บอม ณัฐธีร์ ท่ีจัดหนักเพลงช้า

เน้ือหาโดนใจซิงเกิลใหม่ล่าสุด “จบไม่

จริง” การร่วมงานกันคร้ังแรกกับโปรดิวเซอร์ท่ีกำาลัง

มาแรงอย่าง “ฮาย-ธันวา เกตุสุวรรณ” นักร้องนำาวง 

Paper Planes พ่ีน้องร่วมสังกัดค่าย Genie Records 

มาช่วยผสมผสานไอเดียเน้ือร้องและทำานอง

• (ต่อ) พร้อมภาคดนตรีดุดันแบบ Guitar 

Hero ที่คงลายเซ็นความเล่นยากแต่ฟังง่ายในแนว

ดนตรีป๊อปร็อกร่วมสมัย ซึ่ง Yes’Sir Days ยังคง

เรียบเรียงตามสไตล์ด้วยการใช้ซาวด์ต่างๆ มาผสม

เพิ่มสีสันให้กับดนตรี ทั้งการใช้เสียง Synth Bass 

หรือซาวด์กลองที่เป็น Trap Drum รวมทั้งการนำา 

Saxophone เข้ามาอยู่ในเพลงนี้ ซึ่งเป็นอะไรแปลก

ใหม่ที่ Yes’Sir Days ไม่เคยทำามาก่อน ติดตามชมมิว

สิกวิดีโอเพลงใหม่ “จบไม่จริง” - Yes’Sir Days ได้

ทาง Youtube ช่อง Genierock

• เดินทางมาถึง 2 ตอนสุดท้ายก่อนลาจอ

สำาหรับละครครอบครัว “มา

มี้ที่รัก” ล่าสุดทำาเอา 3 สาว 

มาร์กี้ ราศรี, จอย รินลณี, 

หญิง รฐา บ่นอุบว่าละครเรื่อง

นี้ ไม่มีตอนให้ได้พักกันจริงๆ 

อย่างฉากคืนนี้ก็เป็นฉากใหญ่

อีกฉากหนึ่งที่ทุกคนต้องอัดพลังกันมาเต็มร้อย แถม

ต้องถ่ายทำากันที่ตึกร้าง การทำางานค่อนข้างลำาบาก 

ทั้งฝุ่นทั้งอากาศ สัตว์ เด็ก เอฟเฟกต์เสียงปืนมาครบ 

งานนี้จะโหดกันขนาดไหนต้องรอชม “มามี้ที่รัก” 

ศุกร์ที่ 3 มิถุนายนนี้ เวลา 20.20 น. ทางช่อง3 #ดู

ทีวีกด33 #ดูมือถือกด3plus

• รายการ “Amazing (เอเมซซิ่ง) เดินหา

เรื่อง” โดย เอ-วราวุธ เจนธนากุล ชวนสาวเกาหลี 

ซอ จียอน อัปเดตชีวิตและล้วงลึกเปิดอกเรื่องรัก

สุดแฮปปี้ โดยจียอนเผยแผนอนาคตที่วางไว้กับ

แฟนหนุ่ม ฮั่น-อิสริยะ ภัทรมานพ พร้อมเคล็ด

ลับรักมั่นคงยาวนานกว่า 4 ปี เรื่องราวจะเป็น

อย่างไร ห้ามพลาดชม ทาง YouTube : ZENSE 

Entertainment.

มักเกิ้ล

ป็นภาพที่อบอุ่นจริงๆ สำาหรับหนูแหม่ม    

สุริวิภา กับคุณสามี บ๊อบบี้ ที่วันนี้อุ้ม “น้อง

แอลลี่” มาอวดความน่ารักครั้งแรก พร้อม

เผยพัฒนาการของลูกสาววัย 1 ขวบ 2 เดือน ที่

ตอนนี้ฟังเข้าใจแล้ว 3 ภาษา พร้อมเผยถึงน้อง

จิ๊กซอว์ที่ทั้งคู่ได้อุปการะ ผ่านทางรายการ คุย     

แซ่บ show

โดยหนูแหม่ม

เผยว่า “น้องแอลลี่ 1 

ขวบกับ 2 เดือนเมื่อ

วานนี้ ณ วันนี้แอลลี่

ยังไม่ได้พูด เขาเดิน

ก่อน แต่ว่าเราเดา

กันว่าแอลลี่เข้าใจ

ทุกภาษาที่ทุกคนคุย

ในบ้าน มีภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และ

กะเหรี่ยง เพียงแต่

ว่าเขายังไม่ได้เลือกที่

จะพูดภาษาอะไรก่อน เด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน 

หนูแหม่มไม่รู้สึกว่าช้านะคะ หนูแหม่มว่าเมื่อไหร่

ที่เขาพร้อม เดี๋ยวเขาก็จะพูด เพราะว่าเขายังขยับ

ปากตามเรา เขาฟังเรา เขาสื่อสารกับเรา ซึ่งเราก็

คุยกับคุณหมอตลอด คุณหมอก็ไม่ได้เร่งอะไรเขา 

หนูแหม่มคิดว่าไม่หรอก มันตามเกณฑ์

การมีลูกสามารถเติมเต็มได้จริงไหม เอา

เติมเต็มก่อน ถ้าคิดว่าอยากให้เติมเต็มผิดตั้งแต่

คิดแล้ว เราต้องมีพอก่อน ต้องมีเหลือก่อน ใจเรา

พร้อมก่อน หมายถึงเหลือในเรื่องของความรัก 

เหลือในเรื่องของการที่อยากจะให้ เหลือในเรื่อง

ของการที่เห็นเขาอยากได้รับโอกาส อย่าคิดว่าต้อง

มาเติมเต็ม เพราะเราไม่ได้คิดว่าเขามาเติมเต็ม 

เรามีล้นอยู่ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นความรัก โอกาส 

ความสุข อันนั้นคือคำาตอบที่ว่าเราพร้อมแล้วหรือ

ยัง ทุกอย่างเหมือนสวรรค์จัดสรรให้เราแล้ว มัน

เป็นพรหมลิขิต ถ้าเราไปกระเสือกกระสนเราจะไม่

ได้อารมณ์นี้เลย

ทุกวันนี้พี่หนูแหม่มจดทะเบียนรับเป็นลูก

ตามกฎหมาย แต่พี่หนูแหม่มจะให้เกียรติแม่แท้ๆ 

เขามากที่สุด อันนั้นคือเบอร์ 1 เขาโตมาเขาก็ต้อง

รู้ด้วยว่าอันนั้นคือเบอร์ 1 ของเขา เรื่องเรียน เรา

เห็นในเฟซบุ๊ก เป็นเนิร์สเซอรี พาแอลลี่ไปเที่ยว

เล่นดีกว่า เขาชอบนะคะ เห่อไปหรือเปล่า ก็เห่อ

ประสบการณ์สุดพิเศษ • บิ๊กเซอร์ไพรส์! เมื่อแดง-ธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำากัด (มหาชน) นำาทีมผู้บริหารโมโน นวมินทร์ 

ประสพเนตร, บรรณสิทธิ์ รักวงษ์ พร้อมด้วย อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ร่วมกันจัดทำาพิธี

ไหว้สักการะบวงสรวงปู่อือลืออย่างยิ่งใหญ่ เพื่อขออนุญาตสร้างซีรีส์ประวัติปู่อือลือ ณ เกาะ

ดอนแก้ว เกาะดอนโพธิ์ บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ เมื่อวันก่อน งานนี้คอละครทั้งหลายเตรียม

ตั้งตารอชมซีรีส์ฟอร์มยักษ์กันได้เลย.

เ

azzi ปล่อยซิงเกิลใหม่ “Will It Ever 

Feel The Same พร้อมมิวสิกวิดีโอให้

ชมแล้ว ด้วยความสำาเร็จของ “Alone”, 

“Beautiful” สองซิงเกิลที่เป็นไวรัลบนสื่อโซเชียล 

และยอดสตรีมกว่า 1.9 พันล้านกับเพลง “Mine” 

ที่มิวสิกวิดีโอบนยูทูบถูกคลิกเข้าชมกว่า 192 ล้าน

วิว คือเครดิตที่ยืนยันได้ว่าความสำาเร็จที่หนุ่มเสียง

ดี Bazzi (แบซซี) ได้รับ และบ่งบอกว่าไม่ใช่ความ

สำาเร็จเพียงชั่วครู่ชั่วยาม

และวันนี้ศิลปินหนุ่มเจ้าของยอดสตรีมงาน

เพลงทั้งหมดกว่า 8.6 พันล้านครั้ง กลับมาแล้ว

ด้วยซิงเกิลแรกของปี 2022 “Will It Ever Feel 

The Same?” บทเพลงรักที่เจ้าตัวเองยอมรับว่า

เป็น “เพลงท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวท่ีสุดเท่าท่ีผมเคยแต่ง

มา” Bazzi พูดถึงการทำางานครั้งนี้ “มันเป็นความ

รู้สึกที่ดีมากๆ ที่ได้ยกเรื่องนี้ออกมาจากอกผม”

โดยใน “Will It Ever Feel The Same?” 

Bazzi จะบอกเล่าถึงความรู้สึกของการสูญเสีย

ความรักว่าเป็นเช่นไร แสดงให้เห็นถึงความ 

เปราะบาง และนำาเสนอออกมาอย่างจริงใจ    

โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ผ่าน                    

เสียงร้องที่นุ่มนวล ซาบซึ้ง ดนตรีละเมียดละไม   

ที่รับรู้ได้ถึงอารมณ์ของคนที่กำาลังสูญเสียความ                                                            

รัก

มิวสิกวิดีโอ “Will It Ever Feel The 

Same?” ที่ปล่อยออกมา

ให้ชมกันแล้ว สามารถนำา

เรื่องราวและบรรยากาศ

ของเพลงมาสร้างเป็น

ภาพได้อย่างสมบูรณ์ โดย

เฉพาะการนำาเสนอความ

เปลี่ยวเหงา อ้างว้าง เมื่อ

ขาดใครคนหนึ่งในชีวิต

ไป มาตัดสลับกับภาพของ

ความสุขในวันเก่าๆ ที่ชีวิต

เคยเป็น “เรา” จนรู้สึกถึง

ความอบอุ่นของความรัก

ที่หายไป มุมกล้อง การใช้แสงแม้จะออกมาสวย 

หากก็อยู่ในโทนเดียวกันกับเนื้อหาและดนตรีของ 

“Will It Ever Feel The Same?”

สัมผัสกับความลงตัวของภาพและเสียงจาก 

มิวสิกวิดีโอ “Will It Ever Feel The Same?” ได้

จาก Youtube: Bazzi ที่ยังมีคลิปและมิวสิกวิดีโอ

ของหนุ่มคนนี้ให้ได้ชมอีกมากมาย

และสามารถฟัง “Will It Ever Feel 

The Same?” ได้ที่บริการทุกสตรีมมิง :                                              

https://wmth.lnk.to/

williteverfeelthesameEC เช่นเดียวกัน

เพลงอื่นๆ ของ Bazzi ที่วันนี้ถูกคลิกฟัง

ผ่านบริการสตรีมมิงรวมกันแล้วมากกว่า 

8.6 พันล้านครั้ง โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค 

YouTube: https://www.youtube.com/

watch?v=dGLL9w66eSI.

B
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

นะ จริงๆ เราเตรียมถึงเข้าอนุบาลไปแล้ว

มีรับเลี้ยงน้องบุญธรรมอีกคนชื่อน้อง

จิ๊กซอว์ จะเป็นแนวอุปการะ ไม่ได้ยกเป็นบุตร

บุญธรรม จริงๆ น้องจิ๊กซอว์ทุกคนเคยเห็นเขา

แล้วในไวรัลข่าวเมื่อปีนู้น น้องจิ๊กซอว์เป็นเด็ก

คนนึงที่แม่กำาลังถ่ายคลิปแล้วนั่งร้องไห้ เป็นข่าว

เกือบทุกสถานี บอกว่าแม่น้องอยากขาว เขาพูด

ภาษาใต้ แม่ก็เลยตกใจถ่ายคลิปไว้ ทำาไมน้องถึง

พูดแบบนี้ เขาบอกปู่ดำากับปู่เล็กเรียกน้องว่าอี

ดำา แล้วก็ร้องไห้ เขาบอกน้องดำา น้องอยากขาว 

เรารู้สึกว่าเด็กคนนึงไม่ควรถูกบูลลี่อะไรแบบนี้                                                     

เขาเด็กเกินกว่าที่จะมาแบกรับสถานการณ์แบบ

นี้ เราไม่มีทางรู้ว่าถ้าเขารับมือไม่ได้ อนาคตจะ

เป็นยังไง

พี่รู้สึกว่าเราจริตตรงกันตั้งแต่วันที่เห็นใน

ข่าว ก็เลย DM คุยกับคุณแม่ไป ด้วยความที่เรา

อ่อนหัดเรื่อง TikTok มากเมื่อปีนู้น ก็ไม่เห็นแม่

ตอบสักที แม่เขาคงคิดว่าเราเป็นตัวปลอม หรือ

แบบอาจจะมาหลอกเขาหรือเปล่า ก็ไม่ได้รับการ

ตอบ 1 ปีผ่านไป พี่ก็เก่ง TikTok ขึ้น คลิปใหม่

น้องก็เด้งขึ้นมา พี่ก็รีบคุยไปเลย โชคดีครั้งที่ 2 

พี่เก่ง TikTok แล้ว แม่ก็เลยตอบกลับมา เขา

ขอโทษข้อความเมื่อปีนู้นเขาไม่ได้อ่าน มันไม่

ขึ้นมา เขาบอกอย่างนี้ พี่ก็เลยรู้สึกแบบ นี่

แหละเป็นจุดเริ่มต้น พี่ขอเป็นส่วนนึงใน

ครอบครัวของคุณแม่ทำาให้น้องเข้มแข็งทาง

ภาวะอารมณ์ของเด็ก 5 ขวบ จริงๆ น้อง

ไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นพูด พี่รู้สึกว่าพี่ทนไม่

ได้ที่เด็กถูกบูลลี่ เราจะซัพพอร์ตน้องในทุกเรื่อง 

เรียนเป็นหลัก เรียนภาษาอังกฤษ เรียนว่ายน้ำา 

กิจกรรมที่จิ๊กซอว์อยากทำาเราสนับสนุน ไปซื้อของ 

ซื้อเสื้อผ้า อีกไม่กี่สัปดาห์นี้เราจะไปที่ชุมพร ไป

เจอคุณพ่อคุณแม่น้อง เราเจอแค่คุณแม่คนเดียว 

ตอนที่น้องมากรุงเทพฯ คุณแม่มาด้วย เราก็จะไป

คุยกัน

เราไม่มีทางรู้ คุณอาจจะพูดเล่นด้วยความ

รัก ความเอ็นดูก็ตาม แต่บางคำานั้นมันออกจาก

ปากของคนที่เป็นญาติ หรือคนที่อยู่ในชุมชน

เดียวกัน แต่สุดท้ายถ้าเขาข้ามกำาแพงบูลลี่ไม่ได้ 

คนในสังคมคนนึง เสียดายนะคะ ถ้าเราจะหล่อ

หลอมให้เขาแข็งแรง วันนึงเขาอาจจะโตมาเป็น

นางงามก็ได้ เป็นวิศวะก็ได้ เป็นพยาบาล เป็น

หมอ อาจจะเป็นนักกีฬาระดับชาติก็ได้”.

สัมผัสด้านอ่อนไหวและรักจริงใจ

‘Will It Ever Feel The Same?’

ซิงเกิลใหม่จากBazziพร้อมMV 

นอกจากนั้น ตราสโมสร

ที่อกซ้ายยังจับไว้ในกรอบ

พื้นสีดำา ส่วนโลโก้ของอาดิ

ดาสอยู่ที่อกขวา โดยมีชื่อ

และโลโก้ของสปอนเซอร์

คือ TeamViewer พาดอก

ตามแนวขวาง

แฟนๆ ต่างให้การตอบ

รับที่ดี มีคนหนึ่งบอกว่า “ใน

ที่สุดเราก็มีชุดเยือนที่สวยๆ บ้าง

แล้ว” ขณะที่อีกคนบอกว่า “ชุด

ดูดี ขณะที่แถบแดงดำาแดงที่ไหล่

จะเป็นลายที่เหมาะสมอย่างที่สุด

สำาหรับเสื้อแข่งตัวนี้”.

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

สโมสรฟุตบอลดังในพรีเมียร์

ลีก อังกฤษ เตรียมกลับมาใช้

สีเสื้อดั้งเดิมสำาหรับชุดแข่ง

นัดเยือน ฤดูกาล 2022-23 

เป็นภาพหลุดที่ได้มาจาก 

Footy Headlines ที่มีการแชร์ภาพ

ชุดสีขาว มีขอบสีดำา ส่วนกางเกง

ใช้สีดำา และถุงเท้าสีขาว

การออกแบบชุดนี้ยังมีการ

ใช้ลูกเล่นเป็นแพตเทิร์นรูปทรง

ไดมอนด์สีแดงขาวที่คอเสื้อและ

ปลายแขนเสื้อ ตลอดจนลายทาง

ตามแบบฉบับของอาดิดาส ในสีดำาและ

แดง

หลุดชุดเยือนปีศาจแดงสำาหรับซีซั่น2022-23

‘หนูแหม่ม-บ๊อบบี้’สุดเห่อลูกสาว1ขวบ

เห็นเด็กโดนบูลลี่ ไม่ได้รับอุปการะเพิ่มอีก!

interthaipost69@gmail.com



รวมถึงอาหารอิตาเลียน และ

อาหารไทย แฮมนานาชนิด สลัด

ตางๆ ซุป ใหคุณเลือกลิ้มลอง 

พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับชีส 

รวมถึงของหวานนานาชนิด

บุฟเฟตนานาชาติม้ือเย็น 

ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 

18.00 น. - 22.30 น. (ปดไลน

อาหาร 22.00 น.) ในราคา

เพียง 1,590 บาท++ ตอทาน 

(ไมรวมเคร� องด� ม) ซื้อแพ็กเกจ

เคร� องด� มเพิ่มเติมในราคา 149 บาท++ 

(น้ําด� ม น้ําอัดลม และชา กาแฟ) สําหรับเด็ก

อายุต่ํากวา 4 ขวบทานฟรี และอายุ 5-11 

ขวบครึ่งราคาเวนติซีเปดใหบริการทุกวัน 

ตั้งแตเวลา 06.30 น. – 22.30 น. สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองที่

นั่งไดที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล: 

diningcgcw@chr.co.th

12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๓๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอภิชาติ หงษณานุรักษ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวสุกัญญา ริเร่ิม)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๒๒๓ เลขที่ดิน ๑๔๗ หนาสํารวจ ๘๖๗ ตําบล

แกงเสี้ยน อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พรอมสิ่งปลูกสราง

เลขที่ ๗๗/๖๗ หมูที่ ๘ ขนาด ๑๐๕ ตารางเมตร และโรงจอดรถ ขนาด ๓๕ 

ตารางเมตร เนื้อที่รวม ๗๐ ตารางวา

- นายเทวัญ 

อุดมใจพุทธ

๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๓-

๓-๓๗๘๔๖-๓ สาขาเทสโก โลตัส มหาชัย ๒ (ถนนพระรามที่ ๒) ช� อบัญชี 

นายสมชาย จันทรอิ่ม

- นายสมชาย 

จันทรอิ่ม

๘๕๕,๐๓๑.๑๓ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๘๐-๘-๐๕๘๓๗-๕ ช� อบัญชี นายอภิชาติ หงษณาณุรักษ

- นายอภิชาติ 

หงษณาณุรักษ

๑๑๔.๖๙ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๘๑-๘-๕๓๒๙๙-๗ ช� อบัญชี นายรักชาติ คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๕๓.๐๖ บาท (ณ วันท่ี ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๐๗๓-๓-๗๙๓๑๓-๙ ช� อบัญชี นายรักชาติ คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๔๘.๒๓ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๕๙-๑-๔๘๘๙๑-๐ ช� อบัญชี นางมิตาล อุดมใจ

พุทธ

- นางมิตาล 

อุดมใจพุทธ

๑๗๑.๖๑ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๗๓-๘-๑๓๑๒๑-๕ ช� อบัญชี นายเทวัญ อุดมใจพุทธ

- นายเทวัญ 

อุดมใจพุทธ

๓,๐๔๕.๑๙ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๗๑-๘-๖๕๙๗๔-๔ ช� อบัญชี นายศักดิ์สิทษ อุดมใจพุทธ

- นายศักดิ์สิทษ 

อุดมใจพุทธ

๖๔.๔๘ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๐๕๑-๘-๔๔๗๒๓-๘ ช� อบัญชี นายศักดิ์สิทษ อุดมใจพุทธ

- นายศักดิ์สิทษ 

อุดมใจพุทธ

๗๐.๑๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๗๑-๘-๖๕๕๖๐-๙ ช� อบัญชี นางสาวจันทรจิรา อุดมใจพุทธ

- นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

๔.๒๔ บาท (ณ วันท่ี ๑๗ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๕๙-๑-๔๘๐๓๒-๔ ช� อบัญชี นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

- นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

๔๕.๔๔ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๙๓๑-๒-๐๔๐๐๘-๒ ช� อบัญชี นางสาวนนทชนก 

กองแกว

- นางสาวนนทชนก 

กองแกว

๗๑.๒๘ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเยาวราช 

เลขที่บัญชี ๐๗๓-๘-๓๗๙๒๖-๘ ช� อบัญชี นางสาวศุภิกา เฮี้ยนชาศรี

- นางสาวศุภิกา 

เฮี้ยนชาศรี

๑๑๖.๙๕ บาท (ณ วันท่ี ๔  

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเกาเลี้ยว 

เลขที่บัญชี ๔๓๒๐๒๙๑๘๙๘ ช� อบัญชี นายสมชาย จันทรอิ่ม

- นายสมชาย 

จันทรอิ่ม

๑๑,๔๓๔.๗๘ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล

พลาซา มหาชัย เลขที่บัญชี ๔๓๐๐๖๗๗๗๐๕ ช� อบัญชี นายสมชาย จันทร

อิ่ม

- นายสมชาย 

จันทรอิ่ม

๒๑,๖๐๐.๐๙ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๖๐๗๒๘๓๑๕๒๒ ช� อบัญชี นายอภิชาติ หงษณาณุรักษ 

- นายอภิชาติ 

หงษณาณุรักษ

๒๒๙.๘๔ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๖๐๗๒๔๙๒๓๙๔ ช� อบัญชี นายรักชาติ คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๓,๕๕๑.๙๘ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสังขละบุรี 

เลขที่บัญชี ๖๗๙๒๑๙๘๓๔๓ ช� อบัญชี นายรักชาติ คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๑๒,๙๐๙.๓๘ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๖๐๗๒๕๒๔๖๔๖ ช� อบัญชี นายรักชาติ คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๒,๙๙๒.๐๓ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาสังขละบุรี

เลขที่บัญชี ๖๗๙-๒๑๗๙๐๗-๒ ช� อบัญชี นางมิตาล อุดมใจพุทธ

- นางมิตาล 

อุดมใจพุทธ

๓,๓๖๒.๒๗ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔)

-

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรีเลขที่บัญชี ๔๑๘๐๒๕๗๐๔๒ ช� อบัญชี นายศักดิ์สิทษ 

อุดมใจพุทธ

- นายศักดิ์สิทษ 

อุดมใจพุทธ

๗,๓๒๐.๙๕ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

กาญจนบุรีเลขที่บัญชี ๔๐๕๖๓๖๐๔๒๘ ช� อบัญชี นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

- นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

๑๐.๙๔ บาท (ณ วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 

๖๐๗๒๓๗๖๘๗๓ ช� อบัญชี นางสาวนนทชนก กองแกว

- นางสาวนนทชนก

กองแกว

 ๔,๔๒๙.๖๘ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๔๐๘๕๙๒๒๗๕๐ ช� อบัญชี นางสาวศุภิกา 

เฮี้ยนชาศรี

- นางสาวศุภิกา 

เฮี้ยนชาศรี

๐ บาท (ณ วันท่ี ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 

๔๐๙๒๙๖๐๐๖๖ ช� อบัญชี นางสาวเพียวไวไวลิน

- นางสาวเพียวไว

ไวลิน

๒๘.๒๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสังขละบุรี 

เลขที่บัญชี ๙๘๕๙๐๐๓๙๓๙ ช� อบัญชี นายอภิชาติ หงษณาณุรักษ 

- นายอภิชาติ 

หงษณาณุรักษ

๘๓.๖๒ บาท (ณ วันท่ี ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคาร

เมืองทอง (เยาวราช) เลขที่บัญชี ๖๗๙๙๔๕๙๘๗๔ ช� อบัญชี นายรักชาติ 

คลายแสง

- นายรักชาติ 

คลายแสง

๖,๕๕๑.๓๖ บาท  (ณ วันท่ี 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)สาขาสังขละบุรี 

เลขที่บัญชี ๙๘๔๘๐๙๐๗๘๙ ช� อบัญชี นายเทวัญ อุดมใจพุทธ

- นายเทวัญ 

อุดมใจพุทธ

๑,๗๗๐.๒๖ บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)สาขาสังขละบุรี 

เลขที่บัญชี ๙๘๒๐๔๖๙๔๒๒ ช� อบัญชี นายศักดิ์สิทษ อุดมใจพุทธ 

- นายศักดิ์สิทษ 

อุดมใจพุทธ

๖๘.๓๕ บาท  (ณ วันท่ี 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

๓๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)สาขากาญจนบุรี 

เลขที่บัญชี ๗๑๓๐๙๗๑๗๗๐ ช� อบัญชี นางสาวจันทรจิรา อุดมใจพุทธ

- นางสาวจันทรจิรา 

อุดมใจพุทธ

๕๐๖.๓๓ บาท (ณ วันท่ี 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๓๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๒๓๕,๖๘๖.๕๑ บาท (สี่ลานสองแสนสามหม� นหาพันหกรอย

แปดสิบหกบาทหาสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล      

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายอภิชาติ หงษณาณุรักษ กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

วาที่ พ.ต.ท.

(ศุภโชค บุญเจริญ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันท่ี ๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ นําผูประกอบการสินคา

กาแฟไทยท่ีมีศักยภาพท้ังนวัตกรรมการผลิตท่ีทันสมัย มีบรรจุภัณฑ

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รสชาติโดดเดนและมีเอกลักษณ รวม

โชวศักยภาพในบูธ FTA Cafe ภายใตงาน THAIFEX-ANUGA 

ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ระหวางวันที่ . ที่ผานมา 

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มั่นใจ! ชวยผูประกอบการไทยขยาย

โอกาสทางการคาทั้งตลาดในและตางประเทศ

นางอรมน ทรัพยทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ เปดเผยวา เม� อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผานมา ไดเปน

ประธานเปดนิทรรศการ “ยกทัพกาแฟไทย ไปตลาดโลกดวย FTA” 

ภายใตงานแสดงสินคาอาหาร THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The 

Hybrid Edition” ประจําป 2565 รวมกับประธานสภาหอการคา

แหงประเทศไทย (นายสนั่น อังอุบลกุล) เพ� อประชาสัมพันธกาแฟ

ไทยใหเปนที่รูจักในตลาดโลก พรอมทั้งไดนําผูประกอบการกาแฟ

ไทยชั้นนํา เขารวมแสดงสินคาในบูธ FTA Cafe ของกรมเจรจา

การคาระหวางประเทศนางอรมน กลาววา บูธ FTA Cafe ครั้งนี้ 

กรมฯ ไดคัดเลือกผูประกอบการสินคากาแฟที่มีศักยภาพจาก

โครงการ “การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยในยุคการคาเสรี” เพ� อเขา

‘กรมเจรจาฯ’ จัดทัพผูประกอบการกาแฟไทยระดับพรีเมียม 

โชวศักยภาพในงานแสดงสินคา THAIFEX 2022

รวมแสดงสินคา จํานวน 11 ราย

สําหรับ THAIFEX เปนงานแสดงสินคาประเภทอาหาร

และเคร� องด� ม สําหรับธุรกิจคาปลีกและแฟรนไชสอาหารระดับ

นานาชาติ ซึ่งไดรวบรวมผูผลิตและจัดจําหน�ายสินคาภายในงาน 

ซึ่งไดรับความสนใจจากทั้งชาวไทยและนักธุรกิจชาวตางชาติ

จํานวนมาก นับเปนเวทีสําคัญที่ชวยสรางโอกาสใหกับผูประกอบ

การสินคาเกษตรและอาหารของไทย 

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 

เครือโรงแรมช้ันนําของประเทศไทย ประกาศ

กลับมาเปดใหบริการ “โคซี่ สมุย เฉวงบีช” 

โรงแรมไลฟสไตลอันทันสมัยสําหรับคนรุน

ใหมใกลหาดเฉวง พรอมตอนรับนักทองเที่ยว

ผูรักอิสระสูสมุยอีกคร้ังในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565

โคซี่ สมุย เฉวงบีช ตั้งอยูบนถนนเฉวง 

ศูนยกลางสีสันยามค่ําคืนของเกาะสมุย ราย

ลอมดวยรานอาหารตางๆ มากมาย อีกทั้งยัง

อยูใกลหาดเฉวง และหางจากสนามบินนานา

ชาติสมุยเพียง 15 นาที มีโซเชียลฮับที่เปดให

บริการตลอด 24 ชั่วโมง ใหลูกคาสามารถนั่ง

เลน ดูหนัง ชมกีฬาถายทอดสด และสังสรรค

กับเพ� อน อีกทั้งสามารถใชเครดิตเงินสดที่

คาเฟ 247 ที่บริการอาหารและเคร� องด� มได

ตลอดเวลา ภายในโรงแรมมอบเทคโนโลยีตางๆ 

ที่จะทําใหชีวิตคุณสะดวกสบายและงายดาย

ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีพอรต USB หลากหลายจุด 

สะดวกตอการชารจอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

โคซี่ สมุย เฉวงบีช พรอมตอนรับนักทองเที่ยวสูสมุยอีกครั้ง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

พรอมโปร COSI Celebration ขอเสนอหองพักฟรี! พัก 2 คืน จาย 1 คืน / พัก 4 คืน จาย 2 คืน / พัก 6 คืน จาย 3 คืน

ตางๆ สามารถเช� อมตอมือถือเขากับจอทีวีใหญ

เพื่อรับชมซีรีส์ เรื ่องโปรดได้อย่างเต็มที่ 

และพลาดไมไดกับสระวายน้ําบนชั้นดาดฟา

ของโรงแรมที่ดีไซนขอบสระเปนกระจกใส 

มอบมุมถายรูปสุดเกสําหรับชาวโซเซียล 

โคซี่ สมุย เฉวงบีช ฉลองการกลับ

มาเปดใหบริการดวยขอเสนอสุดคุม “COSI 

Celebration ขอเสนอหองพัก

ฟรี!” พัก 2 คืน จาย 1 คืน / 

พัก 4 คืน จาย 2 คืน / พัก 

6 คืน จาย 3 คืน โดยลูกคา

สามารถจองหองพักภายใต

โปรโมชั่น COSI Celebration 

ไดตั้งแตวันนี้ จนถึง 30 

มิถุนายน 2565 สําหรับการ

เขาพักตั้งแตวันที่ 1 ถึง 30 

มิถุนายน 2565 โดยราคาเริ่ม

ตนที่ 900 บาท++ ตอ 2 คืน 

สําหรับการเขาพักตอเน� อง 

สามารถสํารองหองพักหรือดูขอมูล

เพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรโมช่ัน COSI Celebration 

ไดที่ https://www.centarahotelsresorts.

com/th/cosi-celebration และสามารถดู

ขอมูลเกี่ยวกับโรงแรมและ รีสอรทในเครือ

เซ็นทารา ไดที่ www.centarahotelsresorts.

com

ลายแทงความอรอยอีกหนึ่งความ

อรอยยอดฮิตท่ีเหลาบุฟเฟตเลิฟเวอรต้ังตารอ 

หองอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทารา

แกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด ขอชวนคุณพรอม

ครอบครัวมาลิ้มลองความอรอยสุดพิเศษ

อิ่มสุดคุมไมอั้น จัดหนักจัดเต็มกับบุฟเฟต

อาหารนานาชาติ พรอมเมนูไฮไลทประจําวัน

พฤหัสบดีกับหลากหลายเมนูเนื้อหมูที่นํามา

ใหคุณไดล้ิมลอง โดย เชฟแอนเดรีย มอนเทลลา 

หัวหนาพอครัวใหญ ไดยกวัตถุดิบชั้นเลิศ

อยางเนื้อหมูจากทั่วทุกมุมโลก นํามารังสรรค

จัดเต็มไมอั้น ฟนทุกคํากับบุฟเฟตสารพันเมนูหมู และอาหารนานาชาติ

เปนสุดยอดเมนูซิกเนเจอรท้ังอิตาเลียน-ไทย 

หลากหลายเมนูใหคุณไดอิ่มไมอั้น อาทิ 

หมูหันสไตลจีน, หมูยางเมืองตรัง, กะเพรา

หมูคุโรบุตะ, คอหมูยาง, ซี่ โครงหมูออน

บารบีคิว, ขาหมูทอด, หมูสอดไสชีส รวมไป

ถึงบุฟเฟตอาหารนานาชาติอีกมากมาย มุม

ซีฟูดออนไอซ กั้งกระดาน กุงแมน้ํา หอย

แมลงภู ปูมา กุง ซูชิและซาชิมินานาชนิด 

เดอะ พรอมานาด (THE PROMENADE) 

ไลฟสไตลมอลลบนถนนรามอินทรา เปดโซนใหม 

Prom Space เนรมิตพื้นที่ชั ้น 4 ภายใน

ศูนยการคาใหกลายเปนเทรนดี้ เพลส ที่

รวบรวม 4 Activities เพ� อเติมเต็มชีวิต ตอบโจทย

ทุกไลฟสไตล และเปนสเปซสําหรับผูท่ีรักงาน 

Art & Craft ไมวาจะเปน Hobby DIY รวม

สินคากวา 1,000 ไอเทม ทั้งของเลนและ

ของสะสม Workshop ที่จะทําใหคุณสนุก

ไดทั้งวันกับกิจกรรมกวา 100 คลาสเรียน 

Life Style สนุกผอนคลายไดทั้งครอบครัว 

พรอมคาเฟ และ Co-working space พื้นที่

เดอะ พรอมานาด เปดโซนใหม Prom Space สัมผัสโมเมนทแหงการสรางสรรคคุณคาแหงผลงานแฮนดเมด 

กิจกรรมเวิรคชอป DIY พรอมดวยไอเทมงานคราฟท และ Lifestyle Activity จากเหลารานคาและคาเฟช� อดัง

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) 

นําโดย ศรัณย ภูพัฒน ประธานเจาหนาที่

ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน “เดอะเอ็กซคลูซีฟ กาลา ยินดีที่ ไดรูจัก” ขอบคุณลูกคาธุรกิจภาคเหนือ ตอกย้ําความเปนพันธมิตรที่แข็งแกรง

สรางสรรคงานที่สะดวกสบาย  

Fashion Handmade สินคา

เสื้อผา รองเทา กระเปา เคร� อง

ประดับทํามือแบรนดดัง อาทิ 

Thammada, INDIGOBLUE, Sati 

Wear มาใชเวลาท่ีชอบกับกิจกรรม

ที่ใชผานงานฝมือและการสราง

ไอเดียที่บงบอกความเปนคุณ 

พร้อมดื่มด่ํ ากับช่วงเวลาแห่

งการชอปปงไดทั้งวัน พบกันได

แลววันนี้ที่ Prom Space ชั้น 4 

เดอะ พรอมานาด

บริหารลูกคาธุรกิจ และอเล็กซานเดอร นนท 

แลงเฟลด หัวหนาเจาหนาที่บริหาร บริหาร

ความสัมพันธ ธุ รกิ จ 

พรอมดวยทีมผูบริหาร

ธนาคาร ไดจัดงานเล้ียง 

“เดอะเอ็กซคลูซีฟ กาลา 

ยินดีท่ีไดรูจัก” โดยงาน

จัดขึ้นที่ โรงแรมเลอ 

เมอริเดียน จังหวัด

เชียงใหม เพ� อเปนการ

กระชับความสัมพันธ

แ ละขอบคุณลู ก ค า

ธุ รกิ จคนสํ าคัญทาง

ภาคเหนือ ที่ไดมอบความไววางใจใหธนาคาร

ไดรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเสมอมา

ซึ่งงานในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากลูกคา

ธุรกิจทางภาคเหนือในหลายจังหวัด มารวมงาน

เปนจํานวนมาก ลูกคาธุรกิจและผูบริหาร

ธนาคารไดรวมแลกเปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน 

เพื่อนําไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

บริการเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกคาธุรกิจใหดีย่ิงข้ึน โดยทีเอ็มบีธนชาตพรอม

เคียงขางและสนับสนุนลูกคาธุรกิจในทุก

สถานการณ เพ� อใหประสบความสําเร็จและ

เติบโตอยางยั่งยืน
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

สูสุคติ     สายพิณ พหลโยธิน ประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแมสมเชื้อ แจงเจนกิจ 

มารดา ดารณี อยูวิทยา พล.อ.ท.รังสรรค - อวิกา แจงเจนกิจ นลิน หริตวร  โดยมี วาริท อยูวิทยา 

และธาริณี กฤดากร รวมแสดงความอาลัย โดยกําหนดพระราชทานเพลิงศพ (เปนกรณีพิเศษ) 

วันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน เวลา 17.00 น. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

ดูแลผูปวย     นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี รับมอบผลิต

ภัณฑการเดี้ยนเพ� อใชในภารกิจดูแลผูปวย โดยมี นางคิม เต็ง เอน กรรมการผูจัดการ และ 

ภญ.จริยาพร ไตรทิพยเจริญชัย ผอ.ดานธุรกิจและการปฏิบัติการ บจก. ออลล การเดี้ยน ใน

กลุมซีพี ออลล เปนตัวแทนสงมอบ ตามปณิธาน “รวมสรางสรรคและแบงปนโอกาสตอกัน” 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

เกษตรอุตสาหกรรม     ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม พรอม ดร.อริยาพร 

อํานรรฆสรเดช ผอ.กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จับมือ วูดด้ี เวิลด 

โดยมี วุฒิธร มิลินทจินดา และกัญญลักษณ มิลินทจินดา จัดพิธีปดกิจกรรมและมอบรางวัลสุด

ยอดผูประกอบการ โครงการ DIPROM Agro Beyond Academy รุนที่ 3 ณ โรงแรมเอส 31 

สุุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

โอซีซี กรุป สานตอโครงการ “OCC 

สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู สูเสนทาง

สายอาชีพ” เปดคอรสเรียนแตงหนาฟรีที่

กูรูตัวแม จะปนคุณใหเปน Makeup Artist 

ตัวจริง พรอมมอบความรูและเทคนิคแตงหนา

ขั้นพื้นฐานเชิงลึก เพ� อนําไปตอยอดในการ

ประกอบอาชีพ ผูท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการ

ไดตั้งแตวันนี้ - 6 มิถุนายน ลงทะเบียนไดที่ 

https://forms.gle/z4Qby57GnfhQhSnh8 

หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.08-6386-

0682 และ 08-1259-7898

มีโปรเจ็กตดีๆ เพ� อสังคมมาใหย้ิมอยูเสมอ 

และแน�นอนกับการตอนรับวันสิ่งแวดลอม

โลก 5 มิ.ย. บอสสาว รวิศรา จิราธิวัฒน 

แหงหางเซ็นทรัลและหางโรบินสัน ในเครือ

เซ็นทรัล รีเทล ก็เปดโอกาสใหนักชอปไดมี

สวนรักษโลกไปดวยกัน กับแคมเปญ “CENTRAL 

/ ROBINSON LOVE THE EARTH” ที่คราวนี้

ไดผนึกกําลังกรมปาไม เชิญชวนนักชอปสาย

รักธรรมชาติทั่วประเทศมารวมกันเพิ่มพื้นที่สี

เขียวผานการแจก “กลาไม 75,000 ตน ฟรี!” 

ที่หางเซ็นทรัลและหางโรบินสัน 10 สาขา 

ตลอดเดือนมิ.ย. และรับฟรี! “เมล็ดพันธุ ใน

ซองดีไซนน�ารัก” เฉพาะในวันที่ 5 มิ.ย. 

ที่หางเซ็นทรัลและหางโรบินสันทุกสาขาทั่ว

ประเทศ แถมงานนี้ยังประกาศเดินหนาสาน

ตอมิชช่ันรักษ โลกอยางตอเน� อง เพ� อรวมสราง

ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมแกสังคมไทย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ตลท.) ชวนเยาวชนไทยและผูสนใจเร่ิมตนลงทุน 

สัมผัสประสบการณเรียนรูดานการวางแผน

การเงินและการลงทุนที่พิพิธภัณฑเรียนรูการ

ลงทุน INVESTORY โฉมใหม ที่พรอมเติม

เต็มความรู้ด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืน 

(Inspire to Invest for Sustainability) สราง

ประสบการณใหมผานเทคโนโลยีที่หลากหลาย

มากข้ึน พรอมกับการปรับโฉมใหมใน 5 ไฮไลท 

ไดแก New Content, New Characters, New 

Look, New Leaning Technology, New 

Extra Exhibition ที่ชวยใหการเรียนรูแบบ 

Interactive Self-Discovery Museum สนุก

กวาเดิม สนใจเขาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑเรียน

รูการลงทุน ไดต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายนเปนตนไป 

(เปดใหเขาชมทุกวันอังคาร – วันอาทิตย) 

เวลา 09:30 – 17:00 น. โดยเยาวชนและ

ผูสูงอายุเขาชมฟรี! สําหรับบุคคลทั่วไปมีคา

เขาชม 100 บาท พิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุน 

(Investment Discovery Museum) ตั้งอยู

ท่ีช้ันใตดิน อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ (รถไฟฟา MRT 

สถานีศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ทางออก 

3) สอบถามขอมูลเพิ่มเติมผานอีเมล 

INVESTORY@set.or.th หรือเว็บไซต IN-

VESTORY.set.or.th หรือติดตอ 0-2009-9000 

ตอ 3566

เบสท เอ็กซเพรส (BEST Express)  

เดินหนาสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนภาคใต 

อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผานแคมเปญ 

“ชาวสวนสงงายเบสทใหกลองฟรี” ดวยการ

มอบสวนลดพิเศษ 15% จากราคาหนาราน 

พรอมรับฟรี! กลองพัสดุผลไมจาก BEST 

Express ที่แข็งแกรงและทนทานบรรจุผลไม

ไดอยางมีคุณภาพ เม� อมีปริมาณการสงผลไม

ตั้งแต 10 กลองขึ้นไป โดยแคมเปญเริ่มตั้งแต

วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม เฉพาะที่ 

BEST Express สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร 

เทานั้น (เง� อนไขตามที่บริษัทกําหนด) สนใจ

อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://bit.

ly/3sS8YUo 

กนกวรรณ วัชระ กรรมการผูจัดการ 

บริษัท เนรมิตรหนัง ฟลม เปดตัวภาพยนตร

จักรวาลสัตวประหลาดฟอรมยักษ “Leio 

ไลโอโคตรแยยักษ” เนรมิตลานพารค พารากอน 

ใหเปนดินแดนสุดมหัศจรรยในธีม The Ad-

venture of Leio in Wonderland ต� นตาต� นใจ

กับบอลลูนแยยักษลอยฟา กิจกรรมรวมสนุก

เพียบ พบเหลานักแสดงนําโดย ฟาง ธนันตธรญ, 

ปาลม ศุภชัย, จีน�า ณัฐชา พรอมชมมินิ

คอนเสิรตจาก BIG ASS โชวเพลง One Way 

ครั้งแรก!!! ในวันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน ณ 

ลานพารค พารากอน เวลา 17.00น. เปนตนไป 

ณ ลานพารค พารากอน

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

มหกรรมงานตนไม ที่สายธรรมชาติ

หามพลาด! พาราไดซ พารค ศูนยการคา

ในเครือเอ็ม บี เค จัดงาน Urban Garden 

Market ต� นตาต� นใจกับตนไมหลากหลาย

สายพันธุ ใหคุณเลือกชอปอยางจุใจ ทั้ง

กระบองเพชร ไมอวบน้ํา ไมยอดฮิตตางๆ 

ทั้งไมประดับ ไมมงคล ตนไมหายาก พรอม

อุปกรณทําสวนใหเลือก ชอปอีกมากมาย 

กระถางแฮนดเมด กระถางพลาสติก อุปกรณ

เพาะปลูก ปุย ยา อุปกรณทําสวนและของ

แตงสวน กวา 90 รานคา ใครที่กําลังมองหา

ตนไมเพ� อมาประดับตกแตง เสริมความเปน

สิริมงคล เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในบานและที่

ทํางาน หรือมองหาไอเดียตกแตงสวนสวยใน

แบบของคุณ ตองมาที่ งาน Urban Garden 

Market  ระหวางวันเสารที่ 4 - วันอาทิตย

ที่ 5 มิถุนายน เวลา 10.00 น. – 21.00 น.  

ณ บริเวณ ชั้น 1 ลานรอยัลพารค พลาซา 

ศูนยการคาพาราไดซ พารค สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี เค คอนแทคทเซ็นเตอร  

1285 พรอมติดตามกิจกรรม และโปรโมชั่น

ดี ๆ ของศูนยการคา พาราไดซ พารค ไดที่ 

www.paradisepark.co.th หรือเฟซบุกเพจ 

Paradise Park อินสตาแกรม paradisepark_

th และยูทูป paradiseparkchannel

เปนบริษัทอสังหาฯ ที่กําลังอยูในชวง

เติบโต สําหรับ A5 หรือ บมจ. แอสเซท ไฟว 

กรุป หลังประกาศผลประกอบการทํารายได

ไตรมาส 1/2565 นิวไฮ 322.04 ลานบาท 

ลาสุด ‘ศุภโชค ปญจทรัพย’ ซีอีโอหนุมไฟแรง 

บมจ.แอสเซท ไฟว กรุป ก็เดินหนาหาที่ดิน

แปลงใหมเพ� อรองรับแผนพัฒนาบานจัดสรร

ในอนาคต โดยพรอมพิจารณารับซื้อที่ดิน

ในพื้นที่กรุงเทพฯ โซนตะวันออกและแถบ

ปริมณฑล เนื้อที่ตั้งแต 8 – 50 ไร สําหรับ

จัดสรรโครงการใหม ใครที่มีที่ดินตรงตาม

เง� อนไขและสนใจเสนอขาย สามารถย� นขอ

เสนอและรายละเอียดไดที่ land@assetfive.

co.th หรือติดตอฝายจัดหาที่ดินของ A5 โทร. 

06-2779-5252 หากถูกใจก็พรอมปดดีลทันที

เดอะมอลล กรุป รวมกับ ธนาคารซิตี้

แบงก จัดแคมเปญ “CITI HAPPY ON TOP” 

มอบโปรโมชั่นพิเศษ สําหรับสมาชิกบัตร M 

Card และ ลูกคาบัตรเครดิต Citi  ชอปสนุก

รับโปร 3 ตอ ตอที่1 : ชอปในหางฯ และ

แผนกเพาเวอร มอลล รับสวนลดรวมสูงสุด 

36% สมาชิกบัตร M Card รับสวนลดเพิ่ม

สูงสุด 20% เพียงนําคะแนนสะสม M Point 

แลกเทายอดซื้อ และบัตรเครดิต Citi รับ

สวนลดเพ่ิมสูงสุด 20% เพียงนําคะแนนสะสม 

Citi Rewards แลกเทายอดซื้อ  ตอที่2 : ชอป

ภายในหางฯ และใชจายผานบัตรเครดิต Citi 

ครบ 4,000 – 30,000 บาท ขึ้นไป/สลิป รับ

เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท ตอที่3 : 

ชอปผานบัตรเครดิต Citi ครบ 5,000 บาทขึ้น

ไป /วัน  รับฟรีบัตรกํานัล มูลคา 500 บาท   

ตั้งแตวันนี้ ระหวางวันที่ 1 - 5 มิถุนายน ที่

หางสรรพสินคา เดอะมอลล ทุกสาขา, 

เดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, 

เอ็มควอเทียร และ พารากอน ดีพารทเมนท

สโตร 

ทีเส็บจัดสัมมนาไฮบริด การใชคูมือดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซ  ภูริพันธ 

บุนนาค รองผูอํานวยการ สายงานบริหาร สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องคการมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปดงานสัมมนาไฮบริด การใชคูมือ “ดัชนีความสะดวกในการ

จัดกิจกรรมไมซ หรือ Ease of Organising MICE Events Index” โดยทีเส็บเปนผูริเริ่มพัฒนา

และผลักดันคูมือดัชนีความสะดวกในการจัดกิจกรรมไมซดังกลาวบรรจุภายใตแผนยุทธศาสตร

ทองเที่ยวอาเซียน สงเสริมใหหน�วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของไดใชประโยชน

ในการดําเนินงานดานนโยบายแบบเชิงรุก โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ 

รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุง ผูชวยผูอํานวยการ

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง รวมเปดงาน ซึ่งมีผูเขารวมงานทั้งแบบ Online 

และ On-site กวา 160 คน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ

คิง เพาเวอร ไทย เพาเวอร พลังคนไทย คิกออฟปลอยคาราวานแจกลูกฟุตบอลทั่วไทย 

ปที่ 5    อภิเชษฐ ศรีวัฒนประภา ผูชวยประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ และรักษาการรอง

กรรมการผูอํานวยการสายงานการตลาด กลุมบริษัท คิง เพาเวอร และสัมฤทธิ์ กองเงิน รอง

ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี รวมเปดโครงการ ‘ลานลูก ลานพลัง สรางฝนเด็กไทย’ ปที่ 5 ใน

คอนเซปตคาราวานแหงความสุข สงมอบลูกฟุตบอลใหกับเยาวชนครอบคลุม 77 จังหวัดทั่ว

ประเทศ พรอมปลอยคาราวานแจกลูกฟุตบอลมาตรฐานสากลกวาแสนลูก โดยมี สมบัติ ลอจงเฮง, 

ธีรเทพ วิโนทัย, พีรพงศ พิชิตโชติรัตน, บุปผา โตมี และนัฐวรรณ ศรีทอง มารวมงาน ณ 

โรงเรียนอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานและ

กลาวปาฐกถาพิเศษ และ นางสาวอัจฉรินทร 

พัฒนพันธชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจ

และสังคม (ซาย) ทําหนาที่ประธานกรรมการ

สํานักงานพัฒนาสํานักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล ใหเกียรตืเขารวมมพิธีเปด ในงาน DG  

Summit  2022  

โดยมี ดร.สุพจน เธียรวุฒิ ผูอํานวย

การสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) 

ใหขอมูลและโชวศักยภาพราชการไทยยุค

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุปฯ รวมกับ เคร� องด� มตราชาง พรอมพันธมิตรจัด “Chang-Major 

Movie on the Beach ครั้งที่ 8     สุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต รองประธานเจาหนาที่บริหาร

ฝายส� อโฆษณา บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป และ ณรัชฏ วัชรเพชร ผูจัดการผลิตภัณฑ 

เคร� องด� มตราชาง จับมือรวมจัด “Chang-Major Movie on the Beach ครั้งที่ 8” ตอน FRIEND 

& SEA โดยมี กันตพร กําเนิดศิริกุล สรรวรส พุทธเจริญลาภ ปยะพร เตชาพลาเลิศ ฐิตพล 

กาญจนะ พรเทพ ถิรสุนทรากุล ปรมินทร จาวลา วิชิตา สุนทรพิพิธ วรวิทย เถลิงธํารงกุล 

พรอมประติภา มหาโยธารักษ และ คัทรียาฑ บาวเวนส นักแสดงจากสกายบ็อกซฯ รวมงาน 

ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ 

DG Summit 2022 ศูนยขอมูลเปดภาครัฐขับเคล� อนประเทศ 

ดิจิทัล พรอมเปดสถาบันนวัตกรรมและ

ธรรมภิบาลขอมูล หรือ DIGI เปนศูนย

ขอมูลเปดภาครัฐดันประเทศ

ขับเคล� อนดวยนวัตกรรมขอมูล  

และพิธีมอบรางวัลตนแบบทอง

ถิ่นดิจิทัล รวมถึงการมอบรางวัล

ประกวดการใชประโยชนจาก

ขอมูลภาครัฐในการวิเคราะห

เชิงลึก (Data Analytic) ในโครงการ 

DIGI Data Camp "คายสานฝน

ปนอัศวินขอมูลภาครัฐ ประจําป 

2565"  ณ  แฟชั่น  ฮอลล ชั้น 1 ศูนยการคา

สยามพารากอน
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฎหมายที่สำาคัญมากฉบับหนึ่งจะเริ่มบังคับใช้ นั่น

คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562 ซึ่งเลื่อนการบังคับใช้มา 2 ปีแล้ว

ปีนี้กำาลังจะบังคับใช้...และยังมีประเด็นว่ากฎหมาย

ลูกที่จะออกมานั้นมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง

วันก่อนผมชวนผู้รู้ 3 ท่านมาร่วมกันอภิปรายถึงที่มา

ที่ไป และจะเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ เพื่อจะได้เกิดความ

กระจ่างสำาหรับคนไทยทุกหมู่เหล่า

กฎหมายฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อคนไทยทุกคน ไม่ว่า

จะทำางานอาชีพอะไร และมีสถานะเช่นไร

เพราะคำาว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้นมีความหมาย 

กว้างไกลที่จะเกี่ยวโยงกับเราทั้งสิ้น

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านนั้นคือ คุณเวทางค์ พ่วงทรัพย์ 

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ 

DES ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

อาจารย์ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการกำากับสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

และยังมีตำาแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในคณะกรรมการ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

กับ คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญ

กฎหมายเทคโนโลยี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย 

ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

แห่งชาติ

เริ่มด้วยคำาถามที่ว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

องค์กรพร้อมหรือยัง?

อาจารย์ปริญญาอธิบายว่า PDPA (Personal Data 

Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562 ที่มีการพูดถึงและเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องมาหลาย

ปี กำาลังจะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้แล้ว 

ท่านเชื่อว่าองค์กรทั้งหลายคงได้ดำาเนินการเนินการ

ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้กันแล้ว 

แต่ช่วงนี้ต้องเรียกว่าเข้าสู่การเตรียมตัว “โค้ง

สุดท้าย” หรือที่ท่านเรียกว่า DPA ....Final Call

ย้อนประวัติความเป็นมาของ GDPR (General Data 

Protection Regulations) 

และ PDPA อาจารย์

ปริญญาเล่าว่า ในอดีต

อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมี

เดียยังไม่ได้รับความนิยม

เท่าในปัจจุบัน 

ดังนั้นเรื่องของ

ข้อมูลส่วนบุคคลในเวลา

นั้นจึงยังไม่ค่อยมีใครพูดถึง

เเละให้ความสำาคัญเท่าใด

นัก 

แต่ในหลายปีที่ผ่าน

มาจากความนิยมของโซ

เชียลมีเดีย การเติบโตของ

อินเทอร์เน็ต เเละการนำา

เทคโนโลยี Big Data และ 

AI มาใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลพฤติกรรมส่วนตัว

ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

โดยที่ตัวลูกค้าเองส่วนใหญ่จะไม่ทราบถึงการวิเคราะห์

ดังกล่าว

ทำาให้เกิดความเสี่ยง มีผลกระทบทั้งทางตรงเเละทาง

อ้อมต่อตัวบุคคลที่ถูกนำาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

จากนั้นจึงมีการพูดถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและความ

เป็นส่วนตัวของข้อมูล 

โดยเริ่มจากหน่วยงาน OECD ได้พัฒนากฎเกณฑ์กติกา

ที่เรียกว่า OECD Guideline on the Protection of Privacy 

and Transborder Flow of Personal Data ในช่วงปี พ.ศ.

2513-2523 

ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงพัฒนาเป็น Version ล่าสุดในปี 

พ.ศ.2556 

นั่นแปลว่าการให้ความสำาคัญเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลมีมา

นานกว่า 30 ปีเเล้ว 

แต่เพิ่งจะมานิยมหลังจากสหภาพยุโรป หรือ EU ได้

ออกระเบียบในกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นในปี พ.ศ.2559 เเละมีผลบังคับใช้ใน

ปี พ.ศ.2561 ที่เรารู้จักกันในนาม General Data Protection 

Regulation (GDPR) EU 2016/679 ใช้แทนคำาสั่งคุ้มครอง

ข้อมูล Data Protection Directive 95/46/EC 

นับจากที่ GDPR เริ่มบังคับใช้ได้เพียง 1 ปี 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย หรือที่เรารู้กันใน   

ชื่อย่อ “PDPA” ก็ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปี พ.ศ.

2562 

ปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 3 ปีที่ PDPA จะถูกนำามา

บังคับใช้อย่างจริงจังในประเทศไทย ควบคู่กับการทำางานของ

หน่วยงาน Regulator ใหม่ล่าสุด

นั่นคือ “สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล” หรือ “สคส.”

อาจารย์บอกว่าประเทศไทยมีการเตรียมการเเละมีความ

พร้อม “ในระดับหนึ่ง” ที่

ประชาชนได้รับรู้เเละ

เตรียมตัวกันมาหลายปี นับ

จากกฎหมายได้ถูกประกาศ

ให้สาธารณชนได้รับทราบ

ผมถามคุณเวทางค์

บอกว่า คนไทยควรจะ

เตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ได้รับคำาตอบว่า 

“กฎหมายฉบับนี้มีความ

สำาคัญมาก เนื่องจาก

เกี่ยวข้องกับประชาชนคน

ไทยทุกคน เพราะเกี่ยวกับ

ข้อมูลของเราทุกคน...”

คนไทยในฐานะ 

“เจ้าของข้อมูล”  คงมี

คำาถามว่า ถ้าใครเอาข้อมูล

เราหรือของพ่อแม่เรา หรือ

ของลูกเราไปใช้ในทางที่ไม่

ถูกต้อง เราจะว่าอย่างไร... 

แน่นอนว่าเราคงไม่อยาก

ให้ใครเอาข้อมูลส่วน

ตัวเราไปใช้ โดยที่เราไม่

ยินยอม...”

ใครที่ติดตามข่าว

เรื่องนี้คงทราบว่ากฎหมาย

ฉบับนี้ ไม่ได้ออกมาง่ายๆ 

และแม้จะออกมาแล้วก็ยัง

มีคนต่อต้านอยู่

“เสียงคัดค้านนั้นพอเข้าใจได้ เพราะการทำาตาม

กฎหมายฉบับนี้มีต้นทุน เช่น บริษัทต่างๆ หรือสายการบิน

ที่เอาข้อมูลส่วนตัวเราไป เขาก็ต้องมีระบบเพื่อดูแลรักษา 

กฎหมายฉบับนี้บังคับให้เขาต้องดูแลข้อมูลเราอย่างดี ทำาให้

เกิดต้นทุนต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงบริษัทขนาดกลางและเล็กหรือ

เอสเอ็มอีด้วย...”

ถามว่า วันที่ 1 มิถุนายน จะบังคับใช้จริงหรือไม่

คุณเวทางค์บอกว่า “ตอบว่าเราต้องเดินหน้าตั้งแต่ 1 

มิถุนายนเต็มฉบับ  แต่รัฐบาลมีนโยบายที่จะรักษาผล

ประโยชน์ประชาชนให้มากที่สุด ขณะเดียวกันเราก็เข้าใจ

เรื่องต้นทุนสำาหรับภาคธุรกิจ เพราะต้องทำาการรักษาข้อมูล

ส่วนบุคคลเหล่านี้...”

ทางกระทรวงดีอีเอสกำาลังดำาเนินการเพื่อให้ต้น    

ทุนที่ว่านี้ “ต่ำาที่สุด” เพื่อให้ผู้ที่ต้องเก็บข้อมูลมีต้นทุนต่ำา

ที่สุด

(พรุ่งนี้ : คนไทยต้องเตรียมการอย่างไร)

สหรัฐจ่อส่งเครื่องยิงจรวดล้ำ�สมัยให้ยูเครน
วอชิงตัน/มอสโก • ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เผยว่าสหรัฐจะส่งเครื่องยิงจรวดล้ำาสมัยให้ยูเครน 

เจ้าหน้าท่ีสหรัฐระบุว่าอาวุธท่ีจะส่งมอบให้ยูเครนรวมถึงเครื่องยิงจรวดหลายลำากล้องอัตตาจร

ท่ีมีความแม่นยำาสูง ด้านรัสเซียระบุว่าการส่งอาวุธชนิดน้ีให้ยูเครนเท่ากับเป็นการสุมเช้ือเพลิง

ใส่กองไฟ ส่วนเดนมาร์กเป็นอีกชาติในยุโรปท่ีถูกรัสเซียระงับการส่งก๊าซให้

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนา 

ยน 2565 ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบนเดน เขียน

บทความลงหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ ข้อความ

ตอนหน่ึงระบุว่า “เราจะส่งเครื่องยิงจรวดท่ีล้ำา

สมัยและอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ยูเครนเพ่ิมข้ึน 

อาวุธเหล่าน้ีมีศักยภาพในการโจมตีเป้าหมาย

หลักได้แม่นยำามากย่ิงข้ึนในสมรภูมิท่ียูเครน”

เจ้าหน้าท่ีสหรัฐเผยกับผู้สื่อข่าวว่า อาวุธ

ล้ำาสมัยท่ีประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึงว่าจะ

ส่งให้ยูเครนคือ เครื่องยิงจรวดหลายลำากล้อง

อัตตาจร (High Mobility Artillery Rocket 

System – Himars) เป็นเครื่องยิงจรวดที่มีระ                   

บบการยิงที่แม่นยำามากยิ่งขึ้น และยิงได้ใน

พิสัยที่ ไกลกว่าเครื่องยิงจรวดที่สหรัฐส่งให้

ยูเครนไปก่อนหน้านี้

เจ้าหน้าท่ีสหรัฐเผยว่า เครื่องยิงจรวด

หลายลำากล้อง Himars เป็นส่วนหน่ึงของอา 

วุธมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ีสหรัฐจะส่ง

มอบให้ยูเครนท่ีมีการเปิดเผยเมื่อวันพุธ นอกจาก

น้ียังมีเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ, จรวดจาเว

ลินท่ีเป็นจรวดต่อต้านรถถังพิสัยใกล้ท่ีจะส่งให้

ยูเครนเพ่ิมเติม, กระสุนปืนใหญ่, เฮลิคอปเตอร์, 

ยานพาหนะและอะไหล่ของยุทโธปกรณ์

เจ้าหน้าท่ีสหรัฐย้ำาว่าสหรัฐกำาลังพยา 

ยามช่วยยูเครนในการทำาสงครามที่ถูกรัสเซีย

รุกราน แต่สหรัฐไม่ใช่คู่สงครามโดยตรง อา 

พนมเปญ • สน ชัย นักการเมืองมากประสบ 

การณ์ รองหัวหน้าพรรคเพลิงเทียน พรรคฝ่าย

ค้านที่ก่อตั้งไม่นานของกัมพูชา กล่าวปราศรัย

บนรถกระบะเชิญชวนประชาชนให้เลือกผู้สมัคร

ของพรรคที่ส่งลงถึง 90% ในการเลือกตั้งท้อง

ถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนา 

ยน 2565 ว่า พรรคเพลิงเทียน พรรคฝ่ายค้าน

ของกัมพูชาที่เพิ่งก่อตั้งพรรคได้เพียง 6 เดือน

ส่งผู้สมัครลงเลือกต้ังท้องถ่ินของกัมพูชาหรือ

การเลือกต้ังชุมชนถึง 90% จากท้ังหมด 1,652 

ชุมชน โดยกัมพูชาจะมีการเลือกต้ังท้องถ่ินใน

วันอาทิตย์ท่ี 5 มิถุนายนน้ี พรรคเพลิงเทียนหวัง

ว่าการเลือกต้ังท้องถ่ินคร้ังน้ีจะเป็นการฟ้ืนคืนชีพ

พรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาท่ีขณะน้ีมีเพียงพรรค

รัฐบาลเพียงพรรคเดียวคือ พรรคประชาชนกัม 

พูชา (ซีพีพี) ภายใต้การนำาของนายกรัฐมนตรีฮุน 

เซน ท่ีบริหารประเทศมาแล้วถึง 37 ปี

สน ชัย นักการเมืองมากประสบการณ์ 

รองหัวหน้าพรรคเพลิงเทียน กล่าวปราศรัยหา

เสียงให้ผู้สมัครของพรรคที่ลงเลือกตั้งท้องถิ่นที่

ชานกรุงพนมเปญเมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า ชัยชนะ

ของพรรคพลังเทียนคือชัยชนะชาวเขมรทุกคน 

ปัจจุบันพรรคซีพีพีครองท่ีน่ังเกือบท้ังหมด

ของการเลือกต้ังชุมชนในกัมพูชาท่ีมีท้ังหมด 

1,652 ชุมชน แม้พรรคเพลิงเทียนจะเป็นพรรค

ท่ีเพ่ิงก่อต้ังเพียง 6 เดือน แต่สมาชิกส่วนใหญ่

ของพรรคเป็นอดีตสมาชิกพรรคสงเคราะห์

ชาติกัมพูชา (ซีเอ็นอาร์พี) พรรคฝ่ายค้านใหญ่

ท่ีสุดของกัมพูชาท่ีโดนคำาส่ังศาลฎีกายุบพรรค

ไปเมื่อปี 2560 พรรคซีเอ็นอาร์พีโดนยุบพรรค

หลังการเลือกต้ังท้องถ่ินของกัมพูชาคร้ังล่าสุด 

พรรคซีเอ็นอาร์พีได้รับชัยชนะถึง 40% หลัง

พรรคถูกยุบ ชุมชนท่ีพรรคซีเอ็นอาร์พีได้รับชัย 

ชนะจึงตกเป็นของพรรคซีพีพี

สม รังสี ผู้ร่วมก่อต้ังพรรคซีเอ็นอาร์พี ท่ี

ขณะนี้ลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศส ช่วยรีแบรนด์พรรค

ฝ่ายค้าน ทำาให้เกิดพรรคเพลิงเทียนขึ้น โดยสน 

ชัย รับตำาแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพลิงเทียน 

พรรคเพลิงเทียนหาเสียงด้วยการดึงดูด

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นคนหนุ่มสาวและผู้มีราย

ได้น้อย โดยชูนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า, 

การเข้าถึงการศึกษาท่ีเท่าเทียม และปราบปราม

ยาเสพติดและอาชญากรรม

สน ชัย กล่าวในการปราศรัยนอกกรุง

พนมเปญว่า พรรคเพลิงเทียนจะไม่ยอมให้มีการ

พัฒนาใดๆ ท่ีทำาให้เกิดคราบน้ำาตาของประชาชน 

เราจะไม่ยอมให้บุคคลใดปล้นท่ีดินของประชาชน 

เขากล่าวถึงสิ่งซึ่งชาวเขมรจำานวนมาก

มีความกังวลในขณะนี้ว่า พวกเขาจะโดนฟ้อง

ขับไล่ออกจากที่ดินโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์, 

บริษัทเหมืองแร่และบริษัทการเกษตร.

วุธท่ีสหรัฐส่งให้ยูเครนสำาหรับใช้เพื่อขับไล่รัสเซีย

ท่ีรุกคืบเข้ามาในดินแดนของยูเครน อาวุธนี้ต้อง

ไม่ใช้เพื่อโจมตีในดินแดนรัสเซีย

ด้าน ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำาเนียบเครม                                                                     

ลินกล่าวหาสหรัฐเมื่อวันพุธว่า แผนการที่

สหรัฐจะส่งเครื่องยิงจรวดล้ำาสมัยให้ยูเครน

เท่ากับเป็นการเติมเชื้อเพลิงใส่กองไฟ โดย

เป็นความตั้งใจและจงใจ การส่งอาวุธเช่นนี้

ให้ยูเครนไม่ใช่เป็นการส่งเสริมให้ยูเครนกลับ

มาเริ่มเจรจาสันติภาพกับรัสเซียอีกครั้ง

ส่วนเดนมาร์กเป็นชาติล่าสุดในยุโรป                                                                

ท่ีโดนรัสเซียระงับการส่งก๊าซ ชาติในยุโรป                                                             

ก่อนหน้าน้ีท่ีโดนรัสเซียตัดการส่งก๊าซ ได้แก่ โป 

แลนด์, บัลแกเรีย, ฟินแลนด์และเนเธอร์แลนด์

บริษัท ออร์สเทค (Orsted) บริษัท

พลังงานของเดนมาร์กแถลงเมื่อวันพุธว่า บริษัท

ก๊าซพรอม บริษัทส่งออกก๊าซท่ีเป็นบริษัทผูกขาด

ของรัสเซีย จะตัดการส่งก๊าซให้เดนมาร์กหลัง

จากเดนมาร์กปฏิเสธไม่จ่ายค่าก๊าซเป็นสกุลเงิน

รูเบิล ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของรัสเซียที่กำาหนด

ว่าประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียต้องจ่ายค่า

ก๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิล เป็นมาตรการตอบโต้

ที่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำาบาตร 

ส่วนท่ีกรุงเคียฟ แฟนฟุตบอลชาวยูเครน

เฝ้ารอชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

ของทีมชาติยูเครนท่ีกลับมาเตะเป็นคร้ังแรก

ต้ังแต่รัสเซียรุกรานยูเครน โดยยูเครนเดินทาง

ไปเตะกับทีมชาติสกอตแลนด์ท่ีเมืองกลาสโกว์

ในวันพุธ 

ทหารยูเครนวัย 44 ปีผู้หน่ึงกล่าวกับผู้

สื่อข่าวเอเอฟพีว่า เขาหวังว่าทีมชาติยูเครน

จะชนะ เพราะเป็นเรื่องสำาคัญมากกับประเทศ 

กับชาวยูเครนทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนฟุตบอล

หรือไม่.

เริ่มแล้ว...กฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓/๒๕๖๒

คดีหมายเลขแดงที่ ฟ๒๔/๒๕๖๓

ดวยคดีระหวาง พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ 

สํานักงานอัยการสูงสุด (ปปง.) ผูรอง บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) 

จํากัด ท่ี ๑ กับพวก รวม ๓ คน ผูคัดคาน ศาลมีคําส่ังนัดพรอมเพ� อกําหนดแนวทาง

การดําเนินคดี ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬ�กา

จึงประกาศแจงให บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด ผูคัดคาน

ท่ี ๑ นางสาวสิริการยหรือณภัทรา กุลวัฒนพินิศ หรือ ฐิติภาสกุล ผูคัดคานท่ี ๒ 

นายยศวัฒน วีระชัยภัคศิริ ผูคัดคานท่ี ๓ และนายธีรเดช งามขํา ทนายผูคัดคาน

ท่ี ๒ และทนายผูคัดคานท่ี ๓ ทราบวา ศาลมีคําส่ังนัดพรอมเพ� อกําหนดแนวทาง

การดําเนินคดี ในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬ�กา เพราะฉะน้ัน 

ใหทานไปศาลตามกําหนดน้ี

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง แจงใหผูคัดคานท้ังสามและทนายผูคานท่ี ๒ และท่ี ๓

ทราบวันนัดพรอมเพ� อกําหนดแนวทางการดําเนินคดี

พรรคฝ่ายค้านกัมพูชาคืนชีพ

สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นถึง90%

พบไบเดน • แครีน ฌ็อง-ปิแอร์ โฆษกทำ�เนียบข�วกล่�วต้อนรับสม�ชิกวงบีทีเอสจ�ก

เก�หลีใต้ท่ีทำ�เนียบข�ว กรุงวอชิงตัน ดีซี ก่อนวงบีทีเอสเข้�พบห�รือกับประธ�น�ธิบดี

โจ ไบเดน เมื่อวันท่ี 31 พฤษภ�คม 

 

เซี่ยงไฮ้คึกคักหลังเลิกล็อกดาวน์วันแรก

เซี่ยงไฮ้ • นครเซี่ยงไฮ้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่จะเป็นไปอย่างช้าๆ หลังทางการ

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 หลายอย่างนับจากวันพุธที่ 1 มิถุนายน เอเอฟพี

รายงานว่ามหานครแห่งนี้ถูกล็อกดาวน์แบบเต็มรูปแบบมาถึง 2 เดือน ทำาให้ผู้อยู่อาศัย

ถูกจำากัดพื้นที่แค่ที่บ้าน สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอย่างหนัก โดยหลังจากมีการ

ผ่อนคลายมาตรการไปบ้างในช่วงหลัง ทางการประกาศว่าตั้งแต่วันพุธเริ่มอนุญาตให้ผู้

อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำาสามารถเดินทางไปในเมืองได้อย่างอิสระ ทำาให้

เมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมา มีผู้สัญจรหลั่งไหลเข้าสู่สถานีรถไฟใต้ดินและอาคารสำานักงาน

ต่างๆ จำานวนมาก โดยมีการสแกนคิวอาร์ โค้ดเพื่อรับรองว่าพวกเขาปราศจากไวรัส 

ห้างสรรพสินค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ร้านขายยาและร้านเสริมสวย เปิดรับลูกค้าได้ที่ 75% 

ขณะที่สวนสาธารณะและจุดชมวิวจะค่อยๆ กลับมาเปิดอีกครั้ง แต่โรงภาพยนตร์และ

โรงยิมยังต้องปิดต่อไป ส่วนโรงเรียนจะค่อยๆ กลับมาเปิดตามความสมัครใจ

วง BTS พบ ‘ไบเดน’ หารือแก้เหยียดชาวเอเชีย

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า BTS วงบอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีใต้เยือนทำาเนียบ

ขาวเมื่อวันอังคาร เพื่อพบประธานาธิบดีโจ ไบเดน โดยซูเปอร์กรุ๊ปเค-ป๊อป แสดงความ

เป็นกังวลถึงสถานการณ์การเหยียดชาวเอเชีย จากที่มีข่าวออกมาหลายครั้ง ซึ่งมีการ

ลงมือทำาร้ายชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอย่างรุนแรง ศิลปินหนุ่มทั้ง 7 คน ร่วมแถลง

ข่าวที่ทำาเนียบขาวกับแครีน ฌ็อง-ปิแอร์ โฆษกทำาเนียบขาว พัค จีมิน นักร้องนำาของ

วงกล่าวผ่านล่ามบอกว่า ทางวงรู้สึกเสียใจกับอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้น

หลายๆ ครั้งในสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นในระยะหลัง ขณะที่ชูกา สมาชิกอีกคนกล่าว “ไม่ใช่

ความผิดที่จะแตกต่าง ผมคิดว่าความเท่าเทียมเริ่มต้นเมื่อเราเปิดใจและยอมรับความ

แตกต่างทั้งหมดของเรา” หลังจากนั้นสมาชิกของวง BTS เข้าหารือกับประธานาธิบดี

ไบเดน.  

ก



นายกฯ

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

พ.ศ.2548 มาตรา 9 (2) และมาตรา 11 (6) 

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 26 หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 

8 ต่อ 1 วินิจฉัยว่า พระราชกำาหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

มาตรา 9 (2) ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่มีความ

จำาเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลง

ได้ โดยเร็ว หรือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้าย

แรงมากขึ้น ให้นายกรัฐมนตรีมีอำานาจออก

ข้อกำาหนดห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน 

ณ ที่ใดๆ หรือกระทำาการใดอันเป็นการยุยงให้

เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และมาตรา 11 (6)  

ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่สถานการณ์ฉุกเฉินมี

การก่อการร้าย การใช้กำาลังประทุษร้ายต่อ

ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือมีเหตุอัน

ควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำาที่มีความรุนแรง

กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย

ในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และ

มีความจำาเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีให้นายก

รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มีอำานาจประกาศให้สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็น

สถานการณ์ที่มีความร้ายแรง และให้นายก

รัฐมนตรีมีอำานาจประกาศห้ามมิให้กระทำาการ

ใดๆ หรือสั่งให้กระทำาการใดๆ เท่าที่จำาเป็นแก่

การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย

ของประเทศ หรือความปลอดภัยของประชาชน

นั้น ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำานักงานคณะกรรม

การข้อมูลข่าวสารของราชการได้เผยแพร่ผล

การประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิด

เผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาร

ราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย 

คณะ 3 (กวฉ.คณะ 3) ซึ่งมี พล.อ.กฤษณะ  

บวรรัตนารักษ์ เป็นหัวหน้าคณะ และมี 

พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์, นายธนกฤต 

วรธนัชชากุล รองศาสตราจารย์วรรณภา ติระ

สังขะ และนายพีระศักด์ ศรีรุ่งสุขจินดา เป็น

กรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 

โดยเป็นเรื่องการเปิดเผย “ข้อมูลจำานวน

กำาลังพลและเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการ 

ชุมนุมทางการเมือง ระหว่างปี พ.ศ.2563 

ถึงปัจจุบัน มีนายพงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ 

บรรณาธิการอาวุโสสำานักข่าว The MATTER 

ผู้อุทธรณ์ ความว่า ผู้อุทธรณ์ขอข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับคู่มือในการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน

ของตำารวจ จำานวนกำาลังพล รวมทั้งจำานวน

แก๊สน้ำาตาและกระสุนยางที่เบิกมาและใช้ไป

ในการควบคุมฝูงชนในการชุมนุมทางการเมือง 

ระหว่างปี พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน (ยอดรวม และ

แยกเป็นรายเหตุการณ์ โดยแยกตัวเลข เบิกมา 

กับใช้ไป หรือส่งคืน) แต่หน่วยงาน A ปฏิเสธ

การเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า การเปิดเผยจะ

ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่

ตำารวจในการยุติหรือให้เลิกการชุมนุมที่ผิด

กฎหมาย ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราช

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้ว

มีความเห็น ดังนี้ 1.คู่มือในการปฏิบัติการควบ 

คุมฝูงชนของตำารวจ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมี

ลักษณะเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารดังกล่าวไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แม้ว่าบุคคล

ที่ขอข้อมูลจะไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู

ได้ รวมถึงสามารถขอสำาเนาหรือขอสำาเนาที่

มีคำารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

ได้เช่นกัน ตามมาตรา 9 วรรคสาม แห่ง 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ดังนั้น คู่มือในการปฏิบัติการควบคุมฝูงชนของ

ตำารวจจึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้

2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตรา 41 (1) ได้บัญญัติรับรองสิทธิของ

ประชาชนในการได้รู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ ในการดำาเนินการต่างๆ ของ

รัฐ และมาตรา 59 ยังกำาหนดหน้าที่ของรัฐ

ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในความครอบ

ครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยว

กับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของ

ทางราชการ ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วการ

เปิดเผยยอดรวมทั้งหมดของจำานวนกำาลังพล 

รวมทั้งจำานวนแก๊สน้ำาตาและกระสุนยางที่

ใช้ ในการควบคุมฝูงชนในการชุมนุมทางการ

เมือง โดยไม่ระบุหรือแยกเป็นรายเหตุการณ์ 

จึงไม่กระทบกับความมั่นคงของรัฐ และมิได้

ทำาให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงอัตราการจัดกำาลังพล

และเครื่องมือที่นำามาใช้ในการควบคุมฝูงชน

อันจะทำาให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่

ตำารวจเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำาเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 15 (2) แห่ง 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

และการเปิดเผยยังจะเป็นการแสดงถึงความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎหมายของหน่วยงาน A ด้วย ดังนั้น จึง

เปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ถึงยอดรวมจำานวน

กำาลังพล รวมทั้งยอดรวมจำานวนแก๊สน้ำาตา

และกระสุนยางที่เบิกมา ใช้ไป และส่งคืน ใน

การควบคุมฝูงชนในการชุมนุมทางการเมือง  

ส่วนการเปิดเผยข้อมูลจำานวนกำาลังพล 

และจำานวนแก๊สน้ำาตาและกระสุนยาง โดย

แยกเป็นรายเหตุการณ์ และแยกตัวเลขเบิก

มา กับใช้ไป หรือส่งคืน อาจส่งผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุมการชุมนุม

เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน และการปกป้องคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมทั้งอาจไม่

สามารถป้องกันเหตุความไม่สงบอันอาจเกิด

ขึ้นหรือเกี่ยวข้องจากการชุมนุม ตลอดจนอาจ

ไม่สามารถทำาให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนส่วนรวมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม

ที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม

มาตรา 15 (2) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้นจึงไม่อาจเปิดเผยให้

ผู้อุทธรณ์ทราบโดยแยกเป็นรายเหตุการณ์ ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงาน A ดัง

กล่าว ที่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร

คณะ 3 สั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้คือ กอง

บัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.)

สำาหรับ กวฉ.คณะ 3 นี้ เป็นคณะที่เคยมี

คำาวินิจฉัยให้สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้

สินของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา กรณีเข้า

รับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นครั้งที่ 2 และ

นายวิษณุ เครืองาม กรณีเข้ารับตำาแหน่งรอง

นายกรัฐมนตรี เป็นครั้งที่ 2 ภายหลังการเลือก

ตั้งเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา.

ชัชชาติ

ที่ ได้รับการประกาศรับรองจาก กกต. 45 ราย 

ทยอยเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่ม 

ส.ก.จากพรรคเพื่อไทย 18 ราย นำาโดย  

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำานวยการ

เลือกตั้ง ส.ก. พรรคเพื่อไทย และนายวิชาญ  

มีนชัยนันท์ ประธานภาคกรุงเทพมหานคร 

พรรคเพื่อไทย รวมทั้ง ส.ก.จากพรรคอื่นๆ 

ทยอยเข้ารับประกาศ ขณะที่กลุ่ม ส.ก.พรรค

ก้าวไกล นำาโดยนางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เดินทางมารับ

ประกาศจาก กกต.ทีหลังจาก ส.ก.กลุ่มอื่น ขณะ

ที่นายชัชชาติได้ลุกขึ้นทักทายและแสดงความ

ยินดีกับ ส.ก.ทุกคนหลังรับใบประกาศจาก กกต.

โดยนายชัชชาติกล่าวว่า ไม่ตื่นเต้น 

และพร้อมที่เปิดตัวทีมงานบริหาร กทม.ใน

ช่วงบ่ายวันนี้ หลังจากเข้ามอบนโยบายให้

กับข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการ 

กทม.เสาชิงช้า ส่วนกรณีงบประมาณของ 

กทม.เหลือเพียง 90 ล้านบาท ให้รองผู้ว่าฯ 

กทม.ไปดู แต่ไม่เป็นไรเพราะนโยบายตัวเอง

ไม่ได้ใช้เงินเยอะ 

นอกจากนั้น เลขาธิการ กกต.ยังให้

สัมภาษณ์ภายหลังถึงกรณีผู้สมัคร ส.ก.ที่ยัง

ไม่ได้รับการรับรองอีก 5 รายนั้น เนื่องจากมี

คำาร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ระหว่าง

การตรวจสอบของสำานักงาน ซึ่งสำานักงานจะ

เร่งรัดดำาเนินการโดยเร็ว เพราะประชาชนรอ 

ส.ก.ของเขาอยู่ เหมือนกับการประกาศผลการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. 45 เขต ซึ่งเป็น

ครั้งแรกที่สำานักงานได้มีการเร่งรัดเรื่องการ

พิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาการ

ทำางานของสำานักงานตามนโยบายของ กกต. 

ที่อยากให้เรื่องการประกาศผล การเร่งรัด

สำานวน ทำาให้เร็วขึ้น ซึ่งเราก็สามารถประกาศ

ผลได้ภายใน 8-9 วัน ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการถูก

กระแสกดดันจากสังคม

ส่วนกรณีป้ายหาเสียงที่สามารถทำา

ไปทำาเป็นกระเป๋าได้นั้น กกต.จะมีการศึกษา

เพื่อวางกรอบในการเลือกตั้งในอนาคตหรือ

ไม่ เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องใหม่ 

เรื่องแบบนี้เคยมีแนวมาแล้ว ถ้าจำาได้สมัยก่อน

มีซีดี ถามว่าเป็นการให้ทรัพย์สินหรือไม่ ซึ่ง

ในข้อเท็จจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสื่อที่จะใช้ในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์กับประชาชน เหมือน

เสื้อสกรีนตัวหนังสือก็ถือว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งใน

การโฆษณาหาเสียงของผู้สมัคร กรณีป้ายหา

เสียงของนายชัชชาติจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ 

“สังคมอาจจะลืมไปว่าหลักการมัน

เหมือนกัน แต่รูปแบบมันต่างกัน อย่างไรก็ตาม 

ผมคิดว่ากฎหมายที่มีอยู่ก็ชัดเพียงพอแล้ว ไม่

จำาเป็นที่จะต้องมีการไปแก้ไขกฎหมาย ขอแค่

คนใช้กฎหมายตรงไปตรงมา”

เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ขณะนี้มีการ

ลงชื่อถอดถอน กกต.นั้น นายแสวงตอบว่า 

ทราบว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในสังคม แต่ก็ 

ไม่เฉพาะ กกต. ก่อนหน้านี้ก็มีเกิดขึ้นกับ

หน่วยงานอื่นๆ เป็นอารมณ์ของสังคม ส่วน

ที่มีคนบอกว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จ กกต.

น่าจะประกาสผลได้เลย แต่ในข้อเท็จจริงมี

คนอีกครึ่งหนึ่งที่มอง กกต.อยู่ว่าถ้าไม่ทำาตาม

กฎหมาย เราก็อาจจะถูกข้อหาละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่ อย่างกรณีผู้ว่าฯ กทม. มาตรา 17 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นระบุว่า จะต้องมีการ

ตรวจสอบเบื้องต้น ซึ่ง 3 วันหลังการเลือกตั้ง 

กกต.รายงานผลคะแนน จากนั้นผู้ตรวจการ

เลือกตั้งรายงานผลภายใน 4-5 วัน สำานักงาน 

กกต.ก็ต้องมาประมวลผลก่อนบรรจุวาระการ

ประชุม กกต. ซึ่งตนก็คิดว่าเร็วสุดๆ แล้ว

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

(เสาชิงช้า) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าพนักงาน 

กทม.และข้าราชการ พนักงานได้มีการ 

เตรียมความพร้อมสถานที่บริเวณสนามหญ้า

หน้าพระพุทธนวราชบพิตร ได้มีการเตรียมเวที

ไม้ประดับด้วยดอกดาวเรือง ดอกสร้อยไก่ ดอก

แพงพวย และดอกแวววิเชียร บริเวณรอบเวที 

เพื่อให้นายชัชชาติได้ขึ้นเพื่อทำาการแถลงข่าว

ต่อหน้าสื่อมวลชน 

ต่อมาเมื่อเวลา 12.41 น. ผู้สื่อข่าวราย  

งานว่า นายชัชชาติได้เดินทางมาถึงศาลา
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ตร.ชลบุรีตามรวบโจรหนุ่มลักรถ จยย.

ชลบุรี • เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65 พ.ต.อ.นิทัศน์ แหวนประดับ  ผกก.

สภ.เมืองชลบุรี, พ.ต.ท.เอกราช มาละวรรณโณ รอง  ผกก.ป.สภ.

เมืองชลบุรี, พ.ต.ท.วิเชียร ตู้ทอง สวป.สภ.ชลบุรี ฯ ร่วมแถลง

ข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ 

สภ.เมืองชลบุรี คือนายธีระยุทธ หรือบาส เอี่ยมจำารัส อายุ  

30 ปี ชาวจังหวัดพิจิตร ได้ที่ริมถนนบางนา-ตราด ขาเข้าจังหวัด

ชลบุรี พร้อมของกลาง รถ จยย.ฮอนด้า เวฟ 125 สีเทา-ดำา 

ทะเบียน กกจ 97 ชลบุรี ที่มีผู้แจ้งความรถหายไว้ที่ สภ.ชลบุรี 

โดยนายธีระยุทธรับสารภาพว่าเป็นผู้ โจรกรรมไปจริง รวมถึง 

จยย.อีก 3 คัน  คือ ฮอนด้า เวฟ 125 สีน้ำาเงิน-ดำา ทะเบียน 

คขฉ 146 ชลบุรี, ฮอนด้า เวฟ 110 สีน้ำาเงิน-ฟ้า ทะเบียน  

3 กฉ 4478 ชลบุรี และฮอนด้า ซูมเมอร์ เอ็กซ์ สีเหลือง-ดำา 

ทะเบียน 3 กค 433 ชลบุรี ประสานส่งมอบรถคืนให้เจ้าของ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมประชาสัมพันธ์การป้องกันเหตุลัก

ทรัพย์และรถ จยย.ให้ประชาชนรับทราบแนวทาง นอกจากนี้

ยังมอบเงินรางวัลในการจับกุมให้ จนท.ตร.ชุด ปจร.สภ.เมือง

ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

รถสิบล้อทับเมียนมาขี่บิ๊กไบก์ดับคาถนน

เพชรบุรี • เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 31 พ.ค.65  ร.ต.ท.หญิง 

พัชรวัช ฤทธิ์ชัย ร้อยเวร สภ.ชะอำา จ.เพชรบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุ

รถบรรทุกชนรถบิ๊กไบก์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณถนนสาย

บายพาสชะอำา-ปราณบุรี หลักกิโลเมตรที่ 4+600 ขาล่อง

ใต้ เขตเทศบาลเมืองชะอำา ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 

1 รายในสภาพแขนขาหัก สวมหมวกกันน็อก ตรวจสอบพบ

กระเป๋าคาดเอวสีแดงภายในพบพาสปอร์ตของผู้เสียชีวิต ชื่อ

นาย MINSOE MYANMAR สัญชาติเมียนมา อายุ 28 ปี  

ห่างออกไปพบรถบรรทุกสิบล้อสีขาว ทะเบียน 71-8761 

จ.พระนครศรีอยุธยา ในสภาพด้านหน้ารถทับรถจักรยานยนต์

บิ๊กไบก์ สีแดง ป้ายทะเบียน 9 กล-4966-กทม.ของผู้เสียชีวิต 

พังเสียหายทั้งคัน นายตอง สัญชาติเมียนมา อายุ 30 ปี 

เพื่อนของผู้เสียชีวิตเล่าว่า ตนและผู้เสียชีวิตมาจากพระราม 2 

เพื่อไปเที่ยวหัวหิน ผู้ตายขี่รถบิ๊กไบก์มาเอง ตนและเพื่อนขับ

รถยนต์ตามหลังมา พอมาถึงที่เกิดเหตุข้างหน้าเลนซ้ายมีรถ

เก๋งขับอยู่ 1 คัน เลนขวามีรถบรรทุกสิบล้อขับอยู่ 1 คัน ผู้เสียชีวิต

ได้ขี่แซงขึ้นไประหว่างกลางถนน จากนั้นก็เห็นรถของผู้เสียชีวิต

สะบัดและเสียหลักล้มลง ด้านนายสัมพันธ์ ขำาพวง อายุ 33 ปี 

คนขับรถบรรทุกเล่าว่า ตนกำาลังนำาเส้นสลิงที่ใช้ก่อสร้างไปส่ง

ที่ จ.นครศรีธรรมราช พอมาถึงที่เกิดเหตุได้ขับวิ่งแซงรถเทรล

เลอร์มาด้านขวา จากนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นบริเวณล้อหน้า

ซ้ายและมีสะเก็ดไฟ นึกว่ายางล้อหน้าระเบิดจึงค่อยๆ ประคอง

รถบรรทุกเข้าเลนซ้าย จนรู้ว่าเป็นรถบิ๊กไบก์จึงรีบแจ้งตำารวจ

มาตรวจสอบและไม่มีเจตนาจะหลบหนี.

ว่าการ กทม. ด้วยชุดสูทสีดำาและผูกเนกไทสี

เขียวเข้ม ซึ่งมีประชาชนส่วนหนึ่งมารอมอบ

ดอกไม้ให้กำาลังใจนายชัชชาติ โดยมีชายคน

หนึ่งพาเป็ดชื่อ มีสุข และนกชื่อ การะเกด มา

ด้วย ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าต้อนรับได้กล่าวว่า 

“รอมานาน ผู้ว่าฯ ในดวงใจ” 

จากนายชัชชาติได้เดินขึ้นบนบันไดหน้า

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นก้าวแรกด้วย

เท้าข้างขวา โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด

กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ให้การ

ต้อนรับที่ห้องพักรับรอง ห้องอมรพิมาน 

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ภายในศาลาว่าการ 

กทม. นายชัชชาติได้มอบประกาศ กกต.เรื่อง

ผลการเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.แก่นายขจิต จากนั้น

ปลัด กทม.ลงนามในหนังสือมอบหมายงานให้

ผู้ว่าฯ กทม. ทั้งนี้ ปลัด กทม.ในนามข้าราชการ

และบุคลากรกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับ 

และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

โดยนายขจิตกล่าวว่า ขอขอบคุณนาย

ชัชชาติที่เสียสละเวลาตัวเองเป็นเวลา 2 ปีกว่า 

เพื่อทำาการบ้านใน กทม.ด้วยความตั้งใจแน่ว

แน่ ว่าจะทำาให้คน กทม.มีความสุข และโชค

ดีที่ประสบความสำาเร็จ โดยหวังว่าจะสามารถ

นำาพวกเราไปข้างหน้าได้ เพื่อความเป็นอยู่ของ

ประชาชนและขอให้นายชัชชาติเชื่อมั่นว่าพวก

เราจะทำางานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี 

ด้านนายชัชชาติกล่าวว่า เราเดินมานาน

กว่า 2 ปี และวันนี้ก็ได้เดินต่อ ตอนนี้ดีใจที่มี

เพื่อนร่วมเดินทางกับเราคือข้าราชการ ลูกจ้าง 

กทม.ทั้งหมด ซึ่งตนไม่ใช่นาย ขอให้เรียกว่า

อาจารย์ ตนอยากจะให้เราเดินไปด้วยกัน มี

อะไรคุยกันได้ และตนก็เป็นคนใหม่ของ กทม. 

หลักการคือถ้าตนทำาอะไรไม่เหมาะก็ขอให้พูด

กัน ยกตัวอย่างเช่นนโยบาย 214 ข้อ อยาก

ให้ทุกคนอ่าน เพราะเราอยากได้ความเห็นของ

ท่าน หากท่านมองว่านโยบายของเราทั้งหมดดี

หรือไม่ดีอย่างไร ไม่ได้บอกว่าให้ท่านปฏิบัติตาม 

แต่อยากได้ความเห็นว่าควรจะปรับปรุงอย่างไร 

ตนคิดว่าหลายๆ ท่านรู้มากกว่า และเราอาจจะ

เพิ่มเป็น 300 ข้อ หากพวกเรามีพลัง 

“เรื่องความโปร่งใส สุจริต ผมจะไม่ทน

ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งตอนนี้มีคนมาแอบ

อ้างชื่อผมแล้ว หากมีคนแอบอ้างว่าเป็นทีม

งานอาจารย์ชัชชาติให้ทำาอะไร ขอให้รู้ ไว้ว่า

นั่นไม่ใช่ผม ทีมงานของเราก็จะเป็นคนของ

เรา หากมีคนแอบอ้างขอให้แจ้งทีมงานทันที 

เพราะเรามาด้วยความโปร่งใส สุจริตจริงๆ 

เพราะอยากทำาให้ กทม.มีชื่อเสียงว่าเป็นหน่วย

งานที่สุจริต และผมเชื่อว่าทุกคนอยากทำางาน

ให้ โปร่งใส และความยุติธรรมในการแต่งตั้งที่

เป็นธรรม คนเก่งและคนที่ทำางานมีโอกาสจะ

เติบโตในหน้าที่ ได้ ผมสัญญาว่าจะทำาให้เป็น

อย่างนั้น” นายชัชชาติกล่าว

ต่อจากนั้น เวลา 13.51 น. นายชัชชาติ

และทีมงานเดินทางมายังเวทีที่แถลงบริเวณ

หน้าลานพระบรมรูปพระพุทธนวราชบพิตร

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาภายในศาลาว่าการ 

กทม.  โดยนายชัชชาติกล่าวว่า ขอบพระคุณ

ประชาชนและสื่อมวลชน ก่อนอื่นคือต้อง

ทำาภารกิจแรกก่อนคือการประกาศทีมงาน 

โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครคนที่ 17 สำาหรับทีมงานมี

ดังนี้ 1.นายจักกพันธุ์ ผิวงาม อดีตรองปลัดฯ 

และรองผู้ว่าฯ 2.นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ดูแล

เรื่องผังเมืองและการโยธาฯ และโครงสร้าง

ต่างๆ 3.น.ส.ทวิดา กมลเวชช ดูแลเรื่องภัยพิบัติ 

กลยุทธ์ต่างๆ และ 4.นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 

ดูแลเรื่องชุมชน NGO และสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ปรึกษามี 9 คน มีดังนี้ 1.นายต่อศักดิ์ 

โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. 

2.นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 3. พล.อ.นิพัทธ์ 

ทองเล็ก 4.พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ 

5.พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี 6.นางวิลาวัลย์ 

ธรรมชาติ 7.นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี 

8.นายภาณุมาศ สุขอัมพร และ 9.นายพรพรหม 

วิกิตเศรษฐ์ ส่วนเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. คือ 

นายภิมุข สิมะโรจน์ และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ 

กทม. ประกอบด้วย 1.นายเอกวรัญญู อัมระ

ปาล 2.นางสาวศนิ จิวจินดา 3.นายจิรัฏฐ์ ม้าไว 

4.นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์

ที่รัฐสภา นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายชัชชาติจะ

ต้องมาเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เพื่อหารือ

ถึงการทำางานหรือไม่ว่า กทม. คือท้องถิ่น 

ต้องทำางานร่วมมือกับส่วนกลาง โดยอันดับ

แรกคือกระทรวงมหาดไทย ซึ่งโดยอำานาจ

ตามกฎหมาย รมว.มหาดไทยยังสามารถปลด 

ผู้ว่าฯ กทม.ได้ด้วย ที่มีความสำาคัญรองลงมาคือ 

นายกรัฐมนตรี ที่ถือว่าไกลหน่อย แต่ก็จำาเป็น 

เพราะบางอย่างจะต้องร่วมมือกันประสานกัน

ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กลัวที่สุดคือผู้ว่าฯ กทม.

กับ รมว.มหาดไทยที่มาจากคนละพรรคกัน 

และถ้าต่างคนต่างเล่นการเมืองจะทำาอย่างไร 

และเหตุนี้ทำาให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดเกิดได้ยาก ดังนั้นการจะไปเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดจึงลำาบาก เพราะ

จะเหมือนเป็นเบี้ยหัวแตกหลายพรรค 

เมื่อถามว่า ผู้ว่าฯ กทม.อยู่ในโครงสร้าง

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แบบ

นี้ มี โอกาสที่ผู้ว่าฯ กทม.จะเข้าร่วมประชุม 

ศบค.กับนายกฯ ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า 

สื่อไม่ต้องกลัวเรื่องที่จะมาเจอกันหรอก เขา

เจอกันได้บ่อยอยู่แล้ว ส่วนที่คนอยากรู้ว่าผู้ว่าฯ 

กทม.กับนายกฯ จะสามารถทำางานร่วมกันได้

หรือไม่นั้น ตนเคยทำางานร่วมกับนายชัชชาติ 

ซึ่งนายชัชชาติไม่ใช่คนที่มีบุคลิกแข็งกร้าว 

จึงไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไร และต่อให้บุคลิก

แข็งกร้าว งานคืองาน ไม่คิดว่าเป็นปัญหา.

หนองคาย • ศุลกากรหนองคาย

จับคนไทย 3 ราย หลังลักลอบ

บรรจุน้ำามันใส่ถัง 30 ลิตรแอบ

ขายฝั่งลาว เหตุราคาต่างกันถึง 

10 บาท ขณะที่เปิดประเทศคน

ลาวเข้าไทยมากถึงวันละ 2 พันคน 

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่  1 มิ .ย.65 หลัง

จากที่นายมนต์สิทธิ์  ไพศาล

ธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

หนองคาย ได้ประกาศพื้นที่เฝ้า

ระวังสถานการณ์ โควิด-19 ของ

จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่สี

เหลือง และนับตั้งแต่เปิดด่าน

สากลให้คนไทยและคนลาวผ่าน

ได้ตามปกตินั้น พบว่าขณะนี้ที่

ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมือง

หนองคาย บรรยากาศคึกคัก มี

ประชาชนทั้งไทยและต่างชาติ

เดินทางเข้าออกอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายภาคิน เทียบคำา 

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจ

สอบทางศุลกากร ด่านศุลกากร

หนองคาย กล่าวว่า  ตั้งแต่มีการ

เปิดด่านสากลให้ประชาชนทั้ง

สองประเทศเดินทางเข้าออกได้

ตามปกติ หลังสถานการณ์ โควิด

ผ่อนคลายลง ทำาให้บรรยากาศ

ศุลกากรจับ3รายนำาน้ำามันขายลาว

ไทยโพสต์ • พล.ต.ต.อาชาน 

จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา  มีคำา

สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน หลัง

ตัวแทนผู้ประกอบการสถาน

บันเทิงร้องถูกตำารวจเรียกเก็บ

ส่วยรายเดือน 2-5 พันบาท

วันที่ 1 มิ.ย.65 ตามที่

ปรากฏภาพข่าวในสื่อออนไลน์ 

หลายสำานัก ว่ ามีตัวแทนผู้

ประกอบการ “กลุ่มรักษ์ด่าน

นอก” ต.สำานักขาม อ.สะเดา 

จ.สงขลา ร้องเรียนสื่อมวลชน

ผ่านสำานักงานของ ส.ส.สุภาพร 

กำาเนิดผล ส.ส.เขต 6 จังหวัด

สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ว่า

มีตำารวจไม่ทราบสังกัดประมาณ 

20 คนเข้าไปข่มขู่เก็บค่าส่วยราย

เดือนจากผู้ประกอบการร้านค้า

ในพื้นที่บ้านด่านนอก ชายแดน

ไทย-มาเลเซีย โดยให้แต่ละร้าน

จ่ายส่วยเดือนละ 2,000-5,000 

บาท ซึ่งสร้างความเดือดร้อน

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าเป็น

อย่างมาก ทั้งที่กำาลังฟื้นตัวหลัง

โรคโควิด-19 ระบาด โดยนาย

เดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.เขต 5 

จ.สงขลา ทำาหนังสือร้องเรียน

ถึง ผวจ.สงขลา, ผู้บังคับการ

ตำารวจภูธรจังหวัดสงขลา และ

ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 9  

ไปแล้วนั้น

วันที่  30 พ.ค .ที่ผ่ าน

มา พล.ต.ต.อาชาน จันทร์

ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา จึงมีคำา

สั่งที่ 507/2565 ลงวันที่ 30  

พฤษภาคม 2565 แต่งตั้งคณะ

กรรมการเพื่อพิจารณาตรวจ

สอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียน

ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน  

7 วัน โดยมี พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ 

จันทรอาภา รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา 

เป็นประธานกรรมการ พร้อม

คณะทำางานตามคำาสั่งอีก 4 ท่าน 

ทั้งนี้ พล.ต.ต.อาชานกล่าว

ว่า ขอให้กลุ่มผู้ประกอบการร้าน

ค้าในพื้นที่มั่นใจว่า ตำารวจภูธร

จังหวัดสงขลาไม่มีนโยบายสร้าง

ความเดือดเนื้อร้อนใจแก่พี่น้อง

ประชาชน ยิ่งเศรษฐกิจในยุค

โควิด-19 เช่นนี้ ประชาชนย่อม

ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลำาบากยาก

เข็ญอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามจะ

เร่งรัดดำาเนินการให้ได้ทราบข้อ

เท็จจริงโดยเร็วที่สุด และจะไม่

ปกป้องคนกระทำาผิด หากตรวจ

สอบพบว่าเป็นการกระทำาของ

เจ้าหน้าที่ตำารวจหรือบุคคลใด 

จะดำาเนินการตามกฎหมายโดย

เคร่งครัดแน่นอน.

สั่งสอบตร.รับส่วยสถานบันเทิง7วันรู้ผล

เริ่มคึกคัก จากมีคนเข้าออกวัน

ละประมาณ 300 คน ตอนนี้เพิ่ม

เป็นประมาณวันละ 2,000 คน 

นับตั้งแต่วันที่ 9-31 พ.ค.65 มี

ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามา

ประมาณ 30,000 คน ส่วนคนไทย

เดินทางไป สปป.ลาวประมาณ 

28,000 คน ยานพาหนะที่เข้ามา

เป็นของต่างประเทศมีประมาณ 

5,500 คัน คนไทยนำารถออกไป

ประมาณ 1,700 คัน 

สำาหรับการค้าชายแดนลด

ลงเพราะอัตราแลกเปลี่ยน ก่อน

หน้านี้ประมาณ 350 กีบ เท่ากับ  

1 บาท แต่ตอนนี้  460 กีบ เท่ากับ  

1 บาท ประชาชนลาวกำาลังซื้อลด

น้อยลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจย่ำา 

แย่ลง เมื่อยกเลิกไทยแลนด์พาสจะ

ช่วยให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น

“ขณะนี้ทราบว่าราคาน้ำามัน

ใน สปป.ลาวแพงมาก และขาด 

แคลนสูง การรอคอยระหว่างการ

เติมน้ำามันค่อนข้างมาก ช่องว่าง

ระหว่างราคาน้ำามันไทยกับของ

ลาวห่างกันประมาณ 10 บาท 

ทำาให้สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ประกอบ

การบางรายที่เป็นคนขับรถบรรทุก

สินค้าลักลอบนำาน้ำามันใส่ถังละ 30 

ลิตรไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน 

ศุลกากรตรวจจับได้ประมาณ 2-3 

ราย ประมาณ 500-600  ลิตร”

นายภาคินกล่าวว่า อย่า

ทำาแบบนี้อีกเพราะผิดกฎหมาย 

ประกอบกับกองทุนน้ำามันรับ

ภาระเรื่องนี้อยู่ จึงไม่อยากให้

มีการลักลอบนำาน้ำามันไม่ว่าจะ

ชนิดใดออกต่างประเทศ การนำา

น้ำ ามันบรรจุถังทยอยออกไป

เหมือนกองทัพมด หากเจ้าหน้าที่

ตรวจพบถูกจับกุมแน่นอน.

สงขลา • เมื่อเวลา 10.30 น. วัน

ที่ 1 มิ.ย.65 ร.ต.อ.ปิยะพงษ์ สังข์

ทอง รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทุ่งลุง 

อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา รับแจ้งพบ

ศพถูกฆ่าฝังดินอยู่ภายในป่าด้าน

หลังสนามกอล์ฟ ม.11 บ.คลอง

ปอม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา ที่เกิดเหตุพบหลุมที่เพิ่ง

ขุดใหม่ๆ อยู่กลางป่าละเมาะ ซึ่ง

เป็นเนินขึ้นไปจากชายป่าและ

รอยเลือดบนหลุม หน่วยกู้ภัยและ

ชาวบ้านจึงช่วยกันขุดปรากฏว่า

พบศพถูกฝังอยู่ในหลุมลึกลงไป

ประมาณ 50 เซนติเมตร

โดยชาวบ้านในพื้นที่ยืน 

ยันว่าผู้ตายคือ นายหมัดดล  

บินสัน อายุ 40 ปี เป็นคนในพื้นที่

เกิดเหตุ ที่อยู่ 3/2 บ.คลองปอม 

ม.11 ต.บ้านพรุ  อ.หาดใหญ่ โดย

เป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมา

งานตัดกิ่งไม้ของการไฟฟ้าฯ 

อ.นาหม่อม ที่หายไปตั้งแต่ช่วง

เย็นของเมื่อวานนี้

จากการตรวจจุดเกิดเหตุ

พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

จมอยู่ ในสระน้ำ าห่างจากศพ

ประมาณ 300 เมตร รวมทั้ง

ยังพบร่องรอยการต่อสู้บริเวณ

ชายป่าก่อนถึงจุดที่พบศพอีก

ด้วย นอกจากนี้ในป่ายังถูกใช้

เป็นที่พักชั่วคราวของแรงงาน

ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองด้วย

ที่สำาคัญยังพบว่า หลุมฝัง

ศพน่าจะใช้ท่อนไม้ในการขุดเพราะ

หลุมไม่ลึก และอยู่ติดกับที่พักของ

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

ที่ถูกนายหน้าและผู้นำาพาขนมา

ซ่อนไว้ ในป่าขณะรอเดินทางต่อ

ไปยังประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสืบสวนจึงพุ่งเป้าว่าเป็นกลุ่มผู้

ต้องสงสัย ซึ่งยังมีรอยใหม่ทั้งใบไม้

ที่นำามาปูรองนั่ง เปลที่ผูกกับต้นไม้ 

ผ้ายางรองพื้นเศษอาหาร และน่า

จะเพิ่งย้ายออกไปสดๆ ร้อนๆ ด้วย.

แรงงานเถื่อน

โหดฆ่าฝังดิน

ลูกจ้าง‘กฟภ.’
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

กกร.คงเป้า

จะประกาศวันที่ 1 ก.ค.65 เนื่องจากเป็นผล

ทางจิตวิทยา หากประกาศเร็วที่สุด ประชาชน

จะกล้าออกจากบ้านมาจับจ่ายใช้สอย โดย

เฉพาะกลุ่มมีรายระดับกลางและระดับสูงอีก

จำานวนมากที่ยังกล้าๆ  กลัวๆ ไม่กล้าออกจาก

บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำาลังซื้อจับจ่ายใช้สอย

ได้อย่างมาก รวมทั้งการรับมือโรคโควิด-19 

ของไทยทำาได้ดี และความรุนแรงโรคไม่ค่อย

มี เหมือนเป็นโรคไข้หวัดทั่วไปที่ใช้เวลารักษา

ไม่นาน

อย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาลดึงดูดนัก

ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เช่น ซาอุดีอาระเบีย 

ที่มีรายได้สูงจากราคาน้ำามันที่ปรับสูงขึ้นเดิน

ทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ประเมินว่า

มีค่าใช้จ่ายต่อหัว 1 แสนบาทต่อทริปต่อคน 

จากนักท่องเที่ยวปกติมีค่าใช้จ่าย 50,000 

บาทต่อทริปต่อคน คาดว่าจะทำาให้มีนักท่อง

เที่ยวเข้ามาไทยถึง 10 ล้านคนก็ได้ ขณะที่นัก

ท่องเที่ยวไทยมีสัญญาณที่ดี เริ่มฟื้นตัวได้แล้ว

ประมาณ 80% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 70% 

ส่วนหนึ่งมาจากการขยายสิทธิ์โครงการเรา

เที่ยวด้วยกัน

“ราคาน้ำามันดีเซลที่ปรับขึ้น 33 บาท

ต่อลิตร ยังอยู่ในระดับที่รับได้ เพราะที่หารือ

กันไว้จะต้องไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร หาก

เทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเราก็

ยังดีกว่า และต้องเข้าใจทุกฝ่าย อย่างฝ่าย

รัฐบาลก็พยายามหามาตรการต่างๆ มาช่วย

เหลือ ที่สำาคัญที่สุดเราต้องช่วยกันประหยัด

ให้มากที่สุด เพื่อฟันฝ่าวิกฤตนี้ ไปให้ได้” นาย

สนั่นระบุ

ขณะที่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปี 2567 เชื่อว่าจะ

ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ส่วนที่ตั้งงบลงทุนที่น้อย เชื่อว่าไม่น่า                                                        

จะกระทบ หากโครงการใดที่ชะลอได้ก็ชะลอ

ไปก่อน เมื่อถึงโอกาสก็เดินหน้าต่อได้ เพราะ

ขณะนี้ประเทศไทยเป็นที่สนใจของต่างชาติ

ที่จะเข้ามาลงทุน เช่น บริษัทด้านเทคโนโลยี

ของสหรัฐ สนใจที่จะเข้ามาตั้งฐานเป็น

สำานักงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีใน

ภูมิภาคนี้.

โหวตงบ

รัฐบาลกู้ ได้สูงสุด 7.1 แสนล้านบาท แต่

รัฐบาลตั้งใจปรับลดเหลือ 6.9 แสนล้านบาท 

ไม่ยอมกู้เต็มเพดาน ให้ตัวเลขดูน้อยกว่าปี

ก่อน เพื่อหลบเลี่ยงการโดนวิจารณ์ว่าเป็นนัก

กู้ และเพิ่มประมาณการรายได้แทน โดยปี 

66 ตั้งเป้าเก็บรายได้ถึง 2.49 ล้านล้านบาท 

พฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าเอาเปรียบประชาชน 

เพราะรัฐบาลตั้งเป้าจะเก็บภาษีนิติบุคคลให้

ได้ 6.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 หมื่นล้าน

บาท ถามว่าจะเน้นเก็บจากใคร จากธุรกิจ

ขนาดใหญ่หรือธุรกิจเอสเอ็มอี 

“เชื่อว่าภาษีนิติบุคคล 80% มาจาก

บริษัทขนาดใหญ่ รัฐบาลอาจเอื้อประโยชน์

ให้บริษัทเหล่านี้เพื่อที่จะได้มาจ่ายภาษีตามที่

รัฐบาลตั้งเป้า และละเลยธุรกิจเอสเอ็มอี แต่

หากเก็บภาษีจากธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ได้ตาม

เป้า กรรมก็อาจตกมาอยู่ที่เอสเอ็มอีที่บอบช้ำา

อยู่แล้ว ปีนี้เป็นปีแรกที่รัฐบาลเก็บภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง แต่พอเก็บจริงไม่สามารถ

เก็บจากกลุ่มเป้าหมายได้ กลายเป็นว่าคน

ที่จ่ายภาษีจริงคือคนที่มีรายได้ปานกลาง” 

น.ส.จิราพรกล่าว

ต่อมา น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.พรรค

ประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ในการประชุมคณะ

อนุกรรมาธิการ (กมธ.) อยากให้มีไลฟ์สด

ให้ประชาชนได้เห็น เพราะตนมองว่าคณะ

อนุ กมธ.เป็นคณะที่ตบทรัพย์เป็นห้องเชือด 

ประชาชนจะไม่เห็นวิธีการ วานนี้ (31 พ.ค.) 

ก็มีการขึ้นศาลเป็นคดีความกัน 

เวลา 10.50 น. พล.อ.ประยุทธ์ลุกข้ึน

ช้ีแจงด้วยน้ำาเสียงหงุดหงิดว่า ทุกคนมุ่งหวังให้

ประเทศเติบโต แต่ตนน่ังฟังวันน้ี รู้สึกงง ว่า

วันน้ีเป็นการพิจารณางบรายจ่ายปี 66 หรือ

งบพรรคการเมืองใหม่ท่ียังไม่ได้เป็นรัฐบาล 

อย่าใช้ โอกาสน้ีหาเสียงผิดเวที การจัดเก็บ

รายได้ของรัฐบาลยอมรับเก็บได้น้อยลงเพราะ

สถานการณ์โควิด แต่ส่ิงท่ีรัฐบาลเตรียมการ

คือทำาให้จีดีพีสูงข้ึน ต้องทำาให้ทุกคนอยู่รอด 

แน่นอนจะต้องลำาบาก รัฐบาลเองก็ไม่สบายใจ 

ไม่ใช่มีความสุข แต่ผลสำาเร็จท่ีทำามาก็มีอยู่ ถ้า

จะบอกไม่มีอะไรเลยก็ไม่เป็นธรรม อยากทราบ

ว่าท่ีผ่านมาท่ีฝ่ายค้านบอกรัฐบาลหารายได้

ไม่เป็น ให้มองย้อนไปรัฐบาลทำาอะไรไปแล้ว

บ้าง ท้ังบ๊ิกดาต้า แก้กฎหมายปฏิรูปอะไรต่างๆ 

การให้ความสำาคัญโครงสร้างพ้ืนฐาน การลด

จำานวนข้าราชการก็อยู่ในแผน ก.พ. 

“การบอกรัฐบาลรีดภาษี ถามว่ารีดใคร

หรือยัง ไม่ได้รีดเลือดจากใคร ไม่ได้เพิ่มภาษี 

เพราะทราบว่าเก็บไม่ได้อยู่แล้ว เวลาพูดไม่

ฟัง แล้วมาหาทางโจมตีให้มากที่สุด เวลา

ท่านได้เป็นรัฐบาลก็ต้องทำาแบบผม ผมไม่

โทษใคร แต่หลายอย่างต้องร่วมมือกัน เข้าใจ

ไหม อะไรไม่เห็นด้วยตนพร้อมรับไปพิจารณา 

ส่วนหนี้สาธารณะเป็นเรื่องจำาเป็น ไม่อยาก

ปรับแต่จำาเป็นต้องปรับ ลองดู 3 ปี ไม่ใช่แค่

แช่ไปตลอด ไปศึกษากฎหมายบ้าง ผมเห็นใจ

คนเป็นหนี้ คนจน หลายโครงการก็ทุ่มเท

มหาศาลให้ประชาชนเข้าถึง” พล.อ.ประยุทธ์

กล่าว

‘บิ๊กตู่’ รับผิดชอบทุกอย่าง

จากนั้น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคก้าวไกล ใช้

สิทธิ์พาดพิงว่า พรรคไม่ได้ใช้เวทีพิจารณางบ

ประมาณในการหาเสียง แต่นี่คือเวทีพิทักษ์

ภาษีประชาชน ถ้าพรรคตินายกฯ อย่างเดียว 

ไม่นำาเสนออะไรใหม่ๆ นายกฯ ก็จะหาว่าเป็น

เรื่องการเมือง ขอให้นายกฯ ทำาความเข้าใจไว้

ด้วย และไม่ต้องกลัวเมื่อถึงเวลาของพวกตน

เมื่อไหร่ ทำาแน่นอน

ต่อมา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายกฯ 

กล่าวหาให้ร้ายป้ายสีสภา โดยเฉพาะงบลงทุน

ระหว่างปี 65 กับปี 66 จัดเก็บหารายได้ไม่ได้ 

จะทำาให้งบลงทุนหมิ่นเหม่กับ พ.ร.บ.วินัย

การเงินการคลัง การโยนให้เป็นความผิด

สภา โยนว่าเป็นเพราะถูก กมธ.และสภา

ลงมติตัดลดงบลงทุนลงนั้น ตนไม่อยากให้                                                                     

นายกฯ พูดจาให้ร้ายสภา หน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ

คือการอนุมัติงบประมาณ ถ้าเห็นว่างบใดไม่

เหมาะสม มีสิทธิปรับลด ไม่ว่างบประมาณ

ก้อนใด ยกเว้นกฎหมายระบุห้ามปรับลด แต่

งบลงทุนกฎหมายไม่ได้ห้ามปรับลด 

“เมื่อเราปรับลด รัฐบาลก็ต้องไปใช้งบ

ที่ปรับลดลง จะมาโทษสภาไม่ได้ หน้าที่ฝ่าย

นิติบัญญัติยังล่วงเกิน ไม่เหมาะเป็นนายกฯ 

เวลาตอบชี้แจงในสภา ฝากนายกไปบอกคน

เขียนโพยให้ท่านด้วยว่าอย่าใส่อารมณ์มา

ด้วย คนเขียนโพยเขียนใส่อารมณ์มาด้วย 

เลยทำาให้นายกฯ มีอารมณ์ตามมา” นพ.ชล

น่านกล่าว

เวลา 12.05 น. นายขจิตร ชัยนิคม 

ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า การ

ที่นายกฯ บอกว่าพูดอะไร ส.ส.ก็ไม่ฟัง ก็แสดง

ว่า ส.ส.ไม่นั่งอยู่แปลว่าไม่ฟัง ซึ่งจริงๆ แล้ว

เราฟัง เห็นทั้งกิริยาท่าทางของนายกฯ แต่

ท่านไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ฟังแล้วก็ไม่รู้จัก

เปลี่ยนแปลง เวลาทำางบประมาณก็ไม่รู้สึกรู้

สาต่อสถานการณ์ มาตอบในสภาเหมือนไม่

รับผิดชอบบอกว่าไม่ได้ทำาเอง ถ้าไม่อยากรับ

ผิดชอบกับงบที่แถลงมาและในเอกสาร ก็ลา

ออกไป แล้วให้คนอื่นเขามารับผิดชอบ

พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลุกขึ้นโต้ทันทีว่า ที่

ท่านกล่าวหาว่าตนไม่รับผิดชอบ โยนความ

ผิดให้คนอื่น ยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้น ท่านฟัง

คำาพูดของตนไม่เข้าใจ ตนพูดว่าตนทำางาน

โดยการต้องฟังจากคณะกรรมการทุกคณะ 

ความรับผิดชอบอย่างไรนายกฯ ก็ต้องรับผิด

ชอบ ไม่หนีแน่นอน ไม่หนีไปไหน ความรับผิด

ชอบทุกอย่าง อย่างไรก็ต้องรับผิดชอบ อย่า

พูดที่เกินเลยไป 

“ผมรับผิดชอบทุกอย่างอยู่แล้ว ผม

ยืนยันว่าผมไม่เคยท้อ และผมก็ทำางานทุกวัน  

ผมมีความรับผิดชอบและผมจะไม่ก้าวก่าย 

ผมจะไม่สั่งการอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับ

ตัวเอง หรือกับใคร ทุกอย่างต้องเป็นไป

ตามกฎหมาย ตามระเบียบและขั้นตอนทุก

ประการ และทั้งหมดผมรับผิดชอบในภาพ

ใหญ่อยู่แล้ว จะดีจะชั่วผมก็ต้องรับอยู่แล้ว 

ผมไม่หนีท่านหรอก ขอยืนยัน และอยาก

ให้ทุกคนเข้าใจในบางครั้งผมรู้ ผมทราบดี

ว่าผมค่อนข้างจะอารมณ์แรงนิดนึงบางครั้ง 

เพราะผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกัน ผม

พยายามระวังอย่างที่สุดในการที่จะพูดจา

ตรงนี้ และต้องขอขอบคุณในส่วนที่เป็นคำา

แนะนำาที่ เป็นประโยชน์ ก็จะรับไปแก้ ไข

ปรับปรุงในขั้นตอนหลังจากงบผ่านไปแล้วใน

ชั้น กมธ.” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เวลา 12.37 น. นายสมคิด เชื้อคง 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ได้อภิปราย

งบกระทรวงกลาโหม ที่แม้ปรับลดลงจากปี 

65 แต่ก็ยังติดอันดับท็อป 5 ของกระทรวงที่

ได้รับงบประมาณมากที่สุด ขอให้รัฐบาลจัด

ลำาดับความสำาคัญการจัดสรรงบประมาณได้

หรือไม่ ตนไม่เห็นด้วยกับการจัดงบประมาณ

แบบนี้

เวลา 13.00 น. นายอาคม เติมพิทยา

ไพสิฐ รมว.การคลัง ชี้แจงถึงการจะจัดเก็บ

รายได้ 2.49 ล้านล้านบาท ตามที่ตั้งเป้าไว้ได้

หรือไม่ว่า ปี 2566 เมื่อเปิดประเทศจะรับราย

ได้จากนักท่องเที่ยว ทำาให้มีฐานภาษีและราย

ได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น คาดว่า 2.49 ล้าน

ล้านบาท จะจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย

กก.ชงตัดงบศาล รธน.100%

เวลา 13.25 น. นายจุรินทร์ ลักษณ           

วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

ชี้แจงเรื่องเงินเฟ้อ เรื่องปุ๋ยราคาแพง โดย

ยืนยันตัวเลขเงินเฟ้อของไทยอยู่ในเกณฑ์ที่

ดี โดย IMF ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม

เงินเฟ้อต่ำาที่สุด ส่วนปุ๋ยราคาแพงก็ได้แก้

ปัญหา 2 ข้อ คือ แก้ไขราคาไม่ให้ค้ากำาไรเกิน

ควร และแก้ไขปัญหาให้มีปุ๋ยใช้ ในปริมาณ

ที่เพียงพอ ไม่ให้ขาดแคลน ซึ่งพาณิชย์และ

เกษตรและสหกรณ์พร้อมผู้นำาเข้าปุ๋ยจับมือ

กันขายปุ๋ยราคาถูก 

เวลา 14.03 น. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์

กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปราย

ถึงงบตำารวจและงบของศาลรัฐธรรมนูญ โดย

ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลการเมือง 

แต่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ และยังไม่เข้าใจคำาว่า

ปฏิรูปกับคำาว่าล้มล้าง ตนไม่ยอมรับศาลแบบ

นี้ ขอให้ตัดงบไปเลย 100% ขณะที่การเลือก

ตั้งครั้งหน้าคือความหวังเดียว คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) จึงเป็นความหวังเดียว 

แต่เมื่อเห็นงบ กกต.ก็ต้องตกใจ ถ้าผู้ชายคน

นั้นซึ่งตนไม่อยากเอ่ยชื่อ ไม่ยุบสภาเราจะได้

เลือกตั้งในปี 66 แต่ กกต.กลับตั้งงบไม่เพียง

พอ หรือ พล.อ.ประยุทธ์ติดใจวิถีโจร หรือคิด

ว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อนางอมรัตน์

อภิปรายถึงตรงนี้ นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนั่งทำาหน้าที่ประธาน

ได้ตักเตือน ทำาให้นางอมรัตน์ ถามกลับว่า

ผิดตรงไหน ก็เขาเป็นโจรปล้นประชาธิปไตย 

และเป็นโจรจริงๆ ประธานจึงชี้แจงว่าถ้อยคำา

ใดที่หนักเกินไปก็ไม่เหมาะไม่ควร ไม่ต้องถอน 

แต่ขอเตือนว่าไม่เหมาะสม 

เวลา 16.00 น. น.อ.อนุดิษฐ์ นาคร

ทรรพ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย อภิปรายมุ่ง

ประเด็นไปที่งบประมาณกระทรวงกลาโหม 

โดยเฉพาะการกองทัพเรือจัดซื้อ 3 ลำา ถาม

ทำาไมกระทรวงกลาโหมไม่สั่งการให้กองทัพ

เรือจัดซื้อในประเทศทั้งๆ ที่เราก็ทำาเองได้และ

ถูกกว่ามาก 

ช่วงค่ำา นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.                                                                      

สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายร่าง                                                                   

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประ 

มาณ 2566 ในส่วนของงบท้องถ่ิน  เสนอแนะ

สูตรการกระจายงบประมาณให้ไปสู่ท้องถ่ิน

มากกว่า 35% ให้ได้ และ 1.ควรแบ่ง 30% ให้                 

เท่ากันท้ัง 76 จังหวัด 2.30% คำานวณตาม

ประชากร 3.30% คำานวณตามแหล่งกำาเนิด

ภาษี และ 4.10% คำานวณตามขนาดพ้ืนท่ี 

ท่ีห้อง 503 ช้ัน 5 รัฐสภา เวลา 15.00 น.                                                                   

ได้มีการหารือกันของกลุ่ม 16 นำาโดย นาย

พิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

พลังประชารัฐ, นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรัก

ธรรม, นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคประชาธิปไตยใหม่,  นายดำารงค์ พิเดช 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่า

ประเทศไทย, นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติไทย 

จากนั้นนายพิเชษฐและคณะเข้าพบ

กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา รักษา

การเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ที่ห้อง

ของพรรคประชาธิปไตยใหม่ ใช้เวลาพูดคุย

ประมาณ 10 นาที  

ร.อ.ธรรมนัสให้สัมภาษณ์ภายหลังการ

หารือของกลุ่ม 16 ได้ทิศทางภาพรวมการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ให้

ตนมาช่วยรับฟังคำาหารือว่ามีทิศทางอย่างไร 

เนื่องจากหลายคนมีความสับสนว่าจะตัดสิน

ใจอย่างไรในการโหวต จึงมีข้อสรุปกันว่า

ขอให้ฟังการอภิปรายในสภาให้จบก่อนค่อย

หารือกันอีกรอบ  

ถามว่าแนวทางการลงมติยังไม่ชัดเจน

ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เดิมมีการให้

ข่าวว่าจะรับหลักการ แต่ตอนนี้เสียงแตก จึง

ให้ทิศทางว่าต้องหารือกันว่าจะทำาอะไร จะรับ

หลักการหรือไม่รับหลักการ ต้องไปในทิศทาง

เดียวกันทั้ง 18 เสียงของกลุ่ม 16 และ 18 

เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทย ต้องเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน เพราะเราจับมือกันการ

ทำางานในสภาว่าให้ไปในทิศทางเดียวกัน จาก

ที่ให้คำาปรึกษา จึงได้ข้อสรุปว่าจะทำางานให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ด้านนายพิเชษฐกล่าวว่า การไปพูด

ก่อนว่าจะโหวตให้อย่างไรไม่ใช่หน้าที่ผู้แทน

ราษฎร จึงต้องเรียก ส.ส.ในกลุ่ม 16 มาพูด

คุยในวันนี้ เพื่อให้ทุกคนฟังการอภิปรายงบ

ประมาณให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไม่ดี

กว่าหรือ 

เสียงแตกโหวตผ่านฉลุย

มีรายงานจากรัฐสภาว่า การประชุม

สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปีพ.ศ.2566 วงเงิน

กว่า 3.18 ล้านล้านบาท ที่ ได้อภิปรายมา

ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.ต่อเนื่องวันที่ 1 มิ.ย. และ

จะสิ้นสุดในวันที่ 2มิ.ย. โดยในวันสุดท้ายการ

อภิปราย ฝ่ายค้านมุ่งเน้นนำาเสนอในหัวข้อ

การจัดสรรงบประมาณที่เอื้อให้พวกพ้อง ส่อ

ไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ จากนั้นจะมี

การลงมติในวาระที่ 1 ว่าจะรับหลักการหรือ

ไม่รับหลักการตามกฎหมาย หากจะรับหลัก

การต้องใช้เสียงของ ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้

เกินกึ่งหนึ่ง ปัจจุบันมีเสียง ส.ส.ประมาณ 477 

เสียง โดยเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ 239 เสียง  

แม้ก่อนหน้า พรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรค

เพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย 

พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติพรรคพลัง

ปวงชนไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่รวมเสียง

กันได้ 208 เสียง และกำาลังพยายามรวบรวม

เสียงจากพรรคเล็กที่มี 18 เสียง และกลุ่มของ 

ร.อ.ธรรมนัสอีกประมาณ 16-18 เสียง ที่เคย

แสดงท่าทีว่าจะโหวตคว่ำางบประมาณร่วม

กับฝ่ายค้าน เพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง แต่

ขณะนี้ของกลุ่มพรรคเล็ก 18 เสียง มีความ

คิดเห็นไม่ลงรอยกัน เกิดเสียงแตกภายใน

กลุ่ม ระหว่างกลุ่มที่จะลงคะแนนเสียงไม่รับ

หลักการกับกลุ่มที่จะของดออกเสียง 

ขณะที่อีกบางส่วนมีท่าทีจะหันกลับ

ไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล รวมไปถึงเสียงจาก

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ ไม่มีความเป็นเอกภาพ

ทั้งหมด เนื่องจากมีกลุ่มที่แสดงท่าทีต้องการ

ย้ายพรรคการเมือง อาทิ กลุ่ม ส.ส.ศรีสะเกษ 

จากพรรคเพื่อไทย 3 เสียง และกลุ่มงูเห่า งู

แฝง ที่ถูกทาบทามจากบางพรรคการเมือง 

ที่ ได้มีสัญญาใจต่อกันกับแกนนำาพรรคร่วม

รัฐบาลบางคน โดยกลุ่มนี้ถือเป็นอีกตัวแปร

สำาคัญที่อาจจะไม่ได้ โหวตไปในทิศทางเดียว

กับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมด  

นอกจากนี้ ท่าทีของกลุ่ม ร.อ.ธรรม

นัส ที่ ได้ลดท่าทีแข็งกร้าว และเห็นว่าเรื่อง

งบประมาณเป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องนำาไป

แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ชาวบ้าน นำาไปพัฒนา

ประเทศ หากพร้อมใจไปในทิศทางไม่รับหลัก

การไปเลย ทั้งที่สถานะยังอยู่ฝ่ายรัฐบาล 

อาจจะทำาให้ส่งผลเสียในทางการเมือง ขณะ

เดียวกัน ได้เริ่มมีการวางบุคคลเข้าไปอยู่ใน

โควตากรรมาธิการงบประมาณแล้ว ดังนั้น

กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส กลุ่มของพรรคเล็ก

ที่เสียงแตก และกลุ่มสวิงโหวตในเพื่อไทย 

และพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเป็นตัวแปรสำาคัญ 

ที่หากไม่พร้อมใจเทไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งหมด จะส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงทันที 

ที่จะทำาให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2666 

ผ่านในวาระ 1 ไปได้  

ท้ังน้ี เบ้ืองต้นได้มีการจัดสรรโควตาของ

แต่ละพรรคการเมือง ในคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 66 ท่ีมีท้ังหมด 

64 คน แบ่งเป็นสัดส่วน ครม. 16 คน สัดส่วน 

ส.ส. 48 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 13 

คน, พรรคพลังประชารัฐ  10 คน, ภูมิใจไทย 

6 คน, ก้าวไกล 5 คน, ประชาธิปัตย์ 5 คน,  

เศรษฐกิจไทย 2 คน, ชาติไทยพัฒนา 1 คน, เสรี

รวมไทย 1 คน, ประชาชาติ 1 คน,  เศรษฐกิจ

ใหม่ 1 คน, เพื่อชาติ 1 คน รวมพลังประชาชาติ

ไทย 1 คน และพลังท้องถ่ินไท 1 คน  

มีรายงานอีกว่า การจัดสรรโควตา

กรรมาธิการในพรรคเพื่อไทย 13 คนครั้งนี้ 

ที่ใช้ระบบการคัดเลือกที่มาจากส่วนกลาง ที่

มีหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะ

แกนนำา คณะที่ปรึกษาที่มีบทบาทในพรรค 

เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะมาเป็น

กรรมาธิการ ที่จะมีสัดส่วนทั้งจาก ส.ส.และ

คนนอกที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเข้ามา

เป็นกรรมาธิการ ซึ่งแตกต่างจากการจัดสรร

ครั้งที่แล้ว ที่จะให้ โควตาแต่ละภาคเสนอ

ชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมไปเป็นตัวแทนของ

กรรมาธิการงบประมาณ  

วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ โพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่เช้า 

ตอบโต้ พล.อ.ประยุทธ์ ในการอภิปรายงบ

ประมาณปี 2566 ตอนหนึ่งระบุว่า อยากฝาก

ไว้ แม้รัฐบาลดิฉันถูกโจมตีอย่างหนักว่าสร้าง

หนี้ ทั้งๆ ที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่

เพียง 45.91% แต่หลังรัฐประหารผ่านไป 8 

ปี หนี้ ได้พุ่งขึ้นไปที่ 60.58% โดยรัฐบาลคุณ

ประยุทธ์จัดทำางบประมาณขาดดุลมากขึ้นๆ 

ทุกปี หนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นในช่วง 8 ปีที่ผ่าน

มามีจำานวนสูงถึง 4.4 ล้านล้านบาท ขณะที่

รัฐบาลยังมีแผนการก่อหนี้ ไปเรื่อยๆ อย่างไร้

ยุทธศาสตร์ของการเพิ่มรายได้ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ตอบโต้ น.ส.ย่ิงลักษณ์

ทันทีว่า น.ส.ย่ิงลักษณ์ควรเลิกหลงภูมิใจในตัว

เองว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ หรือ

เพ่ิมเงินในกระเป๋าให้ประชาชนมากข้ึนได้แล้ว 

เพราะส่ิงเหล่าน้ีมาจากการบริหารโดยใช้กลวิธี

ซุกหน้ีไว้ใต้พรม จนสร้างความเสียหายให้กับ

บ้านเมืองมาถึงทุกวันน้ีใช่หรือไม่.

‘เบรก’ โควิด

ขณะที่สถานการณ์ โลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 

532,804,371 ราย เสียชีวิตสะสม 6,313,694 

ราย

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังประชุม

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขว่า  เนื่องจาก

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ลดลง ทั้ง

ผู้ป่วยเหลือลดลงต่ำากว่า 5,000 คน การ

เสียชีวิตน้อยกว่า 50 คน มีการรับวัคซีนไป

มากกว่า 140 ล้านโดส กระทรวงสาธารณสุข

จึงเสนอผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยวันนี้ 

(1 มิ.ย.) มีการเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ

อบนวด แต่ต้องเปิดบริการไม่เกิน 24.00 น. 

ซึ่งส่งผลให้สถานที่เปิดบริการ พนักงานยัง

ต้องเคร่งครัดการปฏิบัติตัว มีการตรวจ ATK 

และต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

“แม้ว่าการเปิดบริการเหล่านี้จะทำาให้มี

ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่ก็จะไม่รุนแรง และให้คณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัดทำาการประเมิน

หลังผ่านไป 2-3 สัปดาห์ ส่วนการพิจารณาให้

โควิดเป็นโรคประจำาถิ่นนั้น ยังคงต้องรอท่าที

ขององค์การอนามัยโลกก่อน แม้ไทยจะไม่ได้

เป็นเมืองขึ้นก็ตาม เบื้องต้นได้เตรียมเสนอ

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้ โควิด-19 

เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังที่คล้ายกับโรคติดต่อ

ทั่วไป” นายอนุทินระบุ 

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเป็นโรคเฝ้า

ระวัง ก็เหมือนกันโรคอื่นที่พบ เช่น โรคไข้

เลือดออก ต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรค และพัฒนา 

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำาชับ

หน่วยงานติดตาม ตรวจสอบสถานประกอบ

การ หลัง ศบค.มีมติให้สถานบริการ สถาน

ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ 

สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถาน

ที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการวันนี้

เป็นวันแรก โดยยังต้องผ่านมาตรฐาน Thai 

Stop COVID 2Plus และที่ยื่นขออนุญาตกับ

สำานักงานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 

นายธนกรกล่าวด้วยว่า พร้อมทั้งต้อง

ปฏิบัติตาม COVID Free Setting ได้แก่ 1.เปิด 

ให้บริการและจำาหน่ายและบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 24.00 น. งดกิจกรรม

ที่ทำาให้เกิดความแออัด 2.ผู้ประกอบการหรือ 

ผู้ ให้บริการต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และ             

เข็มกระตุ้น ตรวจ ATK ทุก 7 วัน 3.ผู้ประ 

กอบการต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติการ

รับวัคซีนของผู้รับบริการ โดยต้องได้รับวัคซีน

ตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเท่านั้น 

“โดยนายกรัฐมนตรีกำา ชับ ท้ัง ผู้ ใ ห้

บริการและผู้เข้ารับบริการปฏิบัติตามมาตรการ

สาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย แม้ว่าภาพ

รวมของสถานการณ์จะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน แต่

ยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้กลับมามีการระบาดจาก

คลัสเตอร์ใหม่โดยเด็ดขาด” นายธนกรกล่าว 

ขณะที่ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ 

รองโฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กล่าว

ว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ มอบหมายให้  พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติ ลงไปกำากับดูแล พร้อมกำาชับการ

ปฏิบัติของทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้อง โดย

ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความ

มั่นคง หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สร้าง

การรับรู้ มาตรการในการป้องกันการแพร่

ระบาดไวรัสตามแนวทางของ ศบค. และตาม

ประกาศ คำาสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด 

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวว่า รวมถึงการ

ออกตรวจสอบ กวดขัน พร้อมให้คำาแนะนำา

สถานประกอบการ ร้านค้า ให้ปฏิบัติตาม

คำาสั่ง ประกาศ ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องใน

แต่ละพื้นที่ เพื่อไม่ ให้เกิดการแพร่ระบาด

อย่างเคร่งครัด อีกทั้งผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติได้กำาชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่เกี่ยวข้อง

ประสานงานกับหน่วยร่วมปฏิบัติในพื้นที่ ออก

ตรวจสอบสถานประกอบการ แหล่งมั่วสุม 

หรือสถานที่มีประชาชนแออัดจำานวนมาก 

หากพบการฝ่าฝืนให้ดำาเนินการตามขั้นตอน

ของกฎหมายอย่างเด็ดขาด

“นอกจากนี้ กำาชับตำารวจทุกนายห้าม

มีส่วนข้องเกี่ยวกับการกระทำาความผิดทุกรูป

แบบไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม หากตรวจ

สอบพบว่าพื้นที่ ใดปล่อยปละละเลย หรือ

หย่อนยาน จะพิจารณาดำาเนินการทั้งทาง

วินัยและทางอาญากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ระดับต่อไปไม่มีข้อยกเว้น” พ.ต.อ.กฤษณะ

ระบุ 

ที่ จ.เชียงใหม่ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  

ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่  และประธาน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ได้

มอบหมายให้หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุม

โรคในพื้นที่ดำาเนินการตรวจสอบ กำากับ และ

ติดตามการดำาเนินการให้เป็นไปตามคำาสั่งนี้

โดยเคร่งครัด และจัดให้มีช่องทางสำาหรับการ

ร้องเรียน ร้องทุกข์สำาหรับประชาชนที่ ได้รับ

ความเดือดร้อนจากการไม่ปฏิบัติตามคำาสั่ง 

“โดยให้ ใช้กลไกการมีส่วนร่วมของ 

กำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน สารวัตรกำานัน แพทย์

ประจำาตำาบล ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ประธาน

ชุมชน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นหน่วย

ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนในพื้นที่  ซึ่งค่ำา

วันนี้จะมีการออกตรวจติดตามในพื้นที่บริการ

ด้วย” นายประจญระบุ 

ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย 

ตะโหนด ผู้อำานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 

(ผภก.) ลงพื้นที่ติดตามและอำานวยความ

สะดวกผู้ โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต

ตามมาตรการเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว 

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป ชาวไทย

ที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ไม่ต้องกรอก

ข้อมูลในระบบ Thailand Pass ส่วนชาวต่าง

ชาติต้องกรอกข้อมูลในระบบคงเดิม และ

กรณีที่ ไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนไม่ครบ 

หรือไม่มีผล RRT-PCR หรือ ATK สามารถรับ

บริการ Professional ATK ที่ด่านควบคุมโรค

ติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ที่ จ.ยะลา ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง 

อ.เบตง จ.ยะลา ร.ต.ต.ธรณินทร์ ลีม๊ะ รอง

สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง กล่าว

ว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ทางมาเลเซียเปิดให้คน

ไทยเข้าแบบ One day trip วันเดียวกลับไม่

ต้องค้างคืน สำาหรับคนที่เดินทางไปมาเลเซีย

ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม คือพาสปอร์ต

ต้องมีอายุไม่ต่ำากว่า 6 เดือน ส่วน Border 

Pass ไม่ต่ำากว่า 1 เดือน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการ

เดินทางเข้าไปในประเทศมาเลเซีย ทุกคนต้อง

ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 โดส และหากมีอายุ 60 

ปีขึ้นไป ต้องฉีดวัคซีน 3 โดส เฉพาะเดือน

มิถุนายนนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง

เข้าพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เพิ่มขึ้นกว่า 300 

คนต่อวัน จากยอดผู้ ใช้บริการราว 9,300 

คนต่อวันในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อม

กำาชับเจ้าหน้าที่คัดกรอง ป้องกันโรคระบาด

อย่างเคร่งครัด.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันพุธ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำา

วินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายสำาลี รัก

สุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ส้ินสุด

ลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบ

มาตรา 98 (10) จากเหตุเคยต้องคำาพิพากษา

ของศาลจังหวัดมหาสารคาม ในคดีหมายเลข

ดำาท่ี อ.4064/2561 คดีหมายเลขแดง ท่ี อ.13 

4/2562 อันถึงท่ีสุดว่ากระทำาความผิดเก่ียว

กับทรัพย์ท่ีกระทำาโดยทุจริตตามประมวล

กฎหมายอาญา โดยให้มีผลนับแต่วันท่ี 24 

มี.ค.62 เน่ืองจากคดีดังกล่าวมีคำาพิพากษา

ก่อนท่ีจะมีการสมัครรับเลือกต้ัง ซ่ึงนายสำาลี

ย่อมรู้ตัวอยู่แล้วว่ากรณีดังกล่าวเป็นลักษณะ

ต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกต้ัง แต่ยังคง

ลงสมัคร  อย่างไรก็ตามเมื่อศาลมีคำาวินิจฉัย

ให้สมาชิกภาพของนายสาลีส้ินสุดแล้ว ให้

ถือวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยเป็นวันท่ี

ตำาแหน่ง ส.ส.ว่างลง ซ่ึงรัฐธรรมนูญ มาตรา 

105 วรรคหน่ึง (2) บัญญัติให้ประธานสภาผู้

แทนราษฎรต้องประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำาดับ

ถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองน้ัน

เลื่อนข้ึนมาเป็น ส.ส.แทนตำาแหน่งท่ีว่าง โดย

ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ด

วันนับแต่วันท่ีตำาแหน่งน้ันว่างลง.

‘สำาลี’หลุดส.ส.ย้อนหลังถึงมี.ค.62


